
ปทุมวัน • งานงอก! “ผบ.ตร.” ส่ัง ผบช.ภ.1                                                      

ช้ีแจงเหตุนําภาพประกอบตางประเทศแถลง

สรุปคดี “แตงโม” ขณะที่ “อัจฉริยะ” บุก 

ก.ยุติธรรมจ้ีดีเอสไอรับเปนคดีพิเศษ “ธนกฤต” 

ยันย� นไดแตตองรับผิดชอบในทุกๆ เร� องที่

เกิดขึ้นตอจากนี้ 

เม� อวันท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีสํานัก 

งานตํารวจแหงชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ                                                       

เทพจํานงค โฆษก ตร. ชี้แจงกรณีที่ตํารวจ

ภูธรภาค 1 ไดแถลงสรุปสํานวนการสอบ 

สวนคดีแตงโม-น.ส.ภัทรธิดา หรือนิดา พัชร

วีระพงษ พลัดตกเรือสปดโบตเสียชีวิต และ

อาจมีความคลาดเคล� อนเร� องการนําเสนอดวย

วีดิทัศนประกอบการแถลงขาววา เร� องนี้ ได

รับคํายืนยันจาก พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผู

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) วา

วีดิทัศนที่มีการนําภาพผิดมาใชประกอบนี้

ไมไดอยูในสํานวนการสอบสวนที่สงมอบให

กับพนักงานอัยการ แตการจัดทําวีดิทัศนนี้

สั่งเคลียรภาพประกอบ

‘อัจฉริยะ’ตื๊อDSIรับคดี

ตูบ้ีผูประกอบการห่ันกําไร

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมดวย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

โอลิมปกแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ขณะคณะนักกีฬาและเจาหนาที่ทีมชาติไทยที่เขารวมแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 เขาพบเพ� อรับโอวาท

ศท.ลุยหนุนบ๊ิกปอม/กลมุ16เรียกราคาขูโหวตสวน

             
|

‘อนุทิน’ลงพัทลุงปลุกความพรอม

ปลดล็อกกัญชาพืชเศรษฐกิจใหม

พัทลุง • “อนุทิน” ลง “พัทลุง” ปลุก

ประชาชน-ผูประกอบการเตรียมความ

พรอม รับปลดล็อกกัญชา 9 มิถุนายน 

มั่นใจเปนพืชเศรษฐกิจใหม

เม� อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่หอ

ประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง นาย                                                       

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ 

สุข   เปดการประชุมวิชาการกัญชาทาง                                                       

การแพทย เขตสุขภาพที่ 12 พรอม

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “กัญชา กัญชงไทย 

ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ

ของชาติ” โดยมีนายพิพัฒน รัชกิจประ 

การ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา,  นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูบริหาร

กระทรวงสาธารณสุข หน�วยงานภาครัฐ 

เอกชน อสม. และประชาชนเขารวมงาน

นายอนุทินกลาววา หลังการปลด                                 

ล็อกกัญชาจากการเปนยาเสพติดไป

เม� อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ขณะนี้อยู

ระหวางการรอผลบังคับใชหลังประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ที่จะให

ประชาชนสามารถปลูกเพ� อใชประโยชน

ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน ตอยอดเศรษฐ 

กิจในครัวเรือนได โดยไมตองขออนุญาต 

ทําใหเกิดการสรางงาน อาชีพและราย

ไดในระดับครัวเรือนและประเทศ

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” แจงปญหาขาวของ

แพง บอกทําดีกวาหลายประเทศ แพลม

รอบหนาถามีโอกาสคัมแบ็กจะปรับเปลี่ยน

นโยบายใหม จี้ผูประกอบการชวยอยาหวัง

กําไรเทาเดิม บี้การเมืองเพลาๆ ลงบาง 

“ธปท.” เกาะติดคาบาท ชี้หากยังออนคา

อาจตองแทรกแซง แต “ขุนคลัง”  บอกชวย

หนุนสงออก

เม� อวันที่ 29 เมษายน พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึงสถาน                                                      

การณราคาสินคาท่ีปรับตัวข้ึนหลายชนิด โดย

เฉพาะไขและบะหมี่สําเร็จรูป รัฐจะมีมาตร 

การชวยเหลือประชาชนอยางไร วาที่ผาน

มาทุกคนทราบดีวารัฐบาลชวยเหลืออะไรไป

แลวบาง แตตองหามาตรการที่เหมาะสมใน

การชวยเหลือวาทําอยางไรราคาตนทุนจะ

ไมสูงเกินไป ซึ่งจะสงผลใหราคาขายไมสูง                                                      

ข้ึนมาก แตเขาใจวาปจจุบันตนทุนการผลิต

สูงขึ้น อีกทั้งมาตรการการชวยเหลืออะไร

รัฐบาลจําเปนตองดูงบประมาณ

ตํารวจตกมาตาย!

ไทยโพสต • หญิงสาว 3 รายเหย� อคดี

ปริญญลวงละเมิดทางเพศเขาใหปากคํา 

ตร.เพิ่มเติม พรอมตรวจดีเอ็นเอประกอบ

สํานวน “รอง ผบช.น.” ยันสรุปสํานวนสั่ง

ฟองทันตามกําหนด “ปชป.” ปวนอีก! “อร

อนงค” รอนหนังสือลาออก “กก.บห.พรรค” 

สวน “รัชดา” ชงแกขอบังคับ ปชป. สกัด

พวกโดนคดีทางเพศ-ใชความรุนแรงในครอบ 

ครัว

ที่ สน.ลุมพินี วันที่ 29 เม.ย. น.ส.หทัย

รัตน ธนากิจอํานวย หรือแอนนา อายุ 30 

ป ภรรยานายธนัตถ ธนากิจอํานวย หรือ 

ไฮโซลูกนัท นักเคล� อนไหวกิจกรรมทางสัง                                                   

คม พรอมดวยหญิงสาวอีก 2 ราย ซ่ึงเปน

เจาของคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร และอีกคน

ถูกกระทําอนาจารและลวงละเมิดทางเพศ

เม� อป 2557 จากนายปริญญ พานิชภักดิ์ 

อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้                                                    

ปากคําเพิ่มเติม รวมทั้งใหเจาหนาที่ พฐ. 

ตรวจดีเอ็นเอนําไปประกอบสํานวนคดี

หญิงสาวที่ตกเปนเหย� อรายหนึ่งระบุ

วา พนักงานสอบสวนนัดหมายใหมาเก็บดี 

เอ็นเอ และตนยังไดนําหลักฐานมามอบให

ตํารวจเพิ่มเติมดวย โดยเปนหลักฐานการ

พูดคุยทางโทรศัพทที่จะยืนยันไดวามีการพูด

คุยกันกับอดีตรองหัวหนาพรรคจริง 

พล.ต.ต.ไตรรงค ผิวพรรณ รองผูบัญ                                                           

ชาการตํารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) กลาว

วา ตลอดสัปดาหท่ีผานมา ตํารวจไดทยอย

เชิญผูเสียหายมาใหปากคําเพิ่มเติมในประ 

เด็นที่คณะพนักงานสอบสวนมอบหมายให

ไปดําเนินการ

“ยืนยันทุกกระบวนการจะเสร็จสิ้น                                                              

ทันกําหนดผลัดฝากขังไมเกินผลัดที่ 7 แน�                                                                            

นอน สวนคดีที่เกิดขึ้นกับผูเสียหายที่ตอน                                                                   

เกิดเหตุมีอายุแค 17 ป ในพื้นที่ สน.หวย 

ขวาง คดีดังกลาวพนักงานสอบสวน

ไทยโพสต • “ธรรมนัส” จุดพลุ “นายกฯ                                                          

คนนอก” หากเกิดอุบัติเหตุการเมือง  แพลม

มือท่ีมองไมเห็นในสภาเยอะ “บ๊ิกนอย” ล่ันมี

แค “บ๊ิกปอม” ท่ีเหมาะสม “วันชัย” ทํานาย

อะไรก็เกิดขึ้นได กลุม 16 ส.ส. ขูโหวตสวน

ปมอีสทวอเตอรแพประมูลทอสงน้ําอีอีซี

เม� อวันที่ 29 เม.ย. มีปฏิกิริยาทาง                                                          

การเมืองท่ีตองจับตา ภายหลังจากนายอดุลย 

เขียวบริบูรณ ประธานคณะกรรมการญาติ                                                                 

วีรชนพฤษภา 35 ออกมาเสนอให พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

เปนนายกรัฐมนตรี เพ� อขัดตาทัพในชวงที่

เหลือของรัฐบาล เพ� อให พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม หมดกังวลในชวงลงจากอํานาจนั้น โดย                                                          

ชวงเชาวันเดียวกัน ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.                                                       

ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับ

เร� องนี้และมีทาทีนิ่งเฉย 

ดาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส. 

พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) กลาวถึงกรณีนี้วา อยูที่ตัว พล.อ. 

ประวิตร หากถามวาสามารถเปนนายกฯ ได

หรือไม ความจริงทานเปนไดตลอดเวลา แต

ทุกอยางอยูท่ีตัวทาน สวนนายอดุลย คงมี                                                          

ความคิดท่ีอยากใหบานเมืองเกิดความสมาน 

ฉันทและเดินหนาแกไขปญหาในทุกๆ เร� อง 

น�าจะเปนทางออกที่ดี

เม� อถามวา ในการอภิปรายไมไววางใจ 

หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองในสภา มองเร� อง

บัญชีนายกฯ อยางไร ร.อ.ธรรมนัสตอบวา 

ในความคิดเห็นของตน คงใชรัฐธรรมนูญ

มาตรา 272 วรรคสอง สําหรับบุคคลที่จะ

เขามาแกไขในสถานการณนี้ ได เม� อถาม

ย้ําวา พล.อ.ประวิตรจะเขามากุมบังเหียน

รัฐบาลไดหรือไม ร.อ.ธรรมนัสปฏิเสธวาไม

สามารถไประบุได ตองฟงเสียงสวนใหญ

ตอขอถามวา

ไทยโพสต • ไทยพบผูติดเชื้อใหม 14,053 

ราย แตยอดเสียชีวิตยังสูงท่ี 129 ราย สวน

ใหญอยูในกลุม 608 สมุทรสาครเริ่มเคาะ

มาตรการผอนคลาย เด็ก ปชป.แนะวางแผน

รับมือทองเที่ยวหลังเลิกเทสตแอนด โก

เม� อวันที่ 29 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน  

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณการแพรระบาดของโควิด-

19 ในไทย วาพบผูติดเชื้อรายใหม 14,053 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 13,951 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

13,920 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 31 

ราย, มาจากเรือนจํา 28 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 74 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 16,782 ราย อยูระหวางรักษา 155,910 

ราย อาการหนัก 1,818 ราย ใสทอชวย

หายใจ 815 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย 

เปนชาย 73 ราย หญิง 56 ราย เปนผูเสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 95 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  14  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล
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‘กรุงเทพฯ’ยังพีก

ปริญญเอฟเฟกต

ปชป.ไขกอกเพิ่ม

‘เหย� อ’แหใหการ
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2 ในประเทศ

ประชาชนแบกรับค่าครองชีพ

ยั้งมาตรการรัฐอุ้มไม่เต็มมือ

ณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงมีมติ

เห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำามันดีเซล ตั้งแต่

วันที่ 1 พ.ค.2565 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท

ต่อลิตร หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะ

พิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด

กับประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรึงราคาน้ำามันดีเซล 

ในปัจจุบันหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง ราคาน้ำามันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อลิตร 

และจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี 

ทำาให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาทต่อลิตร 

ซึ่งหากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำามันตลาดโลกมีการปรับ

ลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลง

ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำามันต่อไป

การดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่ผ่าน

มา มีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤตผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นกลไก

และเครื่องมือที่สำาคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามัน

เชื้อเพลิงของประเทศในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้สูงเกินไปจน

เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และการเติบโต

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงมุ่ง

เน้นการอุดหนุนและชดเชยในระยะสั้นชั่วคราวเพื่อให้เกิด

ระเบียบวินัยทางการเงินการคลัง

โดยฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 เม.ย.

2565 ติดลบ 56,278 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำามัน

ติดลบ 24,302 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 

31,976 ล้านบาท ซึ่งหากดูตัวเลขดังกล่าวแล้วถือว่าหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการใช้เงิน และไม่อยากให้

ตัวเลขหนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่จำาเป็น ลดภาระด้านงบประมาณ

ของคนรุ่นต่อไปที่ต้องแบกรับปัญหานี้ต่อไป 

ขณะที่สินค้าอุปโภค บริโภค ต่างทยอยขึ้นราคา รวม

ถึงไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มักถูกเปรียบ

ว่าเป็นดัชนีชี้วัดค่าครองชีพของคนหาเช้ากินค่ำา ก็มีแนว

โน้มจะขยับราคาขึ้น ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะ

พยายามเข้าไปดูให้ดีที่สุด และจะตรึงราคาไว้ให้นานที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ เพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แม้ขณะนี้

ราคาน้ำามันจะมีผลสำาคัญต่อต้นทุนราคาสินค้าก็ตาม 

นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังพยายามตรึง

ราคาสินค้าอยู่ สำาหรับ 18 กลุ่มสำาคัญ นอกจากบะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูปแล้ว ยังประกอบด้วย หมวดอาหารสด อาหาร

กระป๋อง ข้าวสารถุง ซอสปรุงรส น้ำามันพืช น้ำาอัดลม นม

และผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ปุ๋ย 

ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ  ยา 

เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์  บริการผ่านห้างค้าปลีก

ค้าส่ง แต่จากสถานการณ์รอบด้านแล้วก็เชื่อได้ว่า รัฐคงไม่

สามารถตรึงราคาในระดับดังกล่าวไปได้นานกว่านี้

แม้หลายประเทศเริ่มเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวและ

ธุรกิจ ทำาให้เห็นทิศทางว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยัง

ไม่ยุติง่ายๆ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อ ก็คงยากที่เศรษฐกิจ

ไทยจะฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น ในช่วงเวลาที่ต้องรอ

การฟื้นตัว ประชาชนที่รับบทหนักจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

มากว่า 2 ปี ต้องอดทนต่อไปก่อน ท่ามกลางมาตรการ

เยียวยาของรัฐที่ทำาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากต้อง

ระมัดระวังในเรื่องวินัยการคลัง และตัวเลขหนี้ ซึ่งต้องลุ้น

ว่าในวันแรงงานนี้รัฐจะอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาตามที่องค์กร

แรงงานเรียกร้องเพื่อให้ความเดือดร้อนลดลงหรือไม่.

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการไปอีสานรอบนี้ ไม่เพียงแต่

เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำาเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน พี่น้อง

ปราชญ์ชาวบ้านยังแนะนำาผมว่า ตามหลักของพระพุทธเจ้า 

ขนาดบัวยังมี 4 เหล่า การแก้ปัญหาให้เกษตรกรต้องยึดหลัก

บัว 4 เหล่าของพระพุทธเจ้าด้วย ทำาให้ผมได้นึกถึงปัญหา

การเมืองไทยตอนนี้ ผมอยากให้พวกที่ปั่นเด็ก เยาวชนให้ออก

มาต่อสู้เรื่องความเท่าเทียม มาฟังปราชญ์ชาวบ้านพูดเรื่องบัว 

4 เหล่า เผื่อจะได้เข้าใจสัจธรรมบ้าง.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 

หัวหน้าพรรคไทยภักดี

งครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่ใช่สงครามระหว่าง 2 ประเทศ 

แต่เป็นสงครามที่โลกรู้ว่า เป็นสงครามช่วงชิงการนำาใน

ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกที่อเมริกาต้องการ “ยึดครองการเป็น

ผู้นำาโลก” ตามที่เคยกำากับครอบครองโลกในเกือบทุกมิติมาตลอด! ขณะ

ที่ประเทศที่ก้าวหน้าเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง

จีน รัสเซีย และอินเดีย ไม่สยบยอมกับการใช้อำานาจกำากับ-คุกคาม-

แทรกแซงแบบเดิมๆ ต่อไป ความรุนแรงที่

ปะทุขึ้นในยูเครนจึงเป็นปฐมบทของการไม่

สยบยอมอำานาจอเมริกา!

การสร้างความแตกแยกสุ่มเสี่ยงที่

มีแนวโน้มจะขยายสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 

นี้ มีอเมริกาเป็นต้นเหตุที่สำาคัญที่ดำาเนิน

หลากหลายยุทธวิธี ตั้งแต่มุ่งสกัดความ

เจริญก้าวหน้าของจีน ไปจนถึงการยืมมือ

ผู้นำายูเครนยั่วยุรัสเซีย จนผลักดันให้นา

โตเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งครั้งนี้! 

อเมริกาเดินเกมตรวจสอบสัมพันธภาพกับ

ประชาคนโลก-ใช้นาโตร่วมมือช่วยเหลือ

ยูเครน จากการที่รัสเซียเปิดศึกสั่งสอน

ยูเครน-สกัดการรุกรานของอเมริกาและ

พันธมิตรตะวันตกที่กระทำาต่อรัสเซีย! 

ว่าไปแล้วผู้เสียหายน้อยสุดวันนี้

คือ อเมริกา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจาก

พื้นที่สงคราม และไม่ได้พึ่งพาสัมพันธ์กับ

เศรษฐกิจรัสเซียมากนัก ยุทธวิธีปลุกปั่น

ยุยง-ทำาลายภาพลักษณ์ของรัสเซีย รวมทั้ง

กระตุ้นความร่วมมือของยูเครน-กลุ่มนาโต

ดำาเนินคู่ไปกับการแสวงหาพันธมิตรในประชาคมโลกทุกภูมิภาคที่เป็น

เป้าหมายของสหรัฐ เพื่อจัดการกับรัสเซียและมุ่งทำาลายความก้าวหน้า

จีนในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะจุด

ประกายสู่สงครามโลกครั้งใหม่ได้น่าวิตกทีเดียว!!!

อาวุธและยุทธศาสตร์สำาคัญของอเมริกาคือ ฐานความร่วม

มือกับพันธมิตรดั้งเดิม โดยเฉพาะนาโต รวมกับงบประมาณ อาวุธ

สงคราม โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกที่อเมริกาควบคุมอยู่ และ

การใช้กฎบัตร-กฎหมาย-ข้อตกลงระหว่างประเทศ กับบรรดาองค์กร

โลกบาลทั้งหลาย-ที่อเมริกาจัดตั้งไว้ตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นจน

ปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมการโฆษณาชวนเชื่อ ข่าวสาร และข้อตกลง

นานาชนิดเกือบทุกมิติ ตั้งแต่เรื่องความยุติธรรมระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง ไปถึงความร่วมมือ

กำาหนดมาตรการทางเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมทั้งการสร้าง

ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ สู่ประชาคมโลกตามทิศทางที่อเมริกาเป็นผู้

กำาหนด ฯลฯ ทั้งหมดคือหมากกล-เครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์และการ

ทำาลายคู่แข่งตรงข้ามที่อเมริกาใช้มาตลอด 

ส่วนฟากรัสเซีย มีเครื่องมือสำาคัญคือความก้าวหน้าทางด้าน

การทหาร ความมั่นคง ที่มีพัฒนาการมายาวนาน กับแนวทางการ

จัดการเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นภาคการผลิตจริงและทรัพยากรพลังงานที่

มุ่งสลัดพันธะจากการครอบงำาของเปโตร์ดอลลาร์และสถาปัตยกรรม

ทางการเงินที่อเมริกาครอบงำาโลก และความร่วมมือกับพันธมิตรที่

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่อย่างจีน ประเทศที่มีความเก่ง-ความ

ก้าวหน้าหลากมิติของอินเดีย กับกลุ่ม BRICS ที่มีพื้นที่กว้างขวาง-

ประชากรมากมายอย่างแอฟริกาใต้ บราซิล ฯลฯ รวมทั้งพันธมิตร

ส่วนอื่นๆ ในประชาคมโลกที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของอเมริกา และ

ประเทศที่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีทรัพยากรพลังงานมั่งคั่งล้น

เหลืออย่างกลุ่มโลกอาหรับ! ไปจนถึงกลุ่มประเทศที่ต้องการเป็นตัว

ของตัวเอง-หลังถูกอเมริกาครอบงำามานาน นี่คือพลังความเคลื่อนไหว

ด้านตรงข้ามกับอเมริกา!

โลกที่กำาลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ความน่าประหวั่นพรั่นพรึง

ของสงครามโลกเริ่มแบ่งฝัก-แบ่งฝ่าย ซึ่งเมื่อทอดเวลานานออกไปจะ

เห็นฝักฝ่ายได้ชัดเจน! เช่น สถานการณ์ในสงครามโลกที่เคยเกิดขึ้น 

วันนี้มีกลุ่มประเทศคู่ปฏิปักษ์ที่เป็นฝ่ายอเมริกาและนาโตบางส่วน กับ

กลุ่มตรงข้าม ที่มีรัสเซีย-จีน-อินเดีย-กลุ่มที่ต้องการปลดตัวเองออก

จากอเมริกา อีกกลุ่มคือกลุ่มประเทศเป็นกลาง ที่มุ่งสร้างความร่วมมือ

จัดการผลประโยชน์ในแบบของตัวเอง! 

การประเมินเบื้องต้นจาก อันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการ

สหประชาชาติ หลังเยี่ยมเยือนรัสเซียและยูเครน อันโตนิโอให้ความเห็น

ที่มีนัยว่าน่าจะมีช่องทางที่จะทำาให้เกิดสันติภาพมากกว่าจะนำาพาไปสู่

ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆ ที่ปลายอุโมงค์ให้กับ

ชาวโลก แต่ก็น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ตามที่พูดหรือไม่? อย่างไร? 

เมื่อใด? ท่ามกลางสงครามระอุร้อน-การหนุนเนื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์

จากอเมริกาและกลุ่มนาโต รวมถึงการบุก

ทำาลายฐานที่มั่นทางทหารและคลังอาวุธที่

รัสเซียกำาลังเดินหน้าถล่มไม่หยุด จนยูเครน

กลายเป็นสนามสงครามที่ถูกทำาลายรุนแรง

ย่อยยับลงทุกวัน! 

ที่น่าสนใจคือ การออกแบบ

เศรษฐกิจใหม่ของรัสเซีย ที่ปรับรื้อกลไก

เศรษฐกิจออกจากการครอบงำาของเปโต

รดอลลาร์ โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานหลัก

และใช้กลไกการเงินผูกกับทองคำา ซึ่งการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทิศทางใหม่นี้ เกิด

จากบทเรียนเมื่อปี ค.ศ.1998 ที่รัสเซียถูก

กดดันทำาลายเศรษฐกิจจนไม่อาจชำาระ

หนี้ ได้ตามเวลา แต่ปัจจุบันชำาระได้ตาม

เวลา-เพียงแต่เงินที่สำารองในรูปดอลลาร์-

ทองคำาถูกแช่แข็ง นำามาใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็น

เรื่องการเมืองที่อเมริกาต้องการสร้างความ

ระส่ำาระสายทางเศรษฐกิจและความวุ่นวาย

ทางการเมืองในประเทศ 

ที่จริงรัสเซียมีบทเรียนว่า ดอลลาร์

เป็นสกุลเงินที่เป็นพิษมานานแล้ว แม้จีนก็

เคยเจอปัญหา-เมื่อธนาคารจีนปฏิเสธที่จะจ่ายเงินดอลลาร์-จีนก็กังวล

ว่าสหรัฐอาจจะคว่ำาบาตรทางการค้า ดังนั้นการขจัดสกุลเงินดอลลาร์

ออกจากวิถีชีวิตของผู้คนและระบบการผลิตของตน มุ่งจัดแบ่งโลก

ตามเขตสกุลเงินของท้องถิ่น โดยอาศัยฐานอำานาจทางเทคโนโลยีการ

ทหารที่รัฐเซียก้าวหน้ากว่า รวมทั้งการที่มีปริมาณทรัพยากรเพียงพอ

ในการไหลเวียนผลิตสินค้า มีจำานวนประชากรที่สร้างงานและเพิ่ม

ความสามารถในการซื้อจากการลงทุนในภาคการผลิตจริงได้ ฯลฯ เป็น

สภาวะที่ทำาให้รัสเซียไม่วิตกกับแรงกดดันของอเมริกาอีกต่อไป!.

ม้ว่าจะเป็นการสงบสุขที่เป็นการชั่วคราว แต่ก็ขอแสดง

ความยินดีกับประชาชนใน 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ

จังหวัดสงขลา ที่สามารถ

ผ่านพ้นเดือน รอมฎอน ใน

ปี 2565 ไปโดยที่ไม่มีเหตุ

ความรุนแรงเหมือนกับทุกๆ 

ปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้น

มา ของการเกิด ไฟใต้ ครั้ง

ใหม่ ที่มาจากการปฏิบัติการ 

ทางทหาร ของ ขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น 

โดยการ บ่มเพาะ ของ อุสตาซ 

หรือครูสอนศาสนาที่ บิดเบือน หลัก

การของ ศาสนา ว่าการ ฆ่าศัตร ูในเดือน 

รอมฎอน จะได้บุญถึง 10 เท่า 

และปีนี้ก็น่าจะเป็น ปีแรก ที่ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์

เอ็น ไม่มีการก่อเหตุ ทั้งการใช้ อาวุธ และการใช้ สัญลักษณ์ อื่นๆ 

เช่น การแขวนป้ายผ้า การพ่นสีบนถนน ในข้อความที่ สื่อ ถึงความ

รุนแรง เพื่อ ตอกย้ำา ให้มีการ รำาลึก ถึงวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่

มีการ ปะทะ และ ปิดล้อม กลุ่ม แนวร่วม ในมัสยิด กรือเซะ ที่ 

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ วิสามัญ กลุ่ม แนวร่วม 

ขบวนการ บีอาร์เอ็น ที่ยึด มัสยิดกรือเซะ เป็นที่ กำาบัง ในการต่อสู้

กับเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ 30 ศพ 

 ทั้งหมดเป็น ผลพวง จากการที่ พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุยสันติสุข ฝ่ายไทยได้ลงนามในการ หยุด

ยิง กับนาย หิพนี มะเระ หัวหน้าคณะเจรจาสันติภาพที่เป็นตัวแทน

ของ บีอาร์เอ็น ซึ่งมีตัวแทนของรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความ

สะดวก และมีองค์กรต่างชาติจาก ชาติตะวันตก จำานวน 2 คน เป็น 

สักขีพยาน ในข้อตกลงที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะหยุดปฏิบัติการ 

ทางทหาร ไม่ บังคับใช้กฎหมาย กับ กองกำาลังติดอาวุธ และ แนว

ร่วม ของขบวนการ บีอาร์เอ็น และอนุญาตให้ผู้ที่มี หมายจับ เดิน

ทาง กลับบ้าน เพื่อปฏิบัติ ศาสนกิจ ในห้วง 40 วันของเดือน รอม

ฎอน ในขณะที่ บีอาร์เอ็น ให้ สัญญา ว่าจะหยุดปฏิบัติการ ทาง

ทหาร เป็นเวลา 40 วัน ในห้วงของเดือน รอมฎอน เช่นกัน 

  ตรวจสอบสถานการณ์ในห้วงตั้งแต่ 1-30 เมษายน พบ

ว่ามีเหตุความรุนแรงด้วยการใช้ อาวุธระเบิดแสวงเครื่อง ในพื้นที่ 

ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 ครั้ง ซึ่ง วิธีการก่อเหตุและการ

ประกอบวัตถุระเบิด เป็นแบบเดียวกับที่ กองกำาลังติดอาวุธ ของ 

บีอาร์เอ็น ทำา เพียงแต่มี สัญลักษณ์ ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 

พูโล อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ และ นายคัสตูรี มะห์ โกตา หัวหน้ากลุ่ม 

พูโล ที่เรียกตนเองว่า พูโลจี 5 ออกแถลงการณ์ รับสมอ้าง ว่าเป็น

ฝีมือของ พูโลจี 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ตัวตน เพื่อบอกกับเจ้า

หน้าที่และคนในพื้นที่ว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนไม่ได้มีแต่ บี

อาร์เอ็น การ เจรจา ต้อง ทำากับทุกกลุ่ม ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความสงบ 

และไม่สามารถดับ ไฟใต้ ได้อย่างที่รัฐไทยต้องการ 

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ แขวนป้ายผ้า ในพื้นที่ อ.เจาะไอ

ร้อง จ.นราธิวาส 1 ครั้ง โดยมีการทิ้ง สัญลักษณ์ เพื่อแสดง ตัว

ตน ว่าเป็นฝีมือของขบวนการ พูโล หรือ พูลา ที่แตกออกจาก พูโล

เก่า และมี ซำาซูดิง คาน เป็นผู้นำากลุ่ม นอกจากนั้นก็มีการใช้อาวุธ

ในการ ลอบยิง และ ประกบยิง หลายเหตุการณ์ในหลายพื้นที่ ผู้

ตาย ผู้บาดเจ็บ มีทั้งที่เป็นฝ่ายของ บีอาร์เอ็น และที่เป็นฝ่ายของ 

เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะการฆ่า พยานปากสำาคัญ ในคดีที่ ทหารยิง ชาว

บ้าน 3 ศพ ที่เทือกเขา ตะเว ใน จ.นราธิวาส เป็นคดีสำาคัญที่ บีอาร์เอ็น 

ออกมาเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที ่พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า เป็นการกระทำาของ

ฝ่ายไหน  

  ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่น่าจับตามองคือ การ

เคลื่อนไหวของหลายประเทศทั้ง สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป ที่ส่งทั้ง เอกอัครราชทูต และ อุปทูต เข้ามาเยือน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เอกอัครราชทูตของ

กลุ่มประเทศ เบเนลักซ์ คือ เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก และ 

เนเธอร์แลนด ์และล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ก็มีอุปทูต

จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาพบปะกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ซึ่งประเด็นเรื่องที่ประเทศเหล่านี้ต้องการทราบคือเรื่องของ ไฟ

ใต้ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ เรื่องการ ละเมิด เรื่องของ ภาคประชาสังคม 

ซึ่ง สอดคล้อง กับการ ขับเคลื่อน ของอีกหลายองค์กรของประเทศจาก 

ชาติตะวันตก เช่น เจนีวาคอลล ์ที่ทำาหน้าที่เป็น พี่เลี้ยง ให้กับขบวนการ

แบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ รัฐไทย ลงนาม

การ หยุดยิง กับ บีอารเอ็น ในเดือน รอมฎอน และ องค์กรกาชาด

ระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์เอ็น 

ที่แม้ว่าขณะนี้จะย้ายสำานักงานจาก จ.ปัตตานีมา ตั้งหลัก ที่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ ปฏิบัติการ เพื่อเป็น พี่เลี้ยง ขององค์กรภาค

ประชาสังคมที่เป็น ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ยังเป็นไปอย่าง เข้มข้น และ ต่อเนื่อง โดยการ แอบ ให้ 

ไฟเขียว จาก นายพล หลายคนที่ไม่เข้าใจ กลไก และ กลโกง ของ

องค์กรต่างชาติที่เข้ามา เคลื่อนไหว อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า 

องค์กรเหล่านี ้และตัวแทนของประเทศเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร 

แต่...สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปมีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ที่ ละเลย ไม่

ได้ ประเด็นแรกคือ หลังครบกำาหนดการ หยุดยิง ในห้วงของเดือน 

รอมฎอน ไปแล้ว สถานการณ์ของ ไฟใต้ จะดำาเนินต่อไปอย่างไร ฝ่าย

ทหารที่ทำาหน้าที่ปิดล้อม ตรวจค้น เพื่อหาแหล่งที่ซ่อนของ กองกำาลัง

ติดอาวุธ ของบีอาร์เอ็น จะปฏิบัติการต่อหรือไม่ และ แนวร่วม ที่ 

กอ.รมน.อนุญาตให้ กลับบ้าน ทั้งที่มี หมายจับ และไม่มี หมายจับ ยังจะ 

ลอยนวล เหนือ กฎหมาย หรือไม่ และ ตำารวจ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง จับคน ผู้

ที่ทำาผิดกฎหมายและมี หมายจับ จะดำาเนินการอย่างไร และหากไม่มีการ

ดำาเนินการ จะเข้าข่ายการ ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 

โดยเฉพาะในส่วนของ บีอาร์เอ็น ยังไม่มีความ ชัดเจน ว่าหลังพ้น

เดือน รอนฎอน ไปแล้ว จะกลับมาปฏิบัติการต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ อีกหรือ

ไม่ หรือหลังจากพ้น 40 วันไปแล้ว สถานการณ์ของความ รุนแรง ยังจะ

กลับมาอีกครั้ง ประเด็นนี้ วันนี้ทั้ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ

ตัวแทนของ บีอาร์เอ็น ยังไม่มีคำาตอบที่ชัดเจน 

ส่วนอีกประเด็นที่สำาคัญคือ หลังจากนี้ โต๊ะของการพูดคุย จะ

เปลี่ยนไป เป็นเรื่องที่คณะ พูดคุย ของ ฝ่ายไทย ต้องมีการกำาหนด

เกม การเล่น ให้ รอบคอบ เพราะการ หยุดยิง ของ บีอาร์เอ็น ที่

ทำาได้จริงถึง 40 วันในครั้งนี้ เป็นการ ยกระดับ ให้กับ บีอาร์เอ็น 

โดยการ ยอมรับ ของ ฝ่ายไทย และ องค์กรต่างประเทศ ให้ บีอาร์ 

เอ็น เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน เช่นเดียวกับขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนในประเทศอื่นๆ อาทิ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และ บีอาร์

เอ็น ได้แสดง ตัวตน ที่ ชัดเจน ต่อ ชาวโลก และต่อ ประชาชน ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

ที่สำาคัญ บีอาร์เอ็น ได้แสดงให้คนในพื้นที่และคนในประเทศ 

รับรู้ ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเป็น ฆาตกร ในการ สั่งการ ให้

ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ ฆ่าประชาชน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จำานวน

กว่า 7,000 ราย และบาดเจ็บเป็น เรือนหมื่น เรื่องนี้หลังจากที่ บี

อาร์เอ็น แสดง ตัวตน จะมีการดำาเนินการอย่างไร 

การที่ บีอาร์เอ็น ได้แสดง ตัวตน ผ่านทาง คณะเจรจา ที่

มี นายหิพนี มะเระ และแสดง ศักยภาพ ในการ สั่งการ ให้ กอง

กำาลังติดอาวุธ หยุดการปฏิบัติการทาง ทหาร ได้อย่างเด็ดขาด การ 

พูดคุย ในครั้งต่อไป ผู้ที่จะได้เปรียบ และอาจจะเป็นผู้ กำาหนดเกม 

ของ โต๊ะเจรจา คือ บีอาร์เอ็น การ ต่อรอง ในข้อ ตกลง ต่างๆ ของ 

บีอาร์เอ็น จะ เข้มข้น ยิ่งขึ้น เพราะเขาได้ทำาให้ประชาชนและเจ้า

หน้าที่รัฐเห็นแล้วว่า เขาสามารถ สั่งการ ให้มีการ ก่อการร้าย ได้ 

และ สั่งการ ให้หยุดการก่อการร้ายได้ 

บีอาร์เอ็นมีความ ชาญฉลาด ที่แม้จะมีการ แสดงตัวตน ให้

ทุกฝ่ายได้รับรู้และมีการ ยกระดับ เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่

ทุกฝ่ายยอมรับ แต่ บีอาร์เอ็น ยังทำาตัวเป็น องค์กรลับ ที่ ปิดบัง กลุ่ม 

แกนนำา ที่ แท้จริง และมี อำานาจ โดยการสร้าง บีอาร์เอ็น เล็กๆ ขึ้น

มา นั่นคือ กลุ่มของนายหิพนี มะเระ เพื่อทำาหน้าที่ เจรจา กับคณะ 

พูดคุย ฝ่ายไทย ซึ่งเป็น คณะเจรจา ไม่เหมือนกับ เป็นหุ่น ของ บี

อาร์เอ็นใหญ่ ที่ยัง อำาพราง ตนเอง ไม่มีการเปิดเผยตัวต่อ สังคม ซึ่ง

เป็นการ ซ่อนเร้น และอาจจะ ปฏิเสธ ในบางเรื่อง บางกรณี 

ถ้า คณะเจรจา ของนายหิพนี มะเระ เกิดการ เพลี่ยงพล้ำา ขึ้นมา 

วันนี้ในการเจรจาต่อไปของคณะ พูดคุยสันติสุข ถ้าจะ

ให้ถูกต้อง และ ทันเกม ของ บีอาร์เอ็น คือต้องยื่นข้อเสนอ พูด

คุย โดยตรงกับประธานขบวนการบีอาร์เอ็น นั่นคือ กาแม 

เวาะเล และ นิเซะ นิฮะ เลขาธิการของบีอาร์เอ็น โดยมี อิหม่าม

เฮง ที่เป็น ผู้นำาจิตวิญญาณ ร่วมด้วย 

อย่าลืมว่า คณะพูดคุยของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็น

ตัวแทนของ ประเทศไทย และเราอยู่ในฐานะที่ เหนือกว่า ทุกอย่าง 

และสถานการณ์วันนี้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อ บีอาร์เอ็น แสดง ตัวตน 

อย่าง ชัดเจน การ เจรจา หรือ พูดคุย จึงไม่ต้องผ่าน ตัวแทน ที่เป็น 

หุ่นเชิด อีกต่อไป และมาเลเซีย ในฐานะผู้อำานวยความสะดวก ที่

โดยข้อเท็จจริงคือผู้ร่วมกับ บีอาร์เอ็น และ องค์กรต่างชาต ิกำาหนด

เกมบน โต๊ะการพูดคุย จะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามที่ ฝ่าย

ไทย ต้องการด้วย เพราะถ้าการ พูดคุย ยังต้องผ่าน บีอาร์เอ็นเล็ก 

โดยที่ไม่ได้ พูดคุย โดยตรงกับ บีอาร์เอ็นใหญ่ นอกจากเป็นการ ด้อย

ค่า คณะ พูดคุย ที่เป็นตัวแทนของ ประเทศไทย แล้ว การ พูดคุย 

ต่อไป เราก็ยังตกเป็น เบี้ยล่าง บน โต๊ะเจรจา ตลอดไป.

เมือง ไม้ขม รายงาน

จับตาหลังรอมฎอน BRNยกระดับ

เกมเจรจาที่รัฐไทยต้องไม่ถูกด้อยค่า

แ

ค
ส

โลกในสภาวะสุ่มเสี่ยง ‘สงครามโลก’

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

พิโธ่ อพิถัง กะละมังแตก! แค่การแถลงสรุปคดีการ

เสียชีวิตของ “แตงโม” ภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระ

พงษ์ นักแสดงสาว ท่ีตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา ท่ี  

“ตำารวจ” ฟันธงประเด็นการเสียชีวิต

“มีคนกระทำาการประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย.... 

ไม่มีมูลเหตุการณ์จูงใจการฆาตกรรม ไม่พบคราบเลือดหรือสา

เหตุอื่นๆ”

ก็มีบางคนไม่เชื่อ

ก็มีบางคนสงสัย

ก็มีบางคนข้องใจ

เพราะคดีน้ี “โซเชียล” ไปไกล มีข้อมูลท้ังจริง ท้ังจินตนา 

การ ผสมปนเปกันไปหมด จนหลายคนก็อยากจะรู้ อยากจะฟัง

ข้อมูล พยาน หลักฐาน จาก “ตำารวจ” ในการสรุปคดีจะออก

มาอย่างไร

เบ้ืองต้นหลายคนก็ยอมรับรูปแบบการนำาเสนอคดีน้ีของ  

“ตำารวจ” ท่ีนำาแนวทางการสืบสวน แนวทางการทำาคดี  พยาน

หลักฐานบางส่วนเท่าท่ีพอจะเปิดเผยได้ ไม่กระทบสำานวนคดี 

ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการแถลงข่าว ให้สังคมรับรู้ รับทราบ 

ท้ังภาพ ท้ังคลิปเหตุการณ์ ข้ันตอนการสืบสวน การทำาคดี มา

ช้ีแจงมาอธิบายคดีท่ีสังคมให้ความสนใจ ได้อย่างดีทีเดียว

แม้จะไม่ทำาให้ทุกคน “เชื่อ” ตำารวจแบบ 100% บาง

ส่วน บางคน ท่ีเสพข่าวออนไลน์เยอะ มีการ “ฟันธง” ในใจกัน

ไปก่อนแล้ว ก็อาจจะยังข้องใจ 

ก็เป็นเรื่องนานาจิตตัง ทุกคนมีสิทธ์ิเชื่อ ทุกคนมีสิทธ์ิไม่เชื่อ

แต่ทุกอย่างต้องมีพยาน มีหลักฐาน ท่ีชัดเจน เพื่อให้ศาล

ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดี 

ทว่าพอหลายคนเร่ิมจะเชื่อ เร่ิมจะคล้อยตามการสืบสวน 

การทำาคดีของ “ตำารวจ” ท่ีดูมีข้ัน มีตอน มีหลัก มีเกณฑ์ ตาม

รูปแบบการแถลงข่าวอันทันสมัย

สุดท้าย “ตำารวจ” ก็มา “ตกม้าตาย” เอง!!!

เมื่อโซเชียลมีการนำาภาพบาดแผลคล้ายตัวเอสเว้าโค้ง  

ท่ีตำารวจนำามาเสนอในวันแถลงข่าวคล้ายกับบาดแผลของ

แตงโมมาเปรียบเทียบเอาไว้ ซ่ึงภาพดังกล่าวมาจากสำานักข่าว

เดอะซัน ปี 2019 เป็นแผลบาดเจ็บภายในงานเล้ียง ไม่ใช่เกิด

จากใบพัดเรือ

“ตำารวจ” เลยถูกเหน็บแนม “โป๊ะแตก”!!!

จน พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมคณะต้อง

มาแถลงช้ีแจงกันอีกคร้ัง

เน้ือถ้อยกระทงความ “ตำารวจ” ยอมรับเป็นภาพจากต่าง

ประเทศ เอามาเพื่อเปรียบเทียบคดีแตงโม เพราะติดเงื่อนไข

กฎหลายอย่าง เพียงแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดภาพท่ีนำามาใช้ 

เลยทำาให้สังคมสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน

ส่ิงสำาคัญท่ีทำาให้หลายคนสับสน หลายคนข้องใจ หลาย

คนเกิดคำาถาม คือ คำาสัมภาษณ์ท่ี ผบช.ภ.1 บอก...

“การนำาภาพดังกล่าวมาเสนอไม่กระทบต่อคดี เพราะ

สาระสำาคัญของคดีไม่เปล่ียนแปลง”

แล้วนำามาใช้แถลงทำาไม????

เลยนึกถึงคำาท่ี “รองแต้ม” พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ  

อดีตรอง ผบช.น. เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหน่ึงไว้

“เหตุผลทำาไมประชาชนถึงไม่เชื่อตำารวจ น่ันก็เพราะ

บางทีตำารวจมีอะไรผิดพลาด มีอะไรแล้วไม่ช้ีแจง ไม่ทำาความ

เข้าใจ บางคดีตำารวจก็ทำาให้มีเงื่อนงำา คนเลยขาดความเชื่อถือ”

เอวัง.

ตำารวจตกม้าตาย!

อปลุกข้าราชการกทม.หันหน้าให้ปชช.

เพ้อ ‘นายกฯ คนนอก’

านคำาให้สัมภาษณ์ของ “บิ๊กน้อย”

“พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ

ไทย เมื่อวาน (๒๙ เม.ย.๖๕) 

เป็นห่วงท่านขึ้นมาทันที!

“การทหาร” น่ะ ผมเชื่อว่าท่าน “ช่ำาชองยุทธ์”

แต่การเมือง ที่บุญหรือกรรมก็ไม่ทราบ ชักนำาให้ท่านขึ้นไปนั่ง

ระดับ “หัวหน้าพรรค” ผมว่าท่านดูจะ “ฉ่ำาเฉิ่มยุทธ์” ไปนิด

คือ ระยะนี้ ใกล้เปิดสภา 

ฝ่ายค้านก็รุกประชิด ตีฟองข่าวไล่นายกฯ มีทีเด็ดคว่ำารัฐบาล-

คว่ำานายกฯ ได้ ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เมื่อวาน พรรคเศรษฐกิจไทยประชุมใหญ่กัน นักข่าวก็ไปถาม 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาฯ พรรค เศรษฐกิจไทย ถ้ารัฐบาลแพ้

โหวตแล้วจะทำายังไง?

ร.อ.ธรรมนัสก็ตอบว่า.....

“ให้ใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง มี ‘นายกรัฐมนตรี

คนนอก’ ได้ ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง”

คือ ไม่เอานายกฯ “บัญชีรายชื่อ” ตามที่แต่ละพรรคยื่น กกต.

ไว้ตอนเลือกตั้ง

ให้ที่ประชุมรัฐสภา กระโดดข้ามวรรคแรกของมาตรา  ๒๗๒ 

ไปใช้วรรคสอง “เสนอคนนอก” มาให้ โหวตเป็นนายกฯ ได้ เอา

อย่างนั้่นเลย

ยกตัวอย่างง่ายๆ......

สมมุติรัฐบาลแพ้ โหวต จากกฎหมายงบประมาณก็ดี  จาก

อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดี นายกฯ ต้องตกเก้าอี้

พรรคร่วมรัฐบาล จะไม่เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ นายอนุทิน ตาม

บัญชีรายชื่อ แต่เสนอชื่อ “คนนอก” อย่างพลเอกประวิตร เป็นนา

ยกฯ ก็ได้

หรือฝ่ายค้านเพื่อไทย จะเสนอชื่อ “นางสาวอุ๊งอิ๊ง ชินวัตร” 

เป็นนายกฯ ตามเงื่อนไขมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ก็ได้

และถ้าที่ประชุมรัฐสภา “ส.ส.-ส.ว.” ด้วยเสียงส่วนใหญ่โหวต

เห็นชอบ 

พลเอกประวิตร หรือนางสาวอุ๊งอิ๊ง ก็จะได้เป็นนายกฯ  เข้าไป

จัดตั้งรัฐบาลใหม่ บริหารแทนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้ทันที!

นี่.....

สรุปให้เข้าใจความหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒  วรรค

สอง คร่าวๆ ตามแนวคิด ที่ ร.อ.ธรรมนัสเสนอให้รู้ไว้

เมื่อเลขาฯ พรรคมีความเห็นอย่างนี้ 

นักข่าวก็ไปถาม “พลเอกวิชญ์” บ้าง ท่านก็ตอบว่า

“น่าจะเป็นไปได้ หากทุกอย่างนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา ก็อาจ

จะเป็นไปได้”

นักข่าวถามต่อ......

“นายกฯ ในบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ไม่พอใช่หรือไม่ จึงเสนอ

รัฐบาล คสช.ทีมงานพลเอกประวิตร กับทีมงานนายกฯ

เหมือนงา “ร่วมเศียร” แต่ “แทงคนละข้าง” ตลอด!

เมื่อแยกมาเป็นเศียรพรรค “เศรษฐกิจไทย” ให้บิ๊กป้อม ก็ไม่

ต้องบอก ทุกคนรู้ ว่าลึกๆ พลเอกประวิตร “แอบจิต” อยากเป็นนายกฯ

ดังนั้น ที่พลเอกวิชญ์พูดครั้งนี้ จะบอกว่า “เป็นซื่อสังหารนาย” 

หรือ หวังดีที่กลายเป็น “ส่งผลร้าย” ต่อนาย ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่!

พูดกันแฟร์ๆ ใครอยู่ในฐานะบิ๊กป้อม ถ้าบอก “ไม่อยากเป็นนา

ยกฯ” ถือว่าตอแหล

แต่ความเป็น “พี่ใหญ่-พี่รอง-น้องเล็ก” ของ ๓ ป.ต้องบอกว่า......

ถึงอยากเป็นขนาดไหน ในความพันผูกลึกซึ้ง คำาว่า “จำาพิฆาต

น้องรักให้ตักษัย” ไม่มีในพลเอกประวิตร และไม่ทำากับน้องแน่ 

ถึงใครจะยุ จะเป่าหู ขนาดไหน บิ๊กป้อมก็แค่เคลิ้มตามไปชั่วครู่-

ชั่วขณะ ที่จะทำาตาม ไม่มี-ไม่ทำาแน่!

การสร้างกระแส ๓ ป.แตกกันก็ดี ป้อมจะชิงน้องขึ้นเป็นนายกฯ 

ก็ดี บิ๊กป้อมแตกพรรค เป็นแผนใช้หักชิงเก้าอี้น้องก็ดี ต่างๆ นานา

เหล่านี้..........

เป็นแผนสร้างข่าว “กระแสเสี้ยม” ให้คนรู้สึกเบื่อหน่าย เสื่อม

ศรัทธาพรรคพลังประชารัฐ ด้วยระอา ว่าแตกแยก 

บิ๊กป้อม “กันท่า” นายกฯ ไม่ให้เข้าไปยุ่งในพรรค 

แล้วประโคมข่าว “พลังประชารัฐเสื่อมแล้ว” เพราะการเมืองฝ่าย

ตรงข้ามรู้ ว่าคนเลือกพลังประชารัฐ เพราะศรัทธานายกฯ

เมื่อทำาให้คนเกิดความรู้สึกว่า ขณะนี้ นายกฯ ถูกกีดกันจากพรรค 

ลุงป้อมยึดพรรค จะตั้งตนเป็นใหญ่แทนนายกฯ คนก็ลังเลที่จะสนับสนุน

พลังประชารัฐ เพราะไม่แน่ใจ นายกฯ ยังจะอยู่พรรคนี้ หรือถูกผลักไส 

หรือจะถูก “จ้างวานฆ่า” ทางการเมืองระบบรัฐสภา เพราะหมาเห่าใน

คลับเฮาส์ผิดสังเกตเหลือเกิน!?

การที่หัวหน้าพรรค-เลขาฯ พรรคเศรษฐกิจไทย แบไพ่เล่น “พล

เอกประวิตร” คือนายกฯ คนนอก ตามมาตรา  ๒๗๒ วรรคสอง

แทนที่จะเป็นผลร้ายกับนายกฯ ประยุทธ์ กลับกลายเป็น “ความ

ปรารถนาดีที่ประสงค์ร้าย” กับลูกพี่ตัวเอง คือ “พลเอกประวิตร” ด้วย

ความซื่อๆ แบบทื่อๆ แท้ๆ!

มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง “นายกฯ คนนอก” ที่ต้องการนั้นทั้งไม่มี

ความเป็นไปได้ และทั้งจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

เพราะอะไร?

ในฐานะหัวหน้าพรรค พลเอกวิชญ์ต้องเข้าใจทางเดินระบบสภา

ใน ๑๐ เดือนต่อจากนี้ ก่อนจะพูด จะแสดงความเห็นทางการเมือง

ขั้นแรก ต้องรู้ว่า ทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล ตอนนี้ “กล่องดวงใจ” 

อยู่ที่ไหน?

ไม่ใช่ที่ “ยุบสภา-ไล่นายกฯ”!

อยู่ที่ “กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ๒ ฉบับ” ที่ยังต้องใช้สภา

เป็นตรายางในวาระ ๒-๓ เพื่อประกาศใช้

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน คือ  ๖ เดือน 

ก็นับไปจาก ๒๔ กุมภา ๖๕ ที่ผ่านวาระแรก จะครบ  ๑๘๐ 

วันก็ ๒๔ สิงหา ๖๕ 

นั่นคือ การแปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ ส่งเข้าพิจารณา วาระ 

๒-๓ ในรัฐสภา จะผ่านเรียบร้อย ตีซะว่า สิงหา

นั้่นก็ยังหรอก....

ก่อนจะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

ประกาศใช้ ยังต้องมีขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติ 

คือ....ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง 

พ.ร.บ.ที่แก้ไขแล้ว 

ให้รัฐสภาส่งร่างที่แก้ไข ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 

องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น 

โดยหากไม่มีข้อทักท้วงภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง

ดังกล่าว 

ก็เข้าสู่ขั้นตอน เรื่องการนำาร่างที่แก้ไขและรัฐสภาเห็นชอบ

แล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

เห็นมั้ย ท่านหัวหน้าเศรษฐกิจไทย

เมื่อเห็น “กล่องดวงใจ” นักเลือกตั้งแล้ว ทีนี้ก็มาดูเทอม

การเมืองตามปฏิทินรัฐสภา หลังเปิดสภา ๒๒ พฤษภานี้

๒๒ พฤษภาแค่ทำาพิธีเปิด มีกฎหมายค้างรอคิวเยอะแยะ 

เฉพาะวาระจำาเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณาแน่ๆ ก็

มิถุนา พ.ร.บ.งบประมาณ ๖๖ เข้าสภา 

กรกฎายื่น/ไม่ยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือกฎหมายลูกเลือก

ตั้ง ๒ ฉบับเข้าพิจารณาก่อน ฝ่ายค้านก็คิดเอา

สิงหาที่ว่านายกฯ ครบ ๘ ปี เป็นต่อไม่ได้ อยากยื่นตีความ 

ก็ยื่นกันไป

ถึง ๒๒ กันยา....อ้าว “หมดสมัยประชุม” ต้องปิดสภา ไปว่า

กันต้นปีหน้าซะแล้ว!

ก็ดูเอง-คิดเองแล้วกัน ถ้าจะฉวยจังหวะโหวตคว่ำา พ.ร.บ.งบ

ประมาณ รัฐบาลคว่ำา “ยุบสภา” กฎหมายลูก ๒  ฉบับตกไป อด

เลือกตั้งบัตร ๒ ใบอีก

กรกฎา-สิงหาถึงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ กฎหมายลูก  ๒ ฉบับ 

ยังคาอยู่ ถ้าไม่ต้องการแลนด์สไลด์ ด้วยบัตร ๒  ใบ เชิญโหวตคว่ำา

รัฐบาลไปเลย

สรุปแล้ว “หมาเห่าใบตองแห้ง” ทั้งนั้น 

เพราะแต่ละพรรค-แต่ละฝ่าย น้ำาลายไหลรอกฎหมายลูกผ่าน

สภา-ประกาศใช้ก่อนทั้งนั้น  

ดังนั้น ดูตามเทอม-ตามปฏิทินการเมืองแล้ว การจัดประชุม 

APEC โดยมีนายกฯ ประยุทธ์เป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกา 

ฟ้า-ดิน “กำาหนดแล้ว” ต่อให้นายแม้ว-นายหมาที่ ไหน ก็               

บ่มิไก๊ จะมาขวาง

จากนั้นแล้ว ใครก็ไม่ต้องมาไล่ นายกฯ จะ “ยุบสภา” เป็น

น้ำาข้าวให้หมาเลียเองแหละ!

แนวคิดนี้ขึ้นมา?”

 พล.อ.วิชญ์ ตอบว่า

“ไม่ใช่ไม่พอ แต่คนไม่ศรัทธา คนไม่เอาก็ไม่เอา อย่างมากก็

ต้องหาคนที่ประชาชนต้องการ ที่ทำาเพื่อประชาชน”

เอ้อเฮอ...พระเดชพระคุณท่าน 

เต็มปาก-เต็มคำาอย่างนี้ ก็ระบุชื่อไปตรงๆ ตามที่คิดอยู่ในใจซะ

ก็สิ้นเรื่อง จริงมั้ย?

ผู้สื่อข่าวเลยขยิกถาม

“ในความเห็นของ พล.อ.วิชญ์ มีใครที่เหมาะสมเป็นนายกฯ 

คนนอกได้?”

นายพลผู้ฉ่ำาเฉิ่มยุทธ์ หล่นโครมลงไปในบ่อทั้งตัว

“ผมไม่ได้มองใคร ผมมองแค่ ‘พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ’ รอง

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพราะท่านมีความเหมาะ

สม ที่สามารถช่วยประเทศได้ในเวลานี้ เพราะท่านทำางานมาตลอด น่า

จะรู้ดีว่าทำาอย่างไร”

ก็ไม่อยากใช้คำาว่า “เดียงสาทางการเมือง” กับพลเอกวิชญ์เลย 

กับการที่ท่านคิดอย่างไร ก็พูดไปอย่างนั้้น 

ให้ค่าเป็นว่า ท่านเป็นคนซื่อตรงต่อความคิด น่ารักดี ก็แล้วกัน!

“พลเอกวิชญ์” เตรียมทหาร รุ่น ๑๑ จบนายร้อย จปร.รุ่นที่ ๒๒ 

รุ่นเดียวกับเสธ.แดง “พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล”

ส่วน “พลเอกประยุทธ์” เตรียม รุ่น ๑๒ คือรุ่นน้อง  และจบนาย

ร้อย จปร.รุ่นที่ ๒๓

พลเอกวิชญ์เป็นคนสนิทประจำาตัวพลเอกประวิตร ช่วงเป็น

รัฐมนตรีกลาโหม สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์

ข่าวประโคมกันว่า จะได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ต่อจากพลเอกอนุพงษ์ 

ตอนปี ๒๕๕๓ 

แต่คนที่ได้ขึ้นกลับชื่อ “พลเอกประยุทธ์!”

มันเหลื่อมๆ อยู่ในซอกหลืบหัวใจกันอยู่เช่นนี้แหละ  กระทั่งใน

อ่

สาส์น ประธานคณะกรรมการ

การต่างประเทศ  และคณะ เข้า

พบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจำาประเทศไทย ท่าน Allan 

McKinnon และเจ้าหน้าที่สถาน

เอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาส

อำาลาพ้นจากตำาแหน่งและร่วม

แลกเปลี่ยนนโยบายของพรรค

ไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งผู้

ว่ากรุงเทพฯ และสมาชิกสภา

กรุงเทพฯ

โดยนายโภคินระบุช่วง

หนึ่งว่า พรรคไทยสร้างไทยยัง

เสนอทิศทางของประเทศไทยให้

เน้นส่งเสริมจุดแข็งที่สามารถ

แข่งขันในระดับโลกได้ ได้แก่ 

ด้านอาหาร สุขภาพ การท่อง

เที่ยว การเป็นศูนย์กลางโลจิส 

ติกส์ของภูมิภาคและโลก โดย

บางนโยบายได้เสนอในระดับผู้

ว่าฯ กรุงเทพฯ ผ่านทาง น.ต.ศิธา                   

ทิวารี ตามหลักการปลดปล่อย 

(Liberate) และเพิ่มพลัง (Em-

power) คนตัวเล็ก.

‘สกลธี’ คว้านักฟิสิกส์ควอนตัมไทยน่ังท่ีปรึกษา 

กรุงเทพฯ • นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลข 3 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ

ใจความว่า “มาแล้วครับทีมงานที่ปรึกษาของผมคนที่ 6  ด้าน

ไอทีและดิจิตอลครับ ‘น้องทิว’ คุณจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ทิว

เป็นเด็กฟิสิกส์ โอลิมปิกวิชาการครับ รวมถึงประวัติการศึกษาที่

ไม่ธรรมดา คือเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ปริญญาโทด้านฟิสิกส์ที่

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอกทาง

ด้าน Quantum  Computing มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

หรือ  NUS และตอนนี้กำาลังปั้น Start Up ด้าน Quantum ครับ 

(CEO & Co-founder  QTFT) คร่าวๆ Quantum Computing  เป็น

สิ่งที่จะปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า  จะทำาให้

เทคโนโลยีการประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์สมัยปัจจุบันแบบไม่

เห็นฝุ่น ทำาให้ประมวลข้อมูลเยอะๆ  มากมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว…

มาติดตามกันครับว่า ‘ทิว’  จะมาช่วยให้ระบบต่างๆ ใน กทม.ดีขึ้น

ได้อย่างไรบ้างครับ”

ดร.เอ้ประกาศศึกล้างบางน้ำาท่วมซ้ำาซากลาดกระบัง

ลาดกระบัง • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์  หาเสียงที่ตลาดหัว

ตะเข้ เขตลาดกระบัง พร้อมกับ น.ส.มารีญา ฤกษ์ดี (ดาหวัน) ผู้สมัคร 

ส.ก.หมายเลข 6 ซึ่งเป็นเขตใหญ่เขตหน่ึงใน กทม.ที่ประสบปัญหาน้ำา

ท่วมซ้ำาซากมาตลอด 30 ปี โดยระบุว่า ตนอยู่ที่เขตลาดกระบังมา

ตั้งแต่อายุ 17-18 ปี ตั้งแต่ 30 กว่าปีก่อน เขตลาดกระบังจมน้ำาและไม่

ดีขึ้นเลย วันนี้มีความมุ่งมั่นและขออาสาแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมซ้ำาซาก

ให้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ ถึงเวลาแล้วกรุงเทพฯ ต้องเปลี่ยน 

เลือกผู้ว่าฯ เบอร์ 4 ที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างดี ได้เสนอนโยบาย

เพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ระยะ คือ  ระยะเร่งด่วน 

ใช้เครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าและประตูระบายน้ำาอัตโนมัติ ควบคุมด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ระยะกลาง สร้าง

แก้มลิงใต้ดิน และเชื่อมต่อคันกั้นน้ำาเจ้าพระยาให้สมบูรณ์ บริหาร

งานร่วมกับเมืองปริมณฑล และระยะยาว ริเริ่มโครงการป้องกัน

น้ำาท่วมกรุงเทพฯ อันเกิดจากน้ำาทะเลหนุนและภาวะโลกร้อน

รสนาปัดไม่ได้ทำาแบนเนอร์ฉาวจ่อแจ้ง กกต.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครเลือก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 7 โพสต์ข้อความใน               

เฟซบุ๊กว่า “ขณะนี้มีแบนเนอร์ ‘รักใครชอบใคร #ตามสะดวก’ 

แพร่สะพัดออกไป มีเพื่อนสื่อมวลชนสอบถามว่าดิฉันเป็นคนทำา

หรือไม่ ดิฉันขอตอบว่าไม่ใช่แบนเนอร์ที่ดิฉันทำา ดิฉันจะไม่หา

เสียงด้วยวิธีแบบนี้แน่นอน ดิฉันกำาลังส่งทีมงานไปแจ้งต่อ กกต.

ว่าดิฉันและทีมงานไม่ได้เป็นผู้ทำาแบนเนอร์ดังกล่าว”

บางกอกใหญ่ • ชัชชาติลงพื้นที่ธนบุรี บางกอกใหญ่  ปลุก

ข้าราชการ กทม.หันหลังให้ผู้ว่าฯ หันหน้าให้ประชาชน หวังนำา

ทรัพยากรที่มีดูแลได้เต็มที่ 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่หาเสียงเขตธนบุรีและเขตบางกอกใหญ่ โดยเข้า

ร่วมเวทีประชาคม ณ ลานวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร รับฟังปัญหาจากผู้นำาชุมชนกว่า 40 คน ใน 

13 ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 

เมื่อวันศุกร์ นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ  กทม.

ลงพื้นที่หาเสียงเขตธนบุรีและ

เขตบางกอกใหญ่ โดยเข้าร่วม

เวทีประชาคม ณ ลานวัดหงส์

รัตนารามราชวรวิหาร  รับฟัง

ปัญหาจากผู้นำาชุมชนกว่า 40 คน 

ใน 13 ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 

ถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ยา

เสพติด และปัญหาสิ่งอำานวย

ความสะดวกภายในชุมชน ก่อน

เดินพบปะประชาชนที่ตลาดวัด

จันทารามวรวิหารและชุมชน

โดยรอบ  เพื่อรับฟังปัญหา

ประชาชนถึงประตูบ้าน

 นายชัชชาติกล่าวว่า การ

เข้าใจปัญหาประชาชนคือหัวใจ

สำาคัญในการพัฒนานโยบาย 

กทม.ต้องออกแบบวิธีจัดการ

ปัญหาโดยที่ทุกคนสามารถ

อยู่ร่วมกันได้ ยกตัวอย่างการ

ค้าขายริมทางที่ยังมีความจำาเป็น

ต่อเมือง เนื่องจากเป็นแหล่ง

จำาหน่ายอาหารราคาถูก แต่ 

กทม.จะจัดการพื้นที่อย่างไรไม่

ให้ร้านค้าเบียดบังทางเท้า ผู้

ว่าฯ กทม.และข้าราชการต้อง

ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา

จากประชาชนอยู่ตลอดเวลา 

เนื่องจากปัญหาของประชาชน

ไม่เคยหยุดนิ่ง มีนโยบายผู้ว่าฯ 

สัญจร จะลงพื้นที่ 50 เขต 

ภายใน 1 ปี เพื่อทำาความเข้าใจ

ปัญหา กทม.ให้ดีขึ้น และเป็น

ช่องทางให้ชุมชนได้ร้องเรียน

ปัญหาถึงผู้ว่าฯ กทม.โดยตรง

อีกด้วย  

นายชัชชาติกล่ าวว่ า 

จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดขณะนี้

คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง  

เงินเฟ้อ สินค้าราคาแพง และ

ผู้ได้รับผลกระทบคือผู้มีรายได้

น้อย กทม.จะต้องช่วยลดค่าใช้

จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำาเป็น เช่น เงิน

ใต้ โต๊ะ ส่วย ต้องยกเลิก พร้อม

กับให้บริการพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

เช่น การศึกษา  การสาธารณสุข 

ฯลฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจที่

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้

โดยเร็ว เพื่อจะได้เปิดประเทศ 

เปิดกิจการต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว

กลับมา มีนโยบาย 50 ย่าน  

12 เทศกาล ดึงอัตลักษณ์ของ

ย่านเสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้าง

กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว และ

หารายได้ให้ประชาชนในแต่ละ

ย่าน

“ เ ราต้ อ งหาคุณค่ าที่

ซ่อนอยู่ ในชุมชน เช่นเขต

บางกอกใหญ่มีพื้นที่วังเดิมที่

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

สามารถเชื่อมโยงสถานที่สำาคัญ

กับคลองให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย

ใช้สอยและเกิดการสร้างงาน 

โดยเฉพาะการจ้างงานกลุ่มผู้สูง

อายุ กทม.ต้องเป็นตัวกลางใน

การเชื่อมโยงผู้สูงอายุเข้ากับจุด

แข็งของแต่ละชุมชน” นายชัช

ชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า 

ในภาวะที่ทุกคนเดือดร้อนเรื่อง

เศรษฐกิจ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ 

กทม.ต้องเอาใจใส่ประชาชนให้

มากขึ้น เชื่อว่า กทม.มีบุคลากรที่

มีคุณภาพเยอะ เพียงปรับเปลี่ยน

มุมมองการทำางานให้เป็นการ

หันหลังให้ผู้ว่าฯ หันหน้าให้

ประชาชน แล้วนำาทรัพยากรที่

มีลงไปช่วยเหลือประชาชนให้

เต็มที่

นายโภคิน พลกุล ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับ

เคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้าง

ไทย พร้อมด้วยนายต่อพงษ์ ไชย



‘ปากีฯ เหล็ก แกรงจริงๆ’
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4 บทความ

ลุงตูหลอมาก

ควันหลง “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ลองใตพบชาวจังหวัดสงขลา

และพัทลุง เพ� อตรวจติดตามความคืบหนา

งานของรัฐบาลและรับฟงปญหาความเดือด

รอนตางๆ ของชาวบาน ทามกลางบรรดา

แฟนคลับแมยกทั้งหลายที่แหมารอตอนรับ

ใหกําลังใจ พรอมขอถายรูปคูกับ นายกฯ 

ลุงตู กันเปนแถว

งานนี้ความหลอของนายกฯ ลุงตู                                                         

สะกดจิตสะกดใจบรรดาแมยกเมืองหาด 

ใหญ ที่พากันชมไมหยุดปากวา “ลุงหลอ

มากๆ หลอมากๆ เลยวันนี้” จน นายกฯ 

ลุงตู ถึงกับออกอาการเขิน พรอมบอกชาวบาน

อยางอารมณดีวา “อาวเหรอ สงสัยวันน้ีกลับไปไมตองทานขาวแลว!@” 

กอนบอกอีกดวยวา “นายกฯ แกจะแยแลว” ทําชาวบาน

หัวเราะชอบใจ พรอมตะโกนย้ําใหนายกฯ ลุงตูฟงชัดๆ อีกครั้งวา 

“หลอจริงๆ คะทาน หลอกวาในทีวีอีก”

แหม..ชมกันแบบนี้ทํานายกฯ ลุงตูเขินแย บอกกลับไปไมกิน

ขาวกันเลยทีเดียว ฮาๆๆ

                   

E-Sport ซื้อขายได

โลกกาวไกล ผูบริหารประเทศก็ตองตามใหทัน ไมเชนนั้นประ 

เทศชาติบานเมืองก็จะเสียโอกาส โดยเฉพาะดานดิจิทัล เทคโนโลยี 

ใครจะไปนึก ครอบครัวที่กลุมใจที่มีลูกหลานติดเกมงอมแงม เสียการ

เรียน หากมองเห็นชอง สงเสริมใหถูกทาง ก็จะทําใหกลายเปนแหลง

ทํารายได

ลาสุด จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัว                     

หนาพรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย ควง “เรวัต อารีรอบ” 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สัง 

กัดพรรคประชาธิปตย ไปเปนประธานเปด

การแขงขันกีฬา E-Sport อบจ.ภูเก็ต 

โดย รมต.จุรินทร กลาวตอนหนึ่ง

วา “อุตสาหกรรมอีสปอรตโตเร็วมาก ไม

เฉพาะในประเทศ แตในระดับโลก มูลคา

ตลาดอีสปอรตทั่วโลกมูลคากวา 60,000 

ลานบาท สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหทั้งบริษัท ผูประกอบ

การที่เกี่ยวของและตัวนักกีฬา นองๆ ที่เปนนักกีฬาอีสปอรต จาก

นี้ ไปจะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหตัวเอง ครอบครัว ภูเก็ต

และประเทศไทยตอไปได ในอนาคต เทียบไดกับนักฟุตบอลอาชีพ 

ตอไปนักกีฬาอีสปอรตซื้อขายได มีมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางราย

ไดความร่ํารวยใหตนเองและครอบครัว การที่มาสมัครเปนนักกีฬา

ถือวาเริ่มตนไดถูกทาง” 

อืม เห็นแบบนี้ก็อุนใจวาผูใหญในบานเมืองไมตกยุค อิ อิ

“ฤๅษี” ออกจากถ้ํา

กรณี “ปริญญเอฟเฟกต” งานเขาไมเฉพาะแคตัวผูตองหา 

แตยังลามไปถึงการกดดันคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ลาออก  

โดยเฉพาะบุคคลท่ีรับแรงกดดัน

อยางสูงไมเพียงแต อูดดา-จุรินทร ลักษณ                                             

วิศิษฏ หัวหนาพรรค ปชป. ท่ีอุม ปริญญ พา

นิชภักด์ิ ข้ึนมาเปนรองหัวหนาพรรค ดวย                                                              

การยกเวนขอบังคับแลว ยังโยงไปถึงบรรดา

กรรมการบริหารพรรคผูหญิงในพรรค ก็ถูก

กดดันอยางสูงอีกดวย ไมรูจะช้ีแจงสังคม

อยางไร หลังท่ีผานมามักมีบทบาทตอตาน

การคุกคามทางเพศและรุนแรงตอผูหญิง 

แตเม� อเจอกับตัว กลืนเลือดพูดไมออก

อยางไรก็ตาม ความปนปวนมา “นิ่งลงชั่วคราว” เม� อ  นาย

หัวชวน หลีกภัย อดีตหัวหนาพรรค ออกมาสนับสนุน  และการันตีให  

จุรินทร อยูแกปญหาตอไป ซึ่งไมทราบจะไหวหรือไม ทามกลางสังคม

กังขาวาพรรคยังไมแสดงความรับผิดชอบเทาที่ควร

ลาสุดเจอ นิพนธ บุญญามณี รองหัวหนาพรรคและ รมช.

มหาดไทย ถูกถามวาเร� องในพรรคจะจบลงหรือไม โดยรอง หน.นิพนธ

ท่ีอยูสาย หน.จุรินทร บอกวา “ฤๅษีออกจากถํ้าแลว เร� องน�าจะจบ!@” 

หุหุ... ก็ตองรอลุนตอไปวาสุดทายแลวจะจบจริงหรือไม อิอิ 

   

ดับเบิล 

บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะอยูครบเทอมไปจนถึง

มี.ค.2566 หรือไม หรือจะเกิดอุบัติเหตุการเมืองกอนหรือไม ยังไมมี

ใครรู แตหลายพรรคเตรียมพรอมลง

สนามเลือกตั้งทุกเม� อ โดยเฉพาะพรรค

เพ� อไทย ไมกี่วันกอนเจอนักปราศรัยตัวยง

อยาง ครูมานิตย-นายครูมานิตย สังขพุม 

ส.ส.สุรินทร พรรคเพ� อไทย เลยขอแลก

เปลี่ยนสถานการณการเมืองดวย  

เม� อถามไปถึงกระแส อุงอิ๊ง-น.ส. 

แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัว

เพ� อไทย หลังเปดตัวออกมากระแสเปน

อยางไรบาง ครูมานิตย บอกอยางอารมณ

ดีวา “กระแสอุงอิ๊งมาก็ดี และยิ่งมีหมอ 

(นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค) มาดวย ยิ่งเปนดับเบิล คุณอิ๊ง

คนรุนใหม มีวิสัยทัศน สวนหมอเปนกลางเกากลางใหม ตองชมคน

สแกน ท่ีไดหมอมาทํางาน เพราะแกขยันจริงๆ ท้ังในสภา และงานพรรค” 

แหม! ครูมานิตย ชมหมอชลน�านไมขาดปาก ชมเปาะทั้งคน

สแกนเลือกมาทํางาน กับหมอที่มาทํางาน กลายเปนพลังบวกใหเพ� อ

ไทย พรอมเต็มที่สําหรับศึกเลือกตั้งรอบหนา ถาไมแลนดสไลดใหมัน

รูไป ฮาๆ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นิพนธ บุญญามณี

จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ

ครูมานิตย สังขพุม 

ม� อวันที่ 10 เม.ย.2022 สภาผูแทนฯ ปากีสถานไดมีมติ

ถอดถอน นายกรัฐมนตรี อิมราน ขาน  ออกจากตําแหน�ง

ตามญัตติไมไววางใจที่เสนอโดยฝายคานที่นิยมตะวันตก โดยอาง

วารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจและนโยบายตางประเทศลมเหลว ดวย

คะแนนเสียง 174   เสียง จาก ส.ส.ทั้งหมด 342 นาย เกินกึ่ง

หนึ่งเพียงไมกี่เสียง และสภาก็เลือกให เชหบาซ ชารีฟ ผูนําฝาย

คานเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ซึ่งจะสามารถดํารงตําแหน�งไป

จนถึง เดือน ต.ค. ป 2023 ที่จะตองมีการเลือกตั้งกันใหม ตาม

วาระครบ 5 ป

ในเดือน ก.พ. ตลอดเดือน สถานการณทางการเมืองใน

ปากีสถานวุนวายมาก การเคล� อนไหวเพ� อหาทางลมรัฐบาลดําเนิน

ไปอยางคึกคัก เสียงสนับสนุนที่มีเกินกึ่งหนึ่งของรัฐบาล ไดถูกดึง

ไปรวมกับฝายคานราว 30 เสียง ฐานะของรัฐบาลกําลังย่ําแย นา

ยกฯ อิมราน ขาน ไดออกแถลงการณแจงใหประชาชนทราบวา 

ขบวนการตางชาติกําลังดําเนินแผนลมรัฐบาล เพราะไมพอใจที่ขาน

ใกลชิดรัสเซีย พรอมกับแสดงหลักฐานที่เปนจดหมายขูของสหรัฐฯ 

สงมาจากทูตปากีสถานประจํากรุงวอชิงตัน D.C. 

วันท่ี 3 เม.ย. ซ่ึงเปนวันท่ีสภาพิจารณาญัตติของฝายคานเสนอ

ถอดถอนนายกฯ น้ัน ฝายคานรวบรวมเสียงไดท้ังหมด 199 เสียง 

รัฐบาลเหลือ 142 เสียง สวนฝายทหารท่ีมีบทบาทช้ีขาดสถานการณ

การเมืองปากีสถานมาทุกยุคน้ัน ประกาศวางตัวเปนกลาง และให

รัฐบาลเผชิญการประชุมการถอดถอน นายกฯ ขานไมเขารวมประชุม 

แตสงรัฐมนตรีฝายขาวสาร นายฟาวัด เชาดรี เขาประชุมสภา

และแถลงช้ีวาญัตติไมไววางใจรัฐบาลคร้ังน้ี มีขบวนการตางชาติเขา

ดําเนินการวางแผนจะลมรัฐบาล ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 5 เปนภัย

ตอความม่ันคง รองประธานสภาซ่ึงทําหนาท่ีดําเนินการประชุม จึงได

ส่ังปดประชุม โดยเล� อนการประชุมลงมติไปในวันท่ี 25 เม.ย. ทําให

ฝายคานไมพอใจ ย� นรองเรียนตอศาลสูง ขณะเดียวกัน นายกฯ ขาน 

โดยการเห็นชอบของประธานาธิบดี ไดประกาศยุบสภาเลือกต้ังใหม

ภายใน 90 วัน แตในเวลาตอมาศาลสูงไดส่ังใหการยุบสภาเปนโมฆะ 

และดําเนินการถอดถอนดังท่ีไดกลาวมาแลว

ปากีสถานตั้งอยูทางเอเชียใต ทิศตะวันตกติดกับอิหราน และ

อัฟกานิสถาน ทิศตะวันออกติดกับอินเดีย ทิศเหนือติดกับจีน และ

ทิศใตติดกับทะเลอาหรับ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษไดให

เอกราชแกอินเดีย โดยแบงออกเปนอินเดียและปากีสถานตามความ

เช� อทางศาสนา ปากีสถานไดถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ ทาง

ตะวันออกเปนประเทศบังกลาเทศ และทางตะวันตกเปนปากีสถาน 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง 77% เปนนิกายสุหนี่ 

21% เปนชีอะห พื้นที่ประเทศมีกวา 803,940 ตารางกิโลเมตร 

ปจจุบันมีประชากรกวา 225 ลานคน (ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก)

นับต้ังแตแตกตัวออกจากอินเดีย ปากีสถานก็ไดอิงอยูกับสหรัฐฯ 

อิทธิพลของสหรัฐฯ เขาไปครอบงําคอนขางหนาแน�น โดยเฉพาะ

ดานการทหาร ในสมัยประธานาธิบดีนิกสัน  สหรัฐฯ ไดสง ดร.เฮนรี 

คิสซิงเจอร ไปพบโจว เอินไหล และเหมา เจอตง ที่ปกกิ่งอยางลับๆ 

เพ� อเตรียมผูกมิตรกับจีนและหวังดึงจีนมาเปนพวกตอตานสหภาพ

โซเวียต หน่ึงในอภิมหาอํานาจในขณะน้ัน โดยใชปากีสถานเปนฐาน                                                                                     

สําคัญในการติดตอกับจีน ชวงทําสงครามกับกลุมตอลิบันในอัฟกา 

นิสถาน 20 ป สหรัฐฯ ก็ไดใชปากีสถานเปนฐานสําคัญตลอด

ปากีสถานยังไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

นรา หรือ มโนราห เปนการแสดงพื้นบานของพี่นอง

ภาคใตทุกจังหวัด ไมเวนแมแตสามจังหวัดชายแดนภาค

ใตตอนลาง

แตเปนที่รับรูกันวา จ.พัทลุง คือเมืองหลวงของ

โนรา  เม� อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร โอชา เดิน

ทางไปเปดงาน“สืบสานงานศิลปแผนดินโนรา มรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม” เม� อ 25 เม.ย.65 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

ทางจังหวัดจึงจัดนักแสดงโนราโรงใหญ ถึง 500 ชีวิตแสดงเปด

งานในวันนั้น

เม� อ 15 ธ.ค.64 ที่ฝรั่งเศส ที่ประชุมคณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ที่

จับตองไมได สมัยสามัญครั้งที่ 16 แบบออนไลน ไดประกาศขึ้น

บัญชี “โนรา” ศาสตรการรําของไทยในบัญชีตัวแทนแหง มรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได แหงมวลมนุษยชาติ ของ

องคการ UNESCO (Representative List of the Intangible 

Cultural Heritage of Humankind) นับเปนลําดับท่ี 3 ตอจาก 

โขน ซ่ึงข้ึนทะเบียนไปแลวเปนลําดับแรก ในป 2561 ตามมาดวย 

นวดไทย ข้ึนทะเบียนเปนลําดับท่ี 2 ในป 2562

ที่เรียกวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดนั้น 

หมายถึงเปนมรดกทางภูมิปญญา ไมใชมรดกโลก เพราะมรดก

โลกจะเปนสถานที่ เปนปาเขา เปนโบราณสถาน

เนาวรัตน พงษ ไพบูลย ศิลปนแหงชาติ ชี้วาศิลป

วัฒนธรรมไทยน้ันมีหลายอยางท่ีมีลักษณะเปน “ตนฉบับ” เชน 

โขน โนรา นวดไทย หรือแมแตอาหารการกิน เชน ตมยํา

กุง สมตํา แกงเลียง แมวาบางอยางอาจมีการเคล� อนยายจาก

ประเทศอ� น แตก็ผานการปรับแปลงจนมีลักษณะสะทอนความ

เปนไทย

แลวทําไมโนราตองเปนพัทลุง

มีตํานานเลาขานสืบกันมาเปนที่รับรูวา มโนราห เกิดใน

ราชสํานักพัทลุง พระยาสายฟาฟาด เปนเจาเมืองพัทลุง มีราช

ธิดาช� อ ศรีมาลา ซึ่งมีรูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการ

รายรําที่สวยงามยิ่งนัก แตแลวอยูๆ นางก็ตั้งครรภขึ้นมา โดย

ไมไดของแวะหรือแตงงานกับชายใดเลย พระยาสายฟาฟาด

พิโรธมาก จึงสั่งเนรเทศใหนําศรีมาลาไปลอยแพในทะเลสาบ

สงขลา แพลอยไปติดที่เกาะใหญ นางศรีมาลารอดชีวิตและ

คลอดบุตรชายช� อ เทพสิงหล ซึ่งไดรับการถายทอดวิชารายรําจาก

พระมารดาจนจัดเจน ลวงรูไปถึงเจาเมืองพัทลุง จึงติดตอใหยกคณะ

ไปแสดงตอหนาโดยไมรูวาเปนหลานของตนเอง นางศรีมาลาบอก

วาจะใหไปรําก็ไดแตจะตองปูผาขาวรองรับยาวจากทางลงเรือไป

จนถึงลานแสดง พระบิดาตกลง เม� อไดชมการแสดง พระยาสายฟา

ฟาดช� นชมในความงดงามสมคําร่ําลือ จึงถอดเคร� องทรงที่สวมอยู

ใหกับเทพสิงหล เทพสิงหลจึงรับวาตนเปนหลานแทๆ ของเจาเมือง  

พระยาสายฟาฟาดตกตะลึง จึงรับโนราไวในราชสํานัก แลวใหแตง

กายเหมือนกษัตริยทุกประการ

เจน สงสมพันธุ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 

คนพัทลุงท่ีมีความรูเร� องวัฒนธรรมทองถ่ินอยางดี ช้ีใหเห็นวา

ครูใหญและนายโรงสําคัญของโนรา ซึ่งเปนที่เคารพกันทั่วไป

คือ ขุนอุปถัมภนรากร นามเดิม พุม ชวยพูลเงิน แตไดฉายาวา 

“พุม เทวา” เพราะรายรําไดสวยงามประหนึ่งเทวดา โดยเฉพาะ 

ทาซัด คือทาท่ีลงจากบัลลังกรายรําลงมาขางลางอยางสวยงามและมี

พลังนั้น เตะตาตองใจยิ่งนัก

ครูพุม เทวา ไดรับเชิญไปสอนโนราที่วิทยาลัยครูสงขลา ที่

จริงทารําโนรามีทั้งหมด 83 ทา แตครูพุม เทวา วางเปนแนวไว 12 

ทา กลายเปนตําราที่ใชสอนกันทั่วไป เชนทาพนมมือ  ทาจีบซายตึง

เทียมบา ทาจีบขวาตึงเทียมบา ทาจีบซายเพียงเอว ทาจีบขวาเพียง

เอว ทาจีบซายเสมอหนา ทาเขาควาย  ฯลฯ

เจน สงสมพันธุ ใหขอมูลอีกวา คูบุญท่ีแตงกลอนใหครูพุม เทวา 

เปนคนรําตามกลอน ช� อ หีด บุญหนูกลับ ซึ่งมีศักดิ์เปนคุณตาของ

เจนนั้นเอง

ความยิ่งใหญของขุนอุปถัมภนรากร นายโรงโนราตนตํารับ 

นั้น ปรากฏอยูในขอเขียนของ สมบัติ ภูกาญจน ใน นสพ. สยาม

รัฐ ฉบับวันที่ 24 มี.ค.2514 ซึ่งอางถึงขอเขียนของ อ.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช วา

“แตนามโนราหของทานขุนอุปถัมภนรากร ดูเหมือนจะ

โดงดังกวา เพราะคนเขารูจักทานท่ัวท้ังภาคใตวา โนราพุม เทวา

แปลวารําสวยเหมือนเทวดา    

ยิ่งแปลเปนฝรั่งยิ่งออกจะโก

ไมใช Poom the Great

แตเปน Poom the Divine

ฟงแลวจับใจพิลึก เพราะทานขุนอุปถัมภนรากรนั้น ถึง

แมจะมีอายุ 80 ปบริบูรณแลว แตพอรัดเคร� องโนรา สวมเทริด 

ออกรําเขากับปกลองแลว ก็งามเหมือนเทวดาจริงๆ

ผมไดดูทานขุนอุปถัมภนรากรรําโนราเปนคร้ังแรกท่ีสงขลา 

เม� อไมกี่เดือนมานี้เอง

ทางวิทยาลัยครูสงขลาไดมอบใหทานขุนอุปถัมภนรากร

หัดโนราใหนักศึกษาที่นั่น และเม� อนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร ไปแสดงโขนที่สงขลา ทางวิทยาลัยครูก็ไดกรุณาใหทาน 

ขุนฯ มารําโนราใหดู

คนที่ครอบโขนละครแลวนั้นถือวาโนราเปนครูใหญ และ

เปนครูแรง พอไดยินเสียงปกลองโนราขึ้น ก็ยกมือไหวทุกครั้งไป

พอไดยินเสียงปกลองโนราดังข้ึนท่ีสงขลา โขนธรรมศาสตร  

ก็ยกมือไหวขึ้นพรอมกัน

และพอผมไดแลเห็นทานขุนอุปถัมภนรากรออกรํา ผมก็

ขนลุกเกรียว เพราะรูตัววาครูโนราที่ครูโขนละครเคยสั่งสอนให

เคารพกราบไหวนั้น มาปรากฏตัวจริงๆ อยูเฉพาะหนา

ศิลปะที่ทานขุนฯ แสดงออกนั้น เปนศิลปะบริสุทธิ์

เปนแสงสวางที่สองออกมาจากในใจของคนที่เจริญแลว

ดวยวัฒนธรรมอันสูงสง

เปนอํานาจ เปนพลัง ที่อยูเหนือกาลเวลาและอายุคน

เม� อกอนจะออกรํานั้น ทานขุนฯ เปนผูที่เจริญดวยวัย

แตเม� อออกรําแลว ทานขุนฯ เปนดวงประทีปแหงนาฏ 

ศิลป เปนวิญญาณ หรือเปนธาตุแทแหงโนรา

ไมมีอายุ ไมอยูในขอบเขตแหงกาลเวลา

ปกลองที่เปนคณะของทานขุนฯ ก็อยูในระดับเดียวกัน

เปนเสียงดนตรีปกษใต ซึ่งมีลีลาอันไมมีที่สิ้นสุด

ความเคล� อนไหวและการใชอวัยวะ มือ เทา และแขนขา 

ของทานขุนฯ แสดงถึงวินัยแหงศิลปน ซึ่งไมทอดทิ้งการฝกซอม

แมแตคนหนุมๆ เชนครูนาฏศิลป กรมศิลปากร ซึ่งไดไป

ดูในคราวเดียวกันนั้น ก็ยอมรับวาทําไมไดอยางทานขุนฯ

ทานขุนฯ รําเสร็จแลว ผมและโขนธรรมศาสตร ตลอด

จนครูศิลปากร ก็เขาไปกราบไหวดวยความเคารพอยางจริงใจ

ทุกคน ซึ่งทานขุนฯ ก็เอามือลูบหัวประสาทพรใหทุกคน

ผมเรียกทานขุนฯ วา พอ ตั้งแตนั้นมา”.

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2484 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว เสด็จสวรรคตดวยอาการพระหทัยวาย ขณะมีพระ

ชนมายุ 48 พรรษา 6 เดือน 23 วัน สมเด็จพระนางเจารําไพ

พรรณี พระบรมราชินี ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อยางเรียบงาย ณ ฌาปนสถานโกลเดอรสกรีนทางตอนเหนือ

ของกรุงลอนดอน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดวันที่ 30 พฤษ 

ภาคมของทุกป เปน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู

หัว” อันเปนวันรัฐพิธี โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ.

30 พฤษภาคม

ประเทศจากจีนเปนอยางมาก เน� องจากปากีสถานมีความขัดแยง

อยางหนักในเร� องแควนแคชเมียรกับอินเดีย  และเห็นวาจีนก็มีปญหา

ดานพรมแดนกับอินเดีย มีศัตรูรวมกัน สามารถที่จะกระชับความ

สัมพันธกันได ตลอดเวลาอันยาวนาน จีนกับปากีสถานจึงมีความ

สัมพันธใกลชิดสนิทสนม ทั้งฝายทหาร ฝายการเมืองที่เปนรัฐบาล 

และที่เปนฝายคาน ดวยเหตุนี้จีนจึงไดขนานนาม ปากีสถานวา 

巴� (อานวา “ปา เถี่ย” แปลวา “ปากีสถานแหงเหล็ก”) ความ

สัมพันธจีน-ปากีสถาน แข็งแกรงปานเหล็กเพชร

นอกจากความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ แลว จีนกับปากีสถานยังไดรวมกันสรางเคร� องบินรบ                                                     

JF-17 ขายใหกับเมียนมา และประเทศในแอฟริกา จีนยังไดชวยสราง

ทาเรือกวาดาร (Port Guadar) ทางใตของปากีสถานในทะเลอาหรับ 

และไดสัมปทานการบริหารทาเรือแหงน้ี 43 ป ต้ังแตป 2015  จีนกับ

ปากีสถานยังไดรวมกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน ซ่ึงเร่ิม

ตนท่ีเมือง คัชการ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน ลงใตมาส้ิน

สุดท่ีทาเรือกวาดารของปากีสถาน  ทางเหนือติดกับแถบเศรษฐกิจเสน

ทางสายไหม ทางใตเช� อมเสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษท่ี 21 

โครงการน้ีทําใหจีนและปากีสถาน เช� อมกันท้ังทางรถยนต ทางรถไฟ 

ทอสงนํ้ามันและแกสธรรมชาติ และสายเคเบิลใยแกวนําแสง  

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังทําใหประเทศในเอเชียกลาง  เชน                                                                                     

คาซัคสถาน คีรกีซสถาน เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และอัฟกา 

นิสถาน เปนตน ซึ่งเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล สามารถออก

สูทะเลได

อิมราน ขาน บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด อดีตกัป

ตันทีมคริกเกดมือทอง นําทีมปากีสถานชนะแชมปโลกเปนครั้งแรก

เม� อป 1992 เดินทางกลับประเทศในฐานะซูเปอรสตารที่ไดรับการ

ตอนรับจากประชาชนอยางลนหลาม 

ป 1996 ขานไดกอตั้งพรรคการเมืองช� อ “พรรคเคล� อนไหว

เพ� อความยุติธรรมของปากีสถาน” หรือ พรรค “PTI” ตอมาใน

การเลือกตั้งทั่วไปเม� อเดือน ก.ค. ป 2018 พรรคของอิมราน ขาน 

ไดกวาดเสียงสนับสนุนจากประชาชนอยางลนหลาม ขานขึ้นเปน

นายกรัฐมนตรีปากีสถานตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา

ระยะรวม 4 ป ท่ีอิมราน ขาน บริหารประเทศ เขาไดดําเนิน

การปราบคอรรัปชันอยางจริงจังตามคําเรียกรองของประชาชน บวก

กับสถานการณโลกในหลายปมาน้ีมีการผันผวนอยางหนัก โดยเฉพาะ

โควิด-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง ซ่ึงยอมสงผล

ถึงปากีสถานดวย  อัตราเงินเฟอท่ีพุงข้ึนแรงในระยะท่ีผานมาของ

โลก ยอมกระทบถึงชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก ทําให

ฝายคานและฝายตะวันตกมีชองทางคัดคานและเอามีดแทงขางหลัง

รัฐบาลขานไดเต็มท่ี ซ่ึงกระทบถึงความม่ันคงของรัฐบาลอยางหนัก

เปนที่รูกันดีวารัฐบาลอิมราน ขาน มีนโยบายที่เอียงไปทาง

รัสเซียและจีน แตไมใหความสําคัญทางสหรัฐฯ ในการประชุมประ 

ชาธิปไตยโลกที่โจ ไบเดน จัดขึ้นเม� อปกลาย  ขานแมจะไดรับเชิญ

ก็ไมไปรวมประชุมเชนเดียวกับผูนําของอีกหลายชาติ และเม� อไม

นานมานี้มีขาววา สหรัฐฯ ไดเสนอขอตั้งฐานยิงจรวดในปากีสถาน 

ก็ถูกปฏิเสธ ในวิกฤตปะทะกันระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นเม� อ

ปลายเดือน ก.พ. อิมราน ขาน ก็กําลังไปเยือนมอสโก ทั้งๆ ที่สหรัฐฯ 

ไดมีการทักทวง และเม� อสหรัฐฯ เรียกรองใหประณามรัสเซียและ

ดําเนินการคว่ําบาตรตอรัสเซีย อิมราน ขานก็วางตัวเปนกลาง  

เหลานี้ ทําใหสหรัฐฯ มีความไมพอใจอยางยิ่ง จึงคิดกําจัด เพ� อหา

คนอ� นมาแทน โดยขานเปนนายกฯ ปากีสถานคนแรกที่ออกจาก

ตําแหน�งเพราะการถอดถอนของรัฐสภา

แตขานไดแถลงยืนยันตอประชาชนที่มาชุมนุมสนับสนุน

เขาอยางหนักแน�นวา เขาจะไมยอมแพ ไมยอมรับ “รัฐบาลตาง

ชาตินําเขา” และจะตอสูกับอิทธิพลตางชาติอยางเด็ดเดี่ยวตอไป                                                       

“เขาสามารถประนีประนอมเพ� อความเปนจริงได แตจะไมยอมประ                                                                                   

นีประนอมเพ� อความเพอฝน” เขาย้ําวา  พวกผูนําชาติยุโรปก็ไป  

มอสโกเชนกัน แตกลับมาถามปากีสถานวา “คุณไปทําไม?” ทํา

อยางกับวาเราเปนคนรับใชของเขา

คงยังจํากันไดวา เม� อปลายปที่แลว ไดเกิดการปฏิวัติสีลม

เหลว ที่กอขึ้นโดย CIA ในคาซัคสถาน โดยหมายจะสกัดรัสเซีย ปด

ลอมจีน จากเอเชียกลาง ไดถูกองคการสนธิสัญญาความมั่นคงรวม 

(CSTO) ที่นําโดยปูติน โจมตีจนพายแพไปนั้น ไดทําลายแผนการ

ของสหรัฐฯ เม� อแผนการครอบงําเอเชียกลางไมสําเร็จ ก็มาดําเนิน

แผนทางเอเชียใต  เพ� อสกัดจีนตามแผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก 

โดยสหรัฐฯพยายามจะใชอินเดียเปนตัวหลัก รวมกับการลงนามใน

ขอตกลง MCC (Millennium Challenge   Corporation) อยางลับๆ 

กับรัฐบาลเนปาล และถูกประชาชนเนปาลคัดคานอยางหนัก นัยวา

ตกลงจะใชเนปาลเปนฐานตั้งจรวจมุงตอจีน  

และเม� อมาทําการเปล่ียนรัฐบาลปากีสถานเปนผลสําเร็จ   ซ่ึง

อยูทางตะวันตก และตะวันตกเฉียงใตของจีน ก็ลองคิดดูวาจะคุกคาม

จีนสักแคไหน ฉะน้ัน รุงข้ึนจากท่ีรัฐบาลอิมราน ขาน ถูกถอดถอน 

และต้ังหัวหนาพรรคฝายคานท่ีนิยมตะวันตกข้ึนเปนนายกฯ แทนหวัง 

ย่ี มนตรีแหงรัฐและรัฐมนตรีตางประเทศจีนก็ไดบินไปเยือนปากีสถาน

และพบฝายทหารทันที  ซ่ึงผูนําฝายทหารปากีฯ ยืนยันกับหวัง ย่ี วา 

ความสัมพันธปากีสถาน-จีนจะม่ันคงปานเหล็กเพชรไมมีวันส่ันคลอน  

เปรียบเหมือนสายนํ้าท่ีไหลไปอยางไมมีวันหยุดย้ัง 

นักวิเคราะหการเมืองระหวางประเทศตางเห็นวา ที่แลวมา

ปากีสถานไดดําเนินการถวงดุลระหวางจีนกับสหรัฐฯ ไดดี การเช� อม

ความสัมพันธตางมีผลประโยชนของชาติที่แน�นอน  จึงยากที่สหรัฐฯ 

จะเปลี่ยนปากีสถานจากหนามือเปนหลังมือได โครงการตางๆ ที่จีน

กับปากีสถานดําเนินการอยู โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

จีน-ปากีสถานจะตองดําเนินการตอไปแน�นอน เพราะโครงการน้ีจีน                                                                                       

ไดชวยปากีสถานแกปญหาพลังงานไปแลว ข้ันตอนตอไปก็คือ การสราง                                                                                       

โครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง การสรางอุตสาหกรรม การเกษตร วิทยา 

ศาสตร และเทคโนโลยี ลวนแตเปนประโยชนตอชาติปากีสถานท้ังส้ิน 

ก็ลองติดตามดูวา ปากีสถานจะเปนปากีฯ “เหล็ก” สมช� อหรือไม.

นายโรงโขนธรรมศาสตร  ‘คึกฤทธิ์’ 

กมกราบนายโรงโนรา  ‘พุม เทวา’

โ

ไกร  เชี่ยวปรีชา

เ



วงนี้พรรคประชาธิปัตย์พอกลับมาทรงตัวได้

บ้าง  หลัง “นายหัวชวน” ชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร อดีตหัวหน้าพรรค ออกโรง

ดึงสติลูกพรรค ปรามเคลื่อนไหวซ้ำาเติมกันเอง 

กรณีปมฉาว “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” อดีตรองหัวหน้าพรรค

ล่าสุด คณะกรรมการกำาหนดแนวทางในการตรวจ

สอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะสมัครเป็น

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  

หัวหน้าพรรค ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา หวังล้อม

คอกไม่ให้เกิดเหตุการณ์

แบบนี้ขึ้นอีก ได้ข้อสรุป

แล้ว 

สำาหรับคณะกรรม 

การชุดนี้มีทั้งหมด 9 คน                           

รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะกรรม 

การบริหารพรรค เป็นประ 

ธาน พร้อมดึงคนนอก 4  

คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

จากองค์กรภาคประชา

สังคมเข้าร่วม ประกอบด้วย นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 

ผู้อำานวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม นาง

เรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย

และการพัฒนา นางสาวธนวดี ท่าจีน ผู้อำานวยการมูลนิธิ

เพื่อนหญิง  และนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย กรรมการ

สิทธิคนพิการสหประชาชาติ

โดยเสนอให้แก้ไขข้อบังคับพรรค เพิ่มคุณสมบัติการ

เป็นสมาชิกพรรคให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังนี้  

“ต้องไม่ถูกคำาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดทางเพศ  รวม

ถึงการกระทำาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว  เด็ก 

สตรี รวมทั้งการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี”  

เพิ่มหมวดในข้อบังคับพรรค “แนวปฏิบัติว่าด้วย

การต่อต้านการละเมิดและหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งครอบ 

คลุมความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ความผิดทาง

อาญาเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว 

และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ซ่ึงจะมีกลไกรับทราบ

ข้อมูลและรับเร่ืองร้องเรียนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ละเมิดและหรือคุกคามทางเพศของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองและกรรมการบริหารพรรค และมีคณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงตามแนวทางกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  หากพบกระทำาความผิดจริง

ให้ดำาเนินการตามข้อบังคับพรรค

นอกจากนี้ ให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง

ความตระหนักรู้ ในเรื่องการต่อต้านการละเมิดและหรือ

การคุกคามทางเพศ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งข้อเสนอทั้งหมด

นี้จะนำาเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารและที่ประ 

ชุมใหญ่พรรคเพื่อปรับแก้ข้อบังคับพรรคต่อไป.

คนต่อมาที่ โทนี่เชื่อว่าจะสามารถพาตนกลับบ้านได้ก็คือจุมโพ่

วัยชรา ที่ขายไม่ออกแล้ว จุมโพ่วัยชราก็ไม่ยอมทิ้งทวน ทำาให้

โทนี่หักหลังไม่เอาจุมโพ่

ม้าใช้ตัวถัดมาของโทน่ี ก็คือน้องสาว ท่ีเอาแต่ความสาว

ความสวยมาหลอกคนไทย ก็ไปไม่รอดอีก วันนี้ก็เหลือแต่ลูก 

สาวที่โทนี่คิดว่าสดกว่าน้องสาว บรรดาม้าขัดตาทัพ ก็เปรียบ

เป็นพระอันดับ รอรับซองอย่างเดียว

ส.ส.พรรคเผาไทยต่างไร้อนาคตการเมือง เพราะพรรคนี้

ผูกขาด (โมโนโพลี) เฉพาะครอบครัวเท่านั้น.

ถุงเงิน 

 

โทนี่วางแผนบางอย่างที่อาจสร้างความแตกแยกอย่าง

รุนแรงในอนาคตได้อีก เพราะเป้าหมายของโทนี่คือ กลับไทย

อย่างเท่ๆ แต่วิธีการมันไม่ง่ายหรอกครับ ผมคิดว่าวันนี้หลายๆ 

คนจับตามองว่า โทนี่จะเดินตามแผนอย่างไร เพราะแผนของ

โทน่ีจะเก่ียวพันไปถึงหลายฝ่าย เมื่อไหร่ท่ีโทน่ีได้ไฟเขียว เมื่อน้ัน

สังคมไทยแตกเป็นเส่ียงๆ วันน้ียังไม่ชัด ถึงเวลาจะรู้กันเองครับ.

คำาให้การเด็กเชื่อถือได้แค่ไหน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

กรณีเด็กอายุ ๑๒ ถูกข่มขืนหรือสมยอม แล้วตั้งครรภ์ 

เด็กหญิงอายุ ๑๒ ให้การว่าเพื่อนบ้านข่มขืน แต่เมื่อผลการ

ตรวจดีเอ็นเอของทารกที่คลอดออกมาแล้ว ยืนยันว่าพ่อของ

ทารกคือพ่อของเด็กหญิงอายุ ๑๒ นั่นเอง แต่เด็กหญิงอายุ ๑๒ 

ก็ยังยืนยันว่าเพื่อนบ้านเป็นคนข่มขืน  ดังนั้นก็ต้องถามว่าคุณ

จะเชื่อดีเอ็นเอหรือคำาให้การของเด็กหญิงอายุ ๑๒, พ่อ, แม่ 

โดยเฉพาะแม่ที่ไม่ยอมรับผลการตรวจสอบดีเอ็นเอ พูดแต่ว่า

เขาตรวจสอบกันอย่างไร ท้ังท่ีท่ัวโลกต่างยอมรับเทคโนโลยีตรวจ

ดีเอ็นเอแล้ว

เด็ก-ผู้ใหญ่ก็มีความสามารถแตกต่างกัน เด็กบางคนอาจ

จะเฉลียวฉลาดกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นกฎหมายปกป้องเด็กในการ

สืบสวนหาความจริงท่ีมีผลต่อการกล่าวโทษผู้อื่นน้ันสมควรต้อง

ทบทวน กรณีคำาให้การของเด็กหญิงอายุ ๑๒ กับผลดีเอ็นเอนั้น

จะลงเอยอย่างไร ยังไม่ทราบ

กรณีชมพู่ที่ดูเหมือนพี่สาวที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับชมพู่

จะได้รับการปกป้องคุ้มกันมากเป็นพิเศษ ข้อหาที่ สตช.ตั้งให้ 

5บทความ

นสองวันมานี้ มีคำาถามแปลกๆ ในโซเชียล

“ทำาไมกลัวคุณทักษิณกลับเมืองไทยคะ? อยาก 

รู้จริง” 

คนถามน่าจะเป็นแฟนคลับทักษิณ 

มองว่าคนท่ีอยู่ในประเทศไทยกลัวว่า “ทักษิณ” กลับมา 

ก็เลยไม่ให้กลับ 

น่าประหลาดใจไม่น้อยที่ยังมีคนมีความคิดเช่นนี้อยู่ 

แต่อีกมุม เป็นเพราะมีการสร้างชุดข้อมูลเท็จมาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนานว่า มีคนไม่ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับ 

ซ่ึงก็หาตัวตนไม่ได้ว่า ใครท่ีไม่ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับ

เท่าที่เห็นมานับสิบปี ไม่มีใครกลัว “ทักษิณ” จะกลับ

มา

มีแต่คนกวักมือเรียกให้กลับมา 

เพราะคุกรออยู่ 

หากจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ ก็ต้องย้อนกลับไปยุครัฐ 

บาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ครับ 

“ทักษิณ” พยายามกลับไทย ด้วยการบงการให้รัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรม  

ที่โกงกันไว้กี่คดี ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

กลับมาแบบเท่ๆ 

กลับแบบนี้ใครยอมครับ 

โดยสามัญสำานึก คนที่ถูกศาลพิพากษาว่าคอร์รัปชัน

หลายคดี ทำาให้ประเทศเสียหาย วันดีคืนดีบอกว่า เราเจ๊า

กันแล้วนะ ถามว่าใครจะยอม 

อยากรู้จริงๆ

คนที่ยอม ต้องเป็นคนประเภทไหนกัน 

อาจจะอ้างได้ว่าคดีของ “ทักษิณ” เป็นการกลั่นแกล้ง

ทางการเมือง เพราะการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

การเมืองมันเปลี่ยนไปเช่นนั้นจริง มีรัฐประหารจริง 

แต่การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วย 

ถึงไม่มีรัฐประหาร “ทักษิณ” ก็ถูกดำาเนินคดีโกงอยู่ดี 

ยกตัวอย่างคดีซุกหุ้น เมื่อปี ๒๕๔๔ ก่อนรัฐประหาร  

ใครกลัว ‘ทักษิณ’?

๕ ปีเต็ม ตุลาการศาลศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ๘ ต่อ ๗ ว่า  

“ทักษิณ” ไม่มีความผิด

ครั้งนั้น “ประเสริฐ นาสกุล” ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

เขียนคำาวินิจฉัยส่วนตัวว่า “ทักษิณ” มีความผิด พร้อมให้แง่คิด

ว่า

“...หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็น

แก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร 

ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรม

ยิ่งกว่าคนธรรมดา 

เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน

มีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ 

อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะ

เป็นเหตุของอนาคต 

ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำาให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความ

หวังได้ มิฉะนั้น ผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง (ทักษิณ) จะต้องผิดหวัง

ในที่สุด...”

หมายความว่าอะไร?

หมายความว่า มีการเตือน “ทักษิณ” ตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็น

นายกรัฐมนตรีใหม่ๆ ว่า อย่าโกง เพราะพฤติกรรมที่  “ทักษิณ” 

แสดงออกมาตั้งแต่เริ่มแรกคือ... 

“โกง”

“ทักษิณ” ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองมีคำาพิพากษาให้ยึดทรัพย์จำานวน  ๔๖,๓๗๓ ล้าน

บาท 

มันไม่ใช่จู่ๆ ไปยึด 

แม้จะเป็นการยึดหลังการรัฐประหาร แต่จะอ้างว่าเป็น 

การกลั่นแกล้งทางการเมืองแทบไม่ได้เลย เพราะพฤติกรรมมัน

สะท้อนตัวตนของ “ทักษิณ” 

มีปัญหาด้านจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำา 

คดี ซุกหุ้นภาค ๑ และภาค ๒ ได้เปิดโปงให้เห็นว่า เครือ

ข่ายธุรกิจชินวัตรเป็นโซ่ท่ีคล้องผูกพันโยงใยไปกว้างขวาง มีการ

ใช้อำานาจรัฐเข้าไปอำานวยความสะดวก

เช่นกรณี ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๔  พ.ศ. 

๒๕๔๖ 

พระราชกำาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสรรพ 

สามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ปี ๒๕๔๘ มีการออกกฎหมายก่อนการขายหุ้นบริษัทชิน                                                                               

คอร์ปให้แก่เทมาเส็ก กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาล สิงคโปร์ 

ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคม 

นาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการขยาย

สัดส่วน การถือหุ้นของบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติในบริษัทที่

ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่จากไม่

เกินร้อยละ ๒๕ เป็นไม่เกินร้อยละ  ๕๐ 

ให้ยกเลิกสัดส่วนกรรมการบริษัทท่ีต้อง เป็นบุคคลสัญชาติ

ไทยไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ออกทั้งหมด 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๔๙  

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ครอบครัวชินวัตรได้

ขายหุ้นทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ ให้แก่บริษัท เทมาเส็ก โฮลดิ้ง 

จำากัด  

เป็นการขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงถึง ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท 

พฤติกรรมแบบนี้มิได้เกิดกับ “ทักษิณ” คนเดียว  

คนอื่นก็ไม่น้อยหน้า ส่งทนายความแก้ต่าง แต่ดันไป

ก่อคดีใหม่ “ถุงขนม ๒ ล้าน” 

พิชิต ชื่นบาน ทนายความ “ทักษิณ” ถูกศาลฎีกาฯ สั่ง

จำาคุก ๖ เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในคดีความผิดฐานละเมิด

อำานาจศาล

๒ ล้านเงินใคร คงไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว

นี่คือการตอบคำาถามว่า “ทักษิณ” ถูกกลั่นแกล้งทาง 

การเมืองหรือไม่ 

ยังไม่นับรวมการแทรกแซงองค์กรอิสระ  

แทรกแซงสื่อ 

คอร์รัปชันเชิงนโยบายในโครงการอื่นๆ เช่น โครงการ

บ้านเอื้ออาทร

และอีกสารพัด

ทั้งหมดไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง 

แต่เพราะ “ทักษิณ” มีปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม 

ขณะอยู่ในตำาแหน่งผู้นำาประเทศ 

ฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่ประชาชนจำานวนมาก ต้องการจาก 

“ทักษิณ” ไม่ใช่ส่งลูกสาวลงเล่นการเมือง แล้วฝันเฟื่องจะ

ชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ 

เพื่อเป็นเงื่อนไขต่อรองในการกลับประเทศ

แต่ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับมาติดคุกเพื่อชดใช้ความ

ผิดที่ก่อไว้ 

ไม่มีใครกลัว “ทักษิณ” กลับมา 

มีแต่กลัวว่าไม่กลับ แล้วยังส่งคนในครอบครัวชินวัตร

มาสร้างปัญหาให้ประเทศเพิ่มเติม 

และสิ่งที่กลัวกำาลังจะเกิด 

ที่ประชาชนอยากรู้คือ “ทักษิณ” ล้มเหลวจากการผลัก

ดันกฎหมายนิรโทษกรรมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ และความ

ฝันล้มเป็นโดมิโน เมื่อย่ิงลักษณ์ต้องเผ่นไปต่างประเทศอีกคน 

เพราะฉายหนังเก่าเรื่องโกงทั้งโคตร

แล้วทำาไมยังพยายามเอาหนังม้วนเดิมกลับมาฉาย

ใหม่.

กรณีทักษิณ

ทำาไมกลัวทักษิณกลับไทย?

คำาถามของใครท่านเจ้าขา

ทำาไมทักษิณกลัวกลับมา?

คำาตอบเข้าท่า-ถามกลับไป

ทักษิณหนีปัญหามิกล้าหาญ

ทักษิณน่าสงสารน่าสงสัย

ทักษิณ ผู้ขัดสน ยากจนใจ

ทักษิณ มิกลับไทย ใครตอบที

ยังมีชีวิตอยู่ 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เขียนมารายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ ไม่

ได้อ่านไทยโพสต์หลายวันด้วยแม่ค้าชงกาแฟติดโควิด  สภากาแฟ

เลยแยกย้ายกันไปหาที่ประชุมใหม่ แม่ค้าหายป่วยมาชงกาแฟ

ได้แล้ว สมาชิกสภากาแฟคนหนึ่งติดโควิดอีก สภากาแฟเลย

ต้องแยกย้ายกันไป 

รวมเวลาประมาณ ๑๐ กว่าวันที่ไม่ได้ประชุมสภา ไม่

ได้อ่านไทยโพสต์ดูแต่ข่าวทางทีวี รัสเซียบุกยูเครน น้องแตงโม

ตกเรือเป็นข่าวเกือบเดือนกว่า แล้วตำารวจทำางานอย่างเคร่ง 

เครียดยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตกเรือด้วยสาเหตุใด ๕ คนที่อยู่

บนเรือก็ไม่พูดความจริง สังคมโซเชียลก็หาคลิปมาโชว์ ดูกล้อง

วงจรปิด มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็เป็นนักข่าวได้ 

ท่านอัตถ์มีความเห็นอย่างไร โปรดชี้แจงด้วย.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

  

ผมยิ้มแก้มปริเลยครับ คุณพันธุ์รายงานตัวว่ายังมีชีวิต

อยู่ เพราะตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา ผมไปงานศพมาแล้ว ๔-๕  

งาน สดๆ ร้อนๆ เพื่อนฝูงลาจากไปอีกราย ยังไม่ได้เผาเลย  แต่

ก็พยายามท่องไว้ เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วน

หนึ่งของธรรมชาติ การเกิดเป็นธรรมชาติ ดับไปก็เป็นธรรม 

ชาติเช่นกัน แต่ก็อยากจะมีชีวิตอยู่ดูความเปล่ียนแปลงของประ 

เทศอีกสักพักครับ และอยากให้แฟนๆ ไทยโพสต์ทุกท่านอยู่ดู

ไปพร้อมๆ กับผมครับ  ฮ่าๆๆๆ 

จะว่าไปแล้วช่วงน้ีไม่มีข่าวสารอะไรใหม่ๆ ข่าวน้องแตงโม

ตำารวจเพิ่งจะสรุปคดีว่าตกน้ำาเอง แต่สังคมไม่เชื่อ เพราะพิรุธ

เยอะแยะไปหมด เช่นเอาภาพเก่าของข่าวต่างประเทศมาประ 

กอบการแถลงสรุปคดี คิดว่าประเด็นนี้ สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติน่าจะสูญเสียเครดิตไปเยอะ ต่อไปไม่ว่าคดีอะไรประชาชน

จะตั้งแง่ไม่เชื่อไว้ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมาก 

ส่วนข่าวรัสเซีย-ยูเครน ข่าวการบ้านการเมืองก็วนอยู่ใน

อ่างครับ หายไป ๑๐ วันกลับมาอ่านข่าวอีกทียังต่อติดสบายๆ. 

ไอคิวและอีคิวของหัวหน้าครอบครัวเผาไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

โทนี่อกจะแตกรอไม่ไหว เปิดตัวลูกสาวยิ่งใหญ่ หวังว่า

จะสามารถสานฝันของตนได้สำาเร็จ โทนี่หลอกใช้นักการเมืองที่

ทะเยอทะยาน ใฝ่ฝันที่จะเป็นใหญ่มาแล้วจำานวนมาก น้องเขย

ที่เป็นนายกรัฐมนตรีประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถสานฝันได้ แถม

ยังสร้างความเจ็บใจเพราะทำาลายชื่อเสียง ทำาลายโครงสร้าง 

แล้วสร้างความร่ำารวยให้ครอบครัวตัวเอง คาดว่าทองคำาใต้สระ

ว่ายน้ำาคงจะไม่เอามาละลายในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน 

ปชป.แก้ข้อบังคับสกัดสมาชิกหื่น

ลุงพลและป้าแต๋นเป็นผู้พรากชมพู่ไปน้ัน ทนายจำาเลยเก่งๆ เชื่อ

ว่าพยานปากนี้จะทำาให้ลุงพลป้าแจ๋วหลุด  เพราะเมื่อถูกเรียก

ข้ึนศาลในฐานะพยานเธอก็พ้นสภาพผู้เยาว์แล้ว ไม่มีคณะกรรม 

การปกป้อง ถึงจุดน้ีก็ต้องถามว่าความยุติธรรมวันน้ีพยานบุคคล

หรือพยานวัตถุ อะไรจะมีอิทธิพลมากกว่ากัน

คดีแตงโม ถ้าท่านเปาเชื่อพยาน ๕ คนมากกว่าหลักฐาน

พยานที่ได้จากนิติเวช ที่ยังไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ ๑๐๐% 

แต่เชื่อคำาให้การของพยานท่ีก็ไม่สามารถยืนยันได้เช่นกันว่าพยาน

ทุกคนพูดจริง

เรื่องนี้ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นกับความสามารถของทนาย

จำาเลยว่าจะสามารถค้นหาความจริงได้มากแค่ไหน  แต่ถ้าข้อหา

ที่ได้รับเบาเป็นขนนก เช่นข้อหาของลุงพลและป้าแต๋น ที่เป็น

คดีสร้างผลงานของเสี่ยปั๊ด ที่คดีมีความขัดแย้งตั้งแต่ตายเอง

จนถึงฆาตกรรม แต่ไม่มีการแจ้งข้อหาฆาตกรรม.

เฒ่าเมืองขอน 

 

ถ้าขึ้นศาลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่ศาลท่าน

คำานึงเป็นลำาดับแรก ส่วนพยานบุคคลมาทีหลังครับ แต่ที่น่า

กังวลก็คือการเก็บพยานหลักฐานของตำารวจ แฟนๆ คอลัมน์

หลายท่านพากันย้ำาประเด็นนี้เพราะเป็นประเด็นสำาคัญ แต่สุด 

ท้ายก็อยู่ที่ผู้มีอำานาจครับว่าจะแก้ไขหรือไม่  หรือจะปล่อยให้

เป็นระเบิดเวลาแล้วระเบิดออกมาตูมเดียว  ถ้าเป็นแบบนั้นผู้มี

อำานาจก็กระเด็นเอาง่ายๆ นะครับ.

เปลี่ยนผ่าน

   * ชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน

กลกาลเช้าค่ำาเวียนไหว

เช้าค่ำาเคยชินเป็นไป

ไม่ตกใจเห็นเป็นธรรมดา

   * สิ่งที่ไม่เคยเห็น

ลำาเค็ญทุกข์ยากหนักหนา

จู่จู่ก็เกิดขึ้นมา

โรคาระบาดจู่โจม

   * ลุกลามเป็นวงกว้างใหญ่

ราวไฟขื่นไข้ไหม้ โหม

ฤๅถึงวงรอบความเสื่อมโทรม

ถาโถมหลายร้ายซ้ำาเติม

   * มองออกไปเห็นความร้ายกาจ

แสนอนาถเห็นแต่กิเลสเหิม

มองกลับดูดวงใจพระธรรมเจิม

จึงเริ่มเห็นทุกสิ่งธรรมดาฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

วั

ช่



จ่ออัดมาตรการบูมEVเพิ่ม	

เล็งชงขยายเวลาอุ้มน้ำามันชีวภาพต่ออีก2ป ี
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6 เศรษฐกิจ

คลังสุดปลื้มยอดจองทะลัก/ทุ่ม3พันล้านหนุนดัมพ์ราคา

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ราชวัตร • “คลัง” ยันรัฐเตรียมออกมาตรการสนับสนุนใช้รถยนต์ ไฟฟ้า

เพิ่มเติม “สถานีอัดประจุไฟฟ้า-แบตเตอรี่-หนุนค่าไฟฟ้าชาร์จรถอีวี” คิว                                                                                       

ต่อไป ด้านสรรพสามิตปลื้มยอดจองทะลัก แจงเตรียมงบอุดหนุน 3 พัน

ล้านบาท รองรับ 2 หมื่นคัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวภายหลังการ

ลงนามข้ อตกลงระหว่ า งกรม

สรรพสามิต กับบริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ตาม

มาตรการสนับสนุนการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้าว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่

ระหว่างการพิจารณามาตรการเพ่ิม

เติมเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) ภายในประเทศ อาทิ 

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสถานี

อัดประจุไฟฟ้า มาตรการสนับสนุน

อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสำาหรับรถอีวี เป็น 

ต้น เชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่ออก

มาจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอีวี

ทั้งนี้ จากการที่ภาครัฐได้มี                         

มาตรการสนับสนุนการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถ 

จักรยานยนต์ เป็นต้นมา ส่งผลให้

มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมลงนาม

ในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต

ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้แล้ว 3 

ราย และปัจจุบันมียอดจองรถยนต์

ไฟฟ้าที่ขอรับสิทธิ์ตามมาตรการดัง

กล่าว รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คัน

ส่วนปัญหา Supply Chain 

Disruption ที่เกิดขึ้นในช่วงการ

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำา                                        

ให้ โรงงานหลายแห่งถูกปิดหรือ

ดำาเนินการได้เพียงบางส่วนน้ัน มอง

ว่าได้คล่ีคลายไปแล้ว โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ตอน

นี้กำาลังการผลิตรถยนต์กลับมา

เกือบเต็ม 100% แล้ว สะท้อนจาก

ภาพรวมการส่งออกของไทยใน

ช่วงไตรมาส 1/2565 ที่ขยายตัวสูง

ถึง 12% ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดี                               

กรมสรรพสามิต กล่าวว่า มาตรการ                                              

อุดหนุนราคายานยนต์ ไฟฟ้าของ

รัฐบาลถือว่าโดนใจประชาชน 

สะท้อนจากยอดจองที่ยังมี เข้า                                          

มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประ 

มาณ 2565 ได้จัดเตรียมเม็ดเงิน

สำาหรับรองรับมาตรการดังกล่าว 

3,000 ล้านบาท รองรับได้ 20,000 

คัน ซ่ึงจากทิศทางในปัจจุบัน เชื่อว่า

จนถึงต้นปีน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย

“หลายบริษัทมีการจัดโปร

โมชั่นส่งเสริมการขายเพิ่มเข้ามา

ด้วย ขณะที่มาตรการภาษีต่างๆ 

จากรัฐบาล และเงินอุดหนุนที่ให้                                                 

รวมแล้วประชาชนจะได้รับประ                                               

โยชน์จากราคารถที่ลดลงไปประ 

มาณ 2 แสนบาทต้นๆ ดังนั้นตอน

นี้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์มากที่สุด” 

นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวอีกว่า คาด

ว่าภายในปีนี้จะมีผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมและผู้นำาเข้ารถยนต์

และรถจักรยานยนต์แบบพลังงาน

ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) เข้า

ร่วมไม่น้อยกว่า 5 ราย โดยใน

สัปดาห์หน้าจะมีการลงนามกับ

ค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2 แห่ง 

คือ เดมโปกรีน และเอดิสัน ซึ่ง

เป็นค่ายรถของคนไทย

อย่างไรก็ดี ในปีนี้โตโยต้า

มีแผนที่จะจำาหน่ายรถยนต์ ไฟฟ้า 

รุ่น bZ4X เข้ามาขาย โดยจะได้รับ

สิทธ์ิตามมาตรการภาษี เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภค

ฟุ้งเปิดประเทศ 

แห่บินเข้า‘ไทย’

แตะ4หมื่นเที่ยว

ทุ่งมหาเมฆ • นายณพศิษฏ์ 

จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จำากัด (บวท.) 

เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล

ได้มีมาตรการผ่อนคลายการ

เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วัน

ที่ 1 พฤษภาคม 2565 บวท.

ได้เตรียมมาตรการรองรับการ                                 

บริหารจัดการจราจรทางอากาศ 

และเตรียมความพร้อมด้าน

ระบบ อุปกรณ์ รวมทั้งความ

พร้อมของเจ้าหน้าที่ควบคุม

จราจรทางอากาศ เพื่อรองรับ

และอำานวยความสะดวกในการ

เดินทางให้ทุกเที่ยวบินได้รับ

ความปลอดภัยสูงสุด 

สำ าหรั บน โยบายผ่ อน

คลายมาตรการเดินทางเข้าประ                                        

เทศนี้ เป็นปัจจัยบวกสำาหรับ

อุตสาหกรรมการบิน และคาด                                           

การณ์ว่าจะมีการเดินทางเพิ่ม

ข้ึน โดยเฉพาะการเดินทางจาก                                                     

ต่างประเทศเข้ามายังประเทศ 

ไทย ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 

2565 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ

เที่ยวบินรวม 40,000 เที่ยว

บิน หรือเฉลี่ย 1,300 เที่ยวบิน

ต่อวัน เพิ่มขึ้น 7% จากเดือน

เมษายน 2565 ซึ่งนโยบายผ่อน

คลายการเดินทางเข้าประเทศ

นี้จะเป็นการกระตุ้นการท่อง

เที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศ 

ทั้งนี้ ได้เตรียมความ

พร้อมทุกด้านในการรองรับ

เที่ยวบิน และได้เน้นย้ำาให้เจ้า                         

หน้าที่ทุกส่วนงานปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด สำาหรับ

ประชาชนท่ีเดินทาง ขอให้ปฏิบัติ                                               

ตามมาตรการเดินทางเข้าประเทศ 

และมาตรการสาธารณสุขใน

การป้องกันโรคโควิด-19 อย่าง

เคร่งครัด เพื่อให้ทุกท่านได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย อีก

ท้ังยังเป็นการช่วยให้สถานการณ์

การแพร่ระบาดในภาพรวมดีข้ึน. 

ขอนแก่น • สกนช.วุ่นจ่อขอ                                                  

รัฐต่อเวลาชดเชยราคาน้ำามันที่            

ผสมพืชพลังงานอีก 2 ปี หวั่น

ประชาชนและเกษตรกรปรับตัว

ไม่ทัน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผย

ว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ORI จ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.42 บาทต่อหุ้น

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออ

ริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานของ

บริษัทงวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.64) และ

กำาไรสะสมเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง

สิ้น 1,030,731,430.26 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 

9 พฤษภาคม 2565 กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล 

(Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำาหนดจ่าย

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

สรรพากรโชว์รีดภาษี e–Service พุ่ง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิด

เผยว่า ตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำาหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มผู้ ให้บริการต่าง

ประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) ที่ให้บริการกับผู้

ใช้บริการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 นั้น ปัจจุบันมี

แพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียน VES รวม 

127 ราย และมียอดมูลค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์รวม 60,874.98 

ล้านบาท คิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บสะสม 6 เดือน (ต.ค.

64 - มี.ค.65) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,261.25 ล้านบาท โดยคาดว่า

ทั้งปีงบประมาณ 2565 กรมสรรพากรจะเก็บ VES ได้ใกล้เคียง 

10,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ประมาณ 5,000 

ล้านบาท

แม็คโครวางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

ธุรกิจแม็คโคร เปิดเผยว่า โดยปีนี้มีแผนการเปิดตำาแหน่งงานใหม่

เพิ่มกว่า 3,300 ตำาแหน่ง โดยเฉพาะในสายงาน O2O อีคอมเมิร์ซ 

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะ

สร้าง New S-Curve ให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูด

คนรุ่นใหม่ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร

ค้าส่งค้าปลีกยุคใหม่ รองรับการขยายสาขาและธุรกิจดิจิทัลอีกเป็น                                                                                 

จำานวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยว 

ชาญในด้านอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล  

เมเจอร์ชูเทคโนโลยีทันสมัยเอาใจคอหนัง

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดเผยว่า ได้นำาระบบการฉายภาพยนตร์ 

IMAX แบบใหม่ “IMAX Laser” ซึ่งเป็นระบบการฉายภาพยนตร์

ท่ีก้าวล้ำาสมัยท่ีสุด เพื่อมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ระดับ                                                                                          

พรีเมียมให้กับผู้ชมในประเทศไทย พร้อมท้ังขยายสาขาโรงภาพยนตร์ 

ไอแมกซ์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอีก 1 แห่งท่ีเมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา 

โดยการฉายด้วยระบบ IMAX Laser จะเริ่มต้นใน 3 สาขา คือ โรง

ภาพยนตร์ไอแมกซ์ สาขาไอคอน ซีเนคอนิค, พารากอน และเม

กา ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่

ที่มีร้านค้าหลายร้อยแห่ง ในโซนกรุงเทพมหานครตะวันออก อยู่

ระหว่างใจกลางเมืองและสนามบิน

29/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,075.92 6,144.89 +931.02
 6,033.39 6,207.48 -174.09
 34,033.62 33,546.84 +486.77
 22,259.08 23,502.78 -1,243.71

69,402.00
-0.30

1,667.44
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.74 34.47
ยูโร 35.49 36.52
ปอนดสเตอรลิง 42.07 43.45
เยน (100 เยน) 25.74 26.68
หยวนจีน 4.25 4.40
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,950 30,950
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

          ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

ประกาศจายเงินปนผลประจําป 2564

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) เม� อวันท่ี 27 เมษายน 2565 

ไดอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2564 และอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.50 บาท 

รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 3,625 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.64 ของกําไรตามงบการเงินรวม 

และเม� อหักเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2564 ในอัตราหุนละ 1.15 บาท 

ซึ่งคิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,667.50 ลานบาท ที่ ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเม� อวันที่ 23 กันยายน 2564 

จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของป 2564 อีกในอัตราหุนละ 1.35 บาท

คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,957.50 ลานบาท โดยกําหนดรายช� อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลสําหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของป 2564 เม� อวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงินปนผล

ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565

 ทั้งนี้ เงินปนผลที่จายในอัตรา 1.35 บาทตอหุนในงวดนี้ จะจายจากกําไรสะสมสวนที่เสียภาษีเงินได

นิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ซึ่งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีไดทั้งจํานวน

 จึงประกาศมาเพ� อทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

           

                     (นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล)

                        กรรมการผูจัดการใหญ

 

สํานักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท     0 2794 9510

โทรสาร     0 2794 9888 ตอ 9510

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง มาตรา 

55 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ระบุให้

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต้องทยอย

ยกเลิกการชดเชยราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง

ชีวภาพในระยะเวลา 3 ปี นับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

ซึ่งตามกฎหมายจะต้องยกเลิก

การชดเชยในเดือน ก.ย. ปี 2565 

แต่กฎหมายได้เปิดช่องไว้ว่า หาก

มีความจำาเป็น หรือมีสถานการณ์

ที่กระทบต่อความเดือดร้อนของ

ประชาชน สามารถขยายระยะ

เวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้

อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี หรือ

สามารถเลื่อนแผนดังกล่าวไปได้

ถึงปี 2569

ทั้งนี้ สกนช.จึงได้เร่งจัด

เก็บข้อมูลเอทานอลเพื่อนำามา

ประกอบการจัดทำาแผนขยาย

เวลาลดการชดเชยน้ำามันเช้ือเพลิง

ชีวภาพ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้ลงพ้ืนท่ี

เก็บข้อมูลในส่วนของไบโอดีเซล

แล้ว และล่าสุดคร้ังน้ีได้ลงพ้ืนท่ี

จัดเก็บข้อมูลในส่วนของเอทานอล 

ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีนำามา

ผสมเป็นน้ำามันเบนซิน

“ทั้งนี้ สกนช.จะเร่งสรุป

ข้อมูลที่ ได้รับมาจากการลงพื้นที่

สำารวจนำามาปรับใช้ และเตรียม

จัดทำาแผนขอขยายการชดเชย

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน

ปัจจุบันต่อไป ซึ่งตามขั้นตอน

จะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณา

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป” 

นายวิศักดิ์กล่าว
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ามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรค ผู้ใหญ่เกือบครึ่งมีความดันโลหิตสูง 

แต่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าเป็นโรคนี้ และ

เพียงเพราะว่าความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องปกติ

มาก ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเพิกเฉย ความ

ดันโลหิตสูงอาจทำาให้ผู้คนเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ

ที่ร้ายแรง เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือด

สมอง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต คือขั้นตอนที่คุณ

สามารถทำาได้ เพื่อปรับปรุงหรือป้องกันความดัน

โลหิตสูง

ความดันโลหิตคือปริมาณของแรงบีบ

ดันที่หัวใจของคุณกระทำาต่อผนังหลอดเลือด 

หากหัวใจของคุณแข็งแรงและหลอดเลือดมี

ความยืดหยุ่น ไม่จำาเป็นต้องใช้แรงมากในการ

หมุนเวียนเลือดไปทั่วร่างกาย อย่างไรก็ตาม 

หากหัวใจของคุณเครียดหรือบีบแน่นมากเกิน

ไป หรือหลอดเลือดแข็งตัวและไม่ยืดหยุ่น หัวใจ

จะต้องสูบฉีดเลือดไหลเวียนมากขึ้น ผลที่ได้คือ

ความเครียดที่หัวใจ และความเสียหายต่อผนัง

หลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวาย 

โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสุขภาพที่เป็น

อันตรายอื่นๆ 

สาเหตุที่แท้จริงของความดันโลหิตสูง

นั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปัจจัยเสี่ยง 

ได้แก่ ประวัติครอบครัว, อายุ โดยธรรมชาติแล้ว 

หลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงเมื่อเรา

มีอายุมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิต

สูง, เพศ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดัน

โลหิตสูงในวัยกลางคน ในขณะที่ผู้หญิงมีแนว

โน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมาก

ขึ้น, เชื้อชาติ, พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อ

สุขภาพ เช่น ขาดการออกกำาลังกาย กินอาหาร

ไม่ดี สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป น้ำา

หนักเกิน ความเครียด แม้ว่าคุณจะไม่สามารถ

เปลี่ยนประวัติครอบครัวได้ แต่คุณสามารถเลือก

รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยรักษาระดับ

ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะ.

ต

คอลเลกชัน ‘Down to Earth’ 

‘โพเมโล’ ฉลองวันคุ้มครองโลก
ภาวะความดันโลหิตสูง

เติมพลังเติมสุขภาพบุคลากรแพทย์ 

พรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย 

จำากัด พร้อมด้วย “น้องมาสคอตซังซัง” ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองคั้นสดคุณภาพดีจาก

ประเทศแคนาดา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นกำาลังใจพร้อม

เติมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี 

พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำานวยการ และฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลร่วมรับมอบ พร้อม

กันนี้ยังมีการแจกนมถั่วเหลืองให้กับผู้มารับบริการทางการแพทย์ภายใต้ โครงการ “ซังซัง...   

รักกัน” อีกด้วย

ส่งมอบ ‘หมวกควบคุมแรงดันลบ’ 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ 

(nSPHERE-)” นวัตกรรมจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 

ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับโรงพยาบาลฝาง, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาล

พะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการฟอกไต เมื่อเร็วๆ นี้

แสดงความยินดี

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารไทยเบฟ ประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่       

สุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จาก

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur) รุ่นที่ 6 ซึ่ง

สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำานวน 14 คน ที่

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ แขวงคลองเตย เมื่อวันก่อน

รับรางวัลยอดขายทะลุเป้า 

เมื่อเร็วๆ นี้ สุขสันต์ มงคลจุฑา รองผู้อำานวยการอาวุโส สายธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์

โซลูชั่น บริษัท ยิบอินซอย จำากัด เข้ารับรางวัลจาก ‘Veritas Platinum Partner Award 

FY2021’ จาก ดาริค โฮ ผู้อำานวยการช่องทางการขายประจำาภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิก 

และ ประมุท  ศรีวิเชียร กรรมการผู้จัดการ ประจำาภูมิภาคประเทศไทย และอินโดไชน่า 

บริษัท เวอร์ริทัส เทคโนโลยี  จากผลงานการทำายอดขายและมี competency certificate ครบ

ถ้วนในระดับ Level Platinum Partner ภายในงาน Veritas Partner Award and Executive 

vConnect 2022

เปิดประมูลสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

สำานักงาน

ทรัพย์สินพระ

มหากษัตริย์เปิด

ประมูลสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

ครั้งที่ 2/2565 

จำานวน 24 อัตรา 

เขตพระนคร 

เขตบางรัก เขต

บางซื่อ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และ

ภูมิภาค สนใจ

สอบถามข้อมูลได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2787-7086-88 

และ 0-2787-7092-

94 หรือ www.

crownproperty.

or.th ตั้งแต่บัดนี้ -20 

พฤษภาคม 2565

อินทนิลแจกกาแฟฟรี 

วิษณุ วงศ์สุมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท 

บางจาก รีเทล จำากัด แจกฟรี 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ สำาหรับไรเดอร์

ทุกค่าย เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าร้าน

อินทนิลผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรีค่ายใด

ก็ได้ ยอดบิลเท่าไหร่ก็ได้ อินทนิลจะ

มอบกาแฟให้พี่ไรเดอร์ฟรี 1 แก้ว 

สามารถเลือกได้ท้ัง  เมนูเอสเพรสโซ่                              

เย็นและอเมริกาโน่เย็น สำาหรับ

ลูกค้าที่มาที่สาขา รับสิทธิ์ซื้อเอส

เพรสโซ่เย็นหรืออเมริกาโนเย็นได้

ในราคา 1 บาททันที ในวันที่ 1 

พฤษภาคม 2565 ที่ร้านอินทนิล

ทุกสาขาทั่วประเทศ (รายละเอียด

เพิ่มเติม www.facebook.com/

inthanincoffee)

วข้อข่าวที่ถูกพูดถึงมากในขณะนี้ที่สร้างแรงกดดันให้ตลาด

การลงทุนทั่วโลก คือความขัดแย้งทางด้านชายแดนระหว่าง

รัสเซียและยูเครน ซึ่งได้ลากเอาประเทศอื่นๆ เข้ามาร่วมวง

ความขัดแย้งดังกล่าวด้วย อาทิ สหรัฐและยุโรป เป็นความเสี่ยง

หนึ่งในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนที่เรียกว่า ความเสี่ยงทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ หรือ Geopolitical Risk

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คืออะไร

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเขตแดนหรืออธิปไตยระหว่างประเทศ รวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ความสัมพันธ์

ที่ไม่เป็นมิตรต่อกันระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน หรือความ

‘ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ต่อการลงทุน’

ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ในสมัยประธานาธิบดี Donald Trump

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างไร

ความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์ทำาให้เกิดความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอน

คือส่ิงท่ีบริษัทและนักลงทุนกังวลท่ีสุด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการ

เงินอย่างแน่นอน บริษัทต่างๆ ชะลอการตัดสินใจลงทุนหรือจ้างงานใหม่ ผู้บริโภค

ชะลอการใช้จ่ายกับสินค้าราคาสูง เช่น รถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน

ชะลอการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงเพื่อรอความชัดเจน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มักจะกระตุ้นให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายพอร์ต

โฟลิโอออกจากสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้น และไปหลบอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

หรือความเสี่ยงต่ำา (Safe Heaven) อาทิ ตราสารหนี้ หรือนักลงทุนอาจถ่ายเท

เงินของตนออกจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตลาดเกิดใหม่ และกลับไป

ตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรปหรือสหรัฐ

นอกจากเรื่องของสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความ

เสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจหมายถึง Expropriation นั่นคือ รัฐบาลสามารถริบ

ทรัพย์สิน โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ละเมิดสัญญา กำาหนดห้ามส่งสินค้า หรือ

ห้ามการค้ากับบางประเทศ การลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงดังกล่าวอาจ

สร้างความยุ่งยากและความเสียหายให้กับนักลงทุนได้

Regulatory Risk หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอย่างกะทันหัน 

อาทิ รัฐบาลสามารถเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติโดยกำาหนดข้อกำาหนดที่

เข้มงวด การจำากัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และปล่อยให้เกิดการ

ผูกขาดในอุตสาหกรรมภายในประเทศขึ้น ระบอบการปกครองที่ไม่มั่นคงหรือ

การเลือกตั้งที่กำาลังจะมีขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากรัฐบาล

ใหม่อาจมีการดำาเนินนโยบายที่ไม่เอื้ออำานวยต่อบริษัทต่างชาติ

การกระจายความเสี่ยง (Diversifications) ช่วยลดหรือป้องกัน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

พอร์ตโฟลิโอที่มีการถือครองหุ้นของหลายประเทศอาจฟื้นตัวได้ง่าย

กว่าหรือผันผวนน้อยกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบในทางลบกับบางประเทศหรือ

บางกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มอื่นๆ ในทางบวก

ได้เช่นกัน ดังนั้น พอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายด้วยสินทรัพย์ระหว่าง

ประเทศหลายภูมิภาค และกระจายในหลายธุรกิจ จึงมีโอกาสที่จะช่วยลด

การขาดทุนจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้มากขึ้น แม้ว่าเราอาจไม่รู้ว่า

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นต่อไป แต่เราสามารถสร้างความหลากหลายให้กับการ

ถือครองสินทรัพย์ของเราเองได้.

หั

พเมโล แฟชั่นแพลตฟอร์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลิมฉลองวัน

คุ้มครองโลกด้วยการยกระดับความคิดริเริ่มในการผลิตสินค้ากลุ่มยั่งยืน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการ “Down to Earth” ผ่าน

แนวคิด “Make it Count” ตอกย้ำาความมุ่งมั่นที่มีมายาวนานในการนำา

เสนอเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ที่นำาเทรนด์และเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงทีละขั้นด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษใน

สินค้ากลุ่มยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำาจากวัสดุและกระบวนการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผ้าฝ้าย 

คอลเลกชันนี้ โพเมโลภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ The Better Cotton Initiative (BCI) เพื่อ

คัดสรรผ้าฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คอลเลกชันฤดูร้อนจำานวน 31 ชิ้น ซึ่งทำาจากผ้าที่

ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการทำางานที่มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงผ้า

ฝ้ายและผ้าเดนิมที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำาลายคุณภาพของน้ำา โดยคอลเลกชันนี้นำาเสนอ

ผลงานชิ้นสำาคัญที่มาพร้อมสีสันและลายพิมพ์ที่เต็มไปด้วยความสดใส ซึ่งได้รับแรงบันดาล

ใจจากแคว้นคัมปาเนีย (Campania) สถานที่ท่องเที่ยวบนชายฝั่งทางตอนใต้ของอิตาลี  

‘Down to Earth’ คือโครงการหลักที่รวมเอาความคิดริเริ่มต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโพเมโล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

แฟชั่นในอนาคตทั้งในระยะเวลาอันใกล้และในระยะยาว ภายในปี 2565 โพเมโลยังได้ตั้ง

เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 40% สำาหรับการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืนมากขึ้นสำาหรับผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ โพเมโล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง

และมอบสินค้าแฟชั่นที่ทั้งอินเทรนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน.  
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8 ท่องเที่ยว

อดีตบูมมาก เพราะมีความแข็งแรง ไม่บุบง่าย สวยงาม แต่เมื่อยุคสมัย

เปลี่ยนไปก็ต้องมีการออกแบบเพิ่มเติม เน้นดอกโบตั๋น ซึ่งเป็นดอกไม้

มงคลของคนจีน มีทั้งการปักและพิมพ์ลาย ปัจจุบันก็วางขายในเฟซบุ๊ก 

ไอคอนสยาม และสยามดิสคัฟเวอรี่

ปิดทริปเดินข้ามมายังฝั่งเจริญกรุง กับเรื่องราวของบ้านเลขที่ 1 

ที่ไม่ใช่ของกรุงเทพฯ เป็นบ้านในตรอกกัปตันบุช หรือปัจจุบันคือ ซอย

เจริญกรุง 30 แต่ก็ไม่ใช่บ้านของกัปตันบุช ซึ่งได้ตั้งตามชื่อกัปตันจอห์น 

บุช อธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรก ซึ่งบ้านเลขที่ 1 เดิมเป็นที่ดินของรัชกาล

ที่ 5 แบ่งเป็น 2 แปลง คือ แปลงที่พระราชทานให้พระอัครชายาเธอใน

พระองค์ และที่ให้พระคลังข้างที่จัดให้เช่า เมื่อเป็นที่ดินของพระคลังข้าง

ที่จึงมีการให้เกียรติเป็นอาคารหมายเลขที่ 1 ซึ่งผู้เช่ารายแรกคือ โรงกลั่น

สุราฝรั่งเศส

บ้านเลขที่ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น มีสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกแบบ

พาลาเดียม คือ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีหลังคาทรงปั้นหยาจั่วกลางด้าน

หน้า ตกแต่งอาคารด้วยช่อดอกไม้แบบยุโรป แต่มีการปล่อยร้าง ปัจจุบัน

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ทำาการฟื้นฟูบูรณะยึดสีเดิม

ของอาคารคือ สีเหลือง หน้าต่างขอบเขียวช่อมะกอก เปิดทำาการเป็น

สถานที่รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ แม้ว่าครั้งนี้จะได้ชมความงดงามอยู่ด้าน

นอก แต่หากมีโอกาสเราจะไม่พลาดเข้าไปชมด้านในแน่นอน.

ไทยเจ้าภาพงาน ‘TBEX Asia 2022’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำานักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (สสปน.) และ

จังหวัดภูเก็ต ได้รับเลือก

ให้เป็นเจ้าภาพงาน Travel 

Blog Exchange Asia 

2022 (TBEX Asia 2022) 

งานประชุมระดับโลกของ

นักเขียนออนไลน์ (บล็อก

เกอร์) และผู้ประกอบการ

ธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Diversity of South : Phuket 

&amp; Beyond” นำาเสนอจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ตในหลาก

หลายแง่มุม อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหารถิ่น

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และวิถีชีวิตชาวใต้ เพื่อ

ตอกย้ำาความพร้อมในการเปิด “ปีท่องเที่ยวไทย 2565” หรือ “Visit 

Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” โดยงานมีขึ้น

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 Conference Day การ

จัดประชุมในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ บล็อกเกอร์

และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวไทยที่สนใจสามารถติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.

tbexcon.com/Asia-2022

ซิตี้รัน...มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม

กิจกรรม 

“Amazing Thailand 

ซิตี้รัน...มันส์ ฟัน 

เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” 

ปลุกกระแสการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ที่กำาลังได้รับความ

นิยมและกระตุ้นการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปี โดย

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์...ยิ่งกว่า

เดิม” จะจัดงานทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอด 9 สัปดาห์ต่อเนื่อง 

โดยเริ่มกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตย์

ที่ 26 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องปฏิบัติ

ตามภารกิจ (Mission) ที่ถูกกำาหนดไว้ไม่ซ้ำากันในทุกสัปดาห์ ในการ

ร่วมกิจกรรม 3 ชั่วโมงต่อครั้ง (เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30-19.30 น.) 

โดยทุกคนจะต้องวิ่งไปค้นหาจุด Check Point (แบบ Virtual) ที่ถูก

ซ่อนไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญๆ ทั่วประเทศ จำานวน 40 จุด

ต่อสถานที่ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากการจับฉลากในทุกๆ สัปดาห์  

และจับฉลากรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของโครงการ (29 มิถุนายน 

65) อาทิ แพ็กเกจเดินทางและท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหาร

จากร้านอาหารชื่อดัง, บัตรสมนาคุณจากสปาชั้นนำา ฯลฯ อีก

ด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์                             

www.amazingthailand 

cityrun.com

เลเจนด์สยาม พัทยา 

ปรับโฉมใหม่

 เลเจนด์สยาม 

พัทยา ปรับโฉมใหม่ สู่เมือง

ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ 

“เที่ยวสนุก เสริมสมอง 

ชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 240 ปี ยังมีอีกหลายแห่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคย

ไป หรือมีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อน บางเรื่องซุกซ่อน

ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องลับ แต่การ

ที่คนรุ่นหลังๆ รู้เรื่องเหล่านี้น้อยลงก็ทำาให้กลายเป็นความลับขึ้นมาได้

และ “ความลับ” นี้ เคทีซี บัตรเครดิตเลื่องชื่อ จะนำามาเปิดเผย

ในทริปท่องเที่ยวที่ตั้งชื่อหัวข้อว่า “The Secret of พระนคร” ตอน หลาก

หลายเรื่องลับ ฉบับไชน่าทาวน์ งานนี้มีวิทยากรมาบรรยายเรื่องราวต่างๆ 

คือ อ.นัท-ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

ส่วนการท่องเที่ยว สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ที่

จะพาพวกเราลัดเลาะล้วงความลับสัมผัสความเป็นจีนในย่านตลาดน้อย

จุดหมายแรก มุ่งหน้าสู่ย่านตลาดน้อยไปยังวัดอุภัยราชบำารุง 

หรือวัดญวนตลาดน้อย ชื่อภาษาเวียดนามเดิมว่า “คั้น เยิง ตื่อ” เป็น

หนึ่งในวัดญวนแรกๆ ในสยาม ศาสนาพุทธนิกายอันนัม สวดด้วยภาษา

เวียดนาม ในกรุงเทพฯ มีเพียง 7 วัดเท่านั้น วัดแรกเกิดขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 3 สร้างโดยชาวเวียดนาม ต่อมาในรัชกาลที่ 4 และรัชกาล

ที่ 5 ทรงยกสถานะให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงปฏิสังขรณ์และได้

พระราชทานสมณศักดิ์ องฮึง เจ้าอาวาสวัด เป็นพระครูคณานัมสมณา

จารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกายในประเทศไทยด้วย

ด้านหลังที่ตั้งพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้มีการ

ผสมผสานระหว่างจีนและเวียดนาม ที่เด่นชัดคือ ชายหลังคาเชิด

แบบจีน เนื่องจากคนจีนมาบริจาคเงินในการบูรณะวัด ส่วนสิ่งที่บ่ง

บอกเอกลักษณ์ของเวียดนามคือ ด้านในมีพระประธานองค์ใหญ่เด่น

ตระหง่านในพระอุโบสถเพียงองค์เดียว และการสร้างพระจะสร้างยอด

พระเศียรเป็นดอกบัว พระพักตร์ใหญ่กลม พระเนตรเล็ก พระนาสิก

กว้าง พระศอเป็นปล่อง ดูคล้ายกับใบหน้าของคนเวียดนาม จีวรมี

ลวดลาย ไม่มีพระถัน เพื่อให้ดูสำารวม ส่วนที่แตกต่างจากฝ่ายเถรวาทคือ 

พระอัครสาวก 2 องค์ พระอานนท์จะใบหน้าปกติ แต่พระมหากัสสปะจะ

มีใบหน้าชรา เพราะชอบธุดงค์ ต่อไปเข้าวัดเราต้องหัดสังเกตบ่อยๆ แล้ว

ส่วนด้านหลังพระอุโบสถคือ วิหารด้านบนได้จัดทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ 

มีประวัติวัดและพระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง) โซนตรงกลางเป็นที่

ประดิษฐานสังขารไม่เน่าเปลื่อยของพระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผซ้าย) 

เจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ของวัด

ไม่ไกลมากนักเราสามารถเดินต่อไปที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 

เดิมชื่อ วัดสำาเพ็ง ซึ่งสร้างตั้งแต่ในสมัยราชอาณาจักรอยุธยา มีหลักฐาน

ที่บ่งบอกคือ พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาที่อยู่ในพระอุโบสถหลังเดิม โดย

คติการสร้างพระแบบอยุธยาคือ ใช้ลักษณะฐานเดียวกัน ไล่ลำาดับลงมา 

พระพุทธรูปมีความเป็นพิมพ์นิยม หน้าผากจะมีเส้นลายพระศกหรือลูก

ผมสั้นๆ โลกุตระปลายเป็นเปลวเพลิง เส้นพระเกศาเป็นหนังขนุนเล็กๆ 

พระเนตรเปลือกตาจะลึกเหลือบต่ำา ยิ้มน้อย ชายจีวรอยู่ใต้ราวนม ซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

พระอุโบสถอีกด้านประดิษฐานพระพุทธมหาชนก ทรงเครื่องอย่าง

กษัตริย์ ที่พระราชทานนามโดยรัชกาลที่ 9 มีเพียง 3 วัดเท่านั้น คือ วัด

ตลิ่งชัน วัดนางรองวรวิหาร และวัดนี้ ความลับที่ซ่อนอยู่อีกอย่างคือ 

ระเบียงพระอุโบสถเป็นที่เก็บอัฐิของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และไม่อยาก

เชื่อว่าเราจะได้มาเห็นหินที่มีขนาดใหญ่เท่ากับคนในอดีต ซึ่งใช้เป็นแท่น

ประหารสำาเร็จโทษเจ้านาย โดยองค์สุดท้ายคือ กรมหลวงรักษ์รณเรศ 

ตอนนี้แผ่นหินเต็มไปด้วยแผ่นปิดทองจากการกราบไหว้ของผู้คน

เดินชิลๆ ต่อไป กับแดดที่แสนจะร้อนอบอ้าวของเดือนเมษา. สู่

ย่านชุมชนคนจีน ส่วนใหญ่คือชาวจีนฮกเกี้ยนในตลาดน้อย ละแวกนี้

บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ คาดว่าน่าจะเคยเป็นโกดังสินค้า

หรือร้านขายของ โดยเฉพาะอะไหล่รถยนต์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า             

“เซียงกง” บ้างก็ปรับปรุงตามยุคสมัยแล้ว

เดินในย่านนี้ข้อที่ควรระวังคือ ต้องหลบรถที่วิ่งไปมาดีๆ เนื่องจาก

ซอยค่อนข้างแคบ เมื่อมาถึงจุดหมายที่ฮงเซียงกงคาเฟ่ สีน้ำาเงินเด่นสุด

ในซอย อาคารแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี

“คุณปุ่น-เกศรินทร์ แซ่แบ้” เจ้าของร้าน ได้เล่าความเป็นมาของ

อาคารแห่งนี้ว่า เจ้าของเดิมคือ ตระกูลธรรมจรีย์ จากนั้นก็ผลัดกันเป็น

เจ้าของต่อมาอีก 2  รุ่น จนมาถึงครอบครัวตนที่ได้เข้ามาซื้อเป็นเจ้าของ 

หลังเข้าครอบครองได้มีการรีโนเวทใหม่ แต่ยังคงโครงสร้างดั้งเดิม มี

เ

ท่องตะลุยไร่กัญชา” 

พร้อมกับเปิดตัวเป็น 

“เมืองต้นไม้มหัศจรรย์  

พืชสีเขียวแห่งอารยะ

สยาม” ดินแดนแห่ง

พืชมหัศจรรย์ กัญชง 

กัญชาที่มาเติมเต็มให้ 

เพื่อสร้างตำานานใหม่ให้

เป็นสวรรค์ของนักท่อง

เที่ยว เป็นแลนด์มาร์ก

แห่งใหม่ในภาคตะวัน

ออกที่นักท่องเที่ยวห้าม

พลาด ผู้สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 

0-3307-3333 หรือ FB 

: Legend Siam รับรอง

กับความครบทุกองศา

ความเพลิดเพลินที่จะ

ต้องจดจำาไปอีกนาน.

ส่วนที่เป็นคาเฟ่ ด้านบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเฟอร์นิเจอร์ไม้ แต่ส่วน

ที่มีเสน่ห์คือ Hong House เป็นตึกที่เก่าที่สุด อายุประมาณ 150-200 

ปี ที่มีการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแก่โบราณ อาทิ คำาอวยพรมงคล 

แผ่นประตูไม้สูงถึง 3 เมตรที่บ่งบอกได้ว่ามีสถานะสูง ชุดโต๊ะช่างจีนใน

เวียดนามที่นำาศิลปะฝรั่งมาประยุกต์ ซึ่งแต่ละชิ้นมีมูลค่าทางศิลปะและ

เที่ยวพระนคร ล้วงความลับ...

ชุมชนชาวจีนย่านตลาดน้อย

งดงามอย่างมาก

ถัดจากคาเฟ่ไป 50 เมตร เพื่อเสริมมงคลให้ชีวิตเราได้เข้าไปสัก

การะ “ศาลเจ้าโจวซือกง” ซึ่งเป็นศาลเจ้าของชาวฮกเกี้ยน โดยมีเทพ

ประธานคือ พระหมอ หรือหลวงปู่เซ็งจุ้ยโจวซือกง ซึ่งมีตัวตนอยู่จริง

ในประวัติศาสตร์ พระหมอมีลักษณะเด่นตรงที่ใบหน้าและร่างกายมีสี

ดำา และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฮกเกี้ยนที่สังเกตง่ายๆ คือ สิงโตด้านหน้า

ทางเข้าจะมีการแกะสลักด้วยศิลปะชั้นสูง เพราะมีความพลิ้วไหว รูปร่าง

บอบบาง อ่อนช้อย แต่มีความกำายำา คนมักนิยมมาขอเรื่องสุขภาพ ให้

อยู่เย็นเป็นสุข โชคลาภ หลายคนอาจจะไม่รู้ที่นี่มีการทำาป๋ออุ่งตามคติจีน 

คือ การให้พระหมอคุ้มครองดวง ไม่เกี่ยวกับปีชง ซึ่งจะเผาทุก 1 ปีหลัง

จากเทศกาลกินเจ

ไปกันต่อที่ร้านเก่าแก่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 “ร้านเฮงเส็ง” ปัจจุบันเป็น

ร้านรับทำาหมอน เบาะไหว้เจ้าแห่งตลาดน้อย ชื่อร้านนี้ใครๆ ต้องรู้จัก 

เพราะในประเทศไทยอาจจะมีเหลือเพียงเจ้าเดียวที่ยังคงทำาธุรกิจเป็น

แบบครอบครัว และสินค้าทุกชิ้นล้วนทำาด้วยมือของทายาทอากง “คุณ

เจี๊ยบ-วิมล เหลืองอรุณ” ทายาทรุ่นที่ 3 บอกว่า นับเป็นความภูมิใจที่ได้

สืบทอดฝีมือการทำาเบาะ หมอนมาจากบรรพชน ซึ่งปัจจุบันอาอี๊ที่แม้ว่า

จะอายุ 87 ปีแล้วก็ยังเย็บเบาะได้ โดยมีคนในครอบครัวมาช่วยกันทำา 

จากเดิมรุ่นอากงที่ทำามุ้ง เบาะกลมและสี่เหลี่ยมเพื่อวางเกาอี้หวายซึ่งใน

วัดอุภัยราชบำารุง วัดญวนในย่านตลาดน้อย

พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผซ้าย) สังขารไม่เน่าเปลื่อย

พระประธานในพระอุโบสถวัดอุภัยราชบำารุงมีลักษณะ

แบบพระเวียดนาม

พระพุทธมหาชนก ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ วัดปทุม

คงคาราชวรวิหารพระพุทธรูปศิลปะแบบอยุธยา

ฮงเซียงกงคาเฟ่ สีน้ำาเงินโดดเด่นอยู่ในซอย

Hong House อายุกว่า 150 ปี

โบราณวัตถุที่จัดแสดงตรงกลาง ชุดโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ ไม้

เก่าแก่ ด้านซ้ายคือแผ่นไม้ประตูบ้านสูงกว่า 3 เมตร

ศาลเจ้าโจวซือกง ด้านหน้ามีมังกรลักษณะการแกะสลัก

อ่อนช้อยแต่กำายำา สัญลักษณ์ของจีนฮกเกี้ยน พระหมอ เทพประธานในศาลเจ้า

พี่เจี๊ยบ เจ้าของร้านเฮงเส็ง เบาะรองนั่งทำามือ ลายดอก

โบตั๋นสวยงาม

บ้านเลขที่ 1



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

‘พัชรินทร์’ โค่นเต็ง 1 ทะยานตัดเชือกไอทีเอฟ

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” ชิง

เงินรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 483,600 บาท) และ 

“ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” ชิงเงินรวม 15,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 483,600 บาท) ที่สนามเทนนิส อบจ.

เชียงราย เมื่อวันที่ 29 เม.ย. เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภท

หญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ทีมชาติไทย วัย 27 ปี มือ 

1,050 ของโลก โค่น “เต็ง 1” ซุน ฟาง หยิง นักหวดจีนวัย 27 ปี 

อดีตมือ 167 ของโลก และปัจจุบันเป็นมือ 442 ของโลก 2-1 เซต 

6-4, 6-7 (5-7) และ 6-4 ส่งให้พัชรินทร์เข้ารอบรองฯ พบกับ หม่า 

เย่อซิน มือวาง 3 จากจีน ที่ชนะ พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ 6-3, 6-2 

ด้าน “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ดาวรุ่งวัย 17 ปี มือ 1 เยาวชน

ไทย และมือ 54 เยาวชนโลก ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ ก็เข้ารอบ                  

รองฯ ได้ หลังชนะ มิชิกะ โอเซกิ มือวาง 7 จากญี่ปุ่น มือ 701 ของ

โลก 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 โดยลัลนาจะตัดเชือกกับ ฮารุนะ อา

ราคาวะ มือวาง 2 จากญี่ปุ่น ที่ชนะ โฮ ชิง วู มือวาง 5 จากฮ่องกง 

3-6, 6-2 และ 6-4 ขณะที่ประเภทชายคู่ รอบรองฯ “ณัฐ” ปรัชญา 

อิสโร และ “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเดวิสคัพ 

2022 เข้ารอบชิงฯ โดยไม่ต้องออกแรง หลังชนะผ่าน เดย์เน เคล

ลีย์ และคาลั่ม พัตเตอร์กิล คู่จากออสเตรเลีย (เดย์เน เคลลีย์ เจ็บ

แขนซ้าย) โดยปรัชญาและฐานทัพจะชิงกับ ชินจิ ฮาซาวะ และยูตะ 

ชิมิซุ คู่มือวาง 4 จากญี่ปุ่น ที่ชนะผ่านคู่ของ ชาญไชย สุขตนเอง 

และโอมาร์ เจสิกา จากออสเตรเลีย (โอมาร์ เจสิกา เจ็บแขนขวา)

‘เปตอง’ เฟ้นทีมชาติลุยชิงแชมป์เอเชีย 2022 

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

ของสมาคมกีฬาเปตองฯ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำาปี 2565 ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง กทม. 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 โดยมีสมาชิกชมรมสามัญเข้าร่วมประชุม 

76 ชมรม จากทั้งหมด 92 ชมรมด้วยกัน ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมได้มีมติเห็นชอบ และกำาหนดการจัดการแข่งขันเปตอง

โครงการเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล 2022 ประจำาปี 2565 ประเภท

คู่ชาย, คู่หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีชาย และเยาวชนอายุไม่เกิน 

17 ปีหญิง ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำาบลบางทราย จ.ชลบุรี วัน

ที่ 3-5 มิ.ย.2565 ทั้งนี้ รายการนี้ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีชาย 

และเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง นักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี

ทั้งชายและหญิง ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จะได้สิทธิ์คัดเลือก

เป็นทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันเปตองชิงแชมป์เอเชีย 2022 ไทยเป็นเจ้า

ภาพปลายปีนี้ และไปชิงแชมป์โลก 2023 ปีหน้า หลังจากเสร็จการ

ประชุม นายไกรสีห์ กรรณสูต ได้กล่าวให้ โอวาทแก่นักเปตองทีมชาติ

ชุดไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม วันที่ 13-19 พ.ค.

2565 และชิงแชมป์โลก 2022 ที่เดนมาร์ก วันที่ 12-15 พ.ค.2565 

โดยกล่าวว่าระหว่างการแข่งขันทั้งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม 

และชิงแชมป์โลก 2022 ที่เดนมาร์ก ขอให้นักกีฬาทุกคนเล่นอย่าง

เต็มที่ ในนามทีมชาติไทยจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ส่วน

แพ้หรือชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬา ที่สำาคัญของนักกีฬาทุกคนจะ

รักษาสุขภาพและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 

‘เขมินท์’ จบที่ 12 ปอร์ติเมาเก็บแต้มโมโตทู

โปรตุเกส • การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” 2022 

สนาม 5 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซิออง

นาล โด อัลการ์ฟ ประเทศโปรตุเกส ในรายการกรานเด พรีมิโอ ทิส

โซต์ เดอ ปอร์ตุกัล ในการแข่งขันรุ่นโมโตทู ที่ชิงชัยทั้งสิ้น 22 รอบ 

“เค” เขมินท์ คูโบะ กับรถหมายเลข 81 นักบิดไทย สังกัดยามาฮ่า วี

อาร์ โฟร์ตี้ซิกซ์ มาสเตอร์ แคมป์ ทีม ประเดิม 3 แต้มแรกบนเวทีโมโต

ทูให้กับตนเอง หลังบิดจบการแข่งขันด้วยอันดับ 12 โดย “เค” เขมินท์ 

คูโบะ นักบิดหมายเลข 81 ดาวบิดไทย สังกัดยามาฮ่า วีอาร์ โฟร์ตี้ซิกซ์                                                                                   

มาสเตอร์ แคมป์ ทีม ได้เริ่มเกมจากกริดสตาร์ทที่ 18 ด้วยความพลิก

ผันจากอุบัติเหตุในช่วงต้นการชิงชัยส่งผลให้เกมต้องหยุดลง และนัก                                                                              

แข่งที่ล้มลงไป 9 คนไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้ ก่อนจะกลับมา

ดวลความเร็วอีกครั้ง และ “เค” ดาวบิดไทย สามารถบิดลุยสภาพ

สนามที่เปียก จบการแข่งขันด้วยอันดับ 12 ประเดิมคว้า 3 แต้มแรก

ให้กับตนเองบนเวทีโมโตทู สำาหรับศึกโมโตทู 2022 สนามที่ 6 มีคิว

ดวลความเร็วระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม ณ เซอร์กิโต 

เดอ เฆเรซ-อังเคล นีอัตโต ประเทศสเปน ในรายการกราน พรีมิโอ 

เรดบูลล์ เดอ เอสปันญา มาลุ้น “เค” เขมินท์ คูโบะ นักบิดไทยกันต่อ. 

หัวหมาก • ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดที่ 29 

คู่ระหว่าง ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ทีมอันดับ 12 เปิด มิตรผล สเตเดียม 

พบกับ ชลบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 7 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 

18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36 และ AIS PLAY

สถานการณ์ของราชันมังกร ตอนนี้ต้องการอีกแค่แต้มเดียวจาก 2 

นัด เพื่อการันตีการรอดตกชั้น ส่วนฉลามชลยังมีลุ้นไปเล่นเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีกฤดูกาลหน้า

บรูโน เปเรย์รา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ราชบุรี มิตรผล เอฟซี กล่าวว่า 

“เรายังเหลืออีก 2 เกม สถานการณ์ตอนนี้ที่ผ่านมาเราทำาได้ไม่ดีเท่าไหร่ 

2 เกมที่เหลือ มันก็ไม่ได้ยากมาก หลายคนคิดว่าสมุทรปราการน่าตกชั้น

ไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ แต่จริงๆ แล้วพวกเขายังมีโอกาส เราเองก็มี

โอกาสที่ดีกว่า เราต้องทำาให้ดีที่สุดใน 2 เกมที่เหลือ เพื่อการันตีว่าเราจะ

ได้อยู่ในไทยลีกต่อไป”

“ผมบอกเสมอสิ่งที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้ คือเราไม่ต้องยืมมือใคร เรามี

โอกาสในมือของเรา เราต้องการแค่แต้มเดียวจาก 2 เกมในบ้าน เราต้อง

ทำางานหนักที่จะเก็บคะแนนให้ได้ เพราะนี่คือเป้าหมายหลักของเรา ผม

มาทำางานที่นี่ อย่างที่บอกในบ้านของเราทำาได้ดีอยู่แล้ว มีแฟนบอลคอย

สนับสนุน เราจะทำาให้ได้ตามเป้าหมาย”

“ตั้งแต่ที่ผมมาถึง ผมยังไม่มีเวลามากเท่าไหร่ ผมมาถึงเดือน

กุมภาพันธ์ เกมค่อนข้างถี่ หลังต้องเตะพุธ เสาร์ตลอด ซึ่งผมพยายามหา

วิธีการให้ทีมเข้าใจกันมากขึ้น เก็บคะแนนให้ได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่มัน

ไม่มีเวลาซ้อมมากนัก แต่พอได้เวลาช่วงเบรกทีมชาติ ก็ได้ใส่ไอเดียและ

แท็กติกได้มากขึ้น มันเห็นผลว่าเราพัฒนาและทำาได้ดีขึ้น สังเกตได้จาก 

3-4 เกมหลัง เราสู้ได้ดีขึ้น ที่สำาคัญคือทีมเราครองบอลได้มากกว่าฝ่าย

ตรงข้าม มีโอกาสทำาประตูค่อนข้างเยอะ จะพยายามทำาให้ดีต่อไปเรื่อยๆ”

“จุดแข็งของเรา ผมมองว่าเป็นเกมรับ เกมรับสำาหรับผมไม่ใช่แค่

การป้องกันประตู แต่รวมถึงยามที่เราครองบอล พอเราเสียบอล เรายืน

ตำาแหน่งกันได้ดี เราก็สามารถที่จะแย่งบอลกลับมาเพื่อเล่นเกมรุกต่อ นั่น

คือจุดแข็งของเราที่ผมพอใจ”

“หลายทีมๆ ในไทยลีกจะขึ้นลงได้เสมอ มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ 

คุณภาพตัวนักเตะและทุกอย่าง มันมีองค์ประกอบของมัน บางปีอาจจะ

หนีตกชั้น บางปีอาจจะลุ้นแชมป์ ซึ่งส่วนใหญ่ทีมในไทยลีกจะเป็นแบบนี้ 

อาจจะยกเว้นบีจี เขาทำาได้ดีทั้งในลีก รวมถึงแชมเปียนส์ลีก ซึ่งอยู่ที่องค์

ประกอบ ส่วนตัวราชบุรี และทุกทีมที่มีความพร้อมในทุกด้าน รวมถึง

ความทะเยอทะยาน ทุกทีมมีลุ้นไปเอซีแอลได้เสมอ”

“ไทยมีโควตา 2+2 ทีมแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยจะได้ไป รวม

ถึงอันดับ 2 และ 3 และมีหลายทีมแย่งกัน บางทีมงบประมาณมันอาจ

จะไม่ใช่คำาตอบทั้งหมด มันรวมองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อให้ได้ไป 

มันไม่ง่าย หลายทีมต้องการ เราต้องมองให้ลึกถึงตัวโค้ชด้วย ว่าตลอด

ฤดูกาลทำางานอย่างไร ไม่ใช่ได้แชมป์แล้วจะบอกว่าโค้ชเก่ง เราต้องมอง

ทั้งหมด มันขึ้นกับกระบวนการทำางานแต่ละเกม ฤดูกาลมันยาวนาน กว่า

จะได้ โควตานั้นมาไม่ง่าย”

“ผมหวังเสมอว่าอยากให้แฟนบอลเข้ามาในสนามเยอะๆ ไม่ว่าจะ

เกมเหย้าหรือเกมเยือน แต่เกมนี้เราได้เล่นในบ้าน ทุกอย่างอยู่ในมือเรา 

ลอสแองเจลิส • โจเอล เอมบิด ทำาคนเดียว 33 คะแนนพา ฟิ

ลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส บุกชนะ โตรอนโต แรพเตอร์ส ถึง

แอร์ แคนาดา เซ็นเตอร์ 132-97 พร้อมชนะซีรีส์ไป 4-2 ในศึก

บาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

หลังจากพลาดโอกาสที่จะชนะซีรีส์มา 2 เกมตอนที่พวก

เขานำาห่างซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกม 3-0 ในที่สุด ฟิลาเดลเฟีย เซ

เวนตีซิกเซอร์ส ก็บุกไปชนะ โตรอนโต แรพเตอร์ส ถึงแคนาดา

พร้อมผ่านเข้าสู่ซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่ง อีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ โดยจะเข้าไปเจอ ไมอามี ฮีต ทีมวางอันดับ 1 ของสาย 

โจเอล เอมบิด ในเกมก่อนหน้านั้นเขามีปัญหาอาการบาด

เจ็บรบกวน ก่อนกลับมาโชว์ผลงานเยี่ยมในเกมนี้ที่นอกจาก 33 

คะแนนแล้วยังได้ไปอีก 10 รีบาวด์, 3 บล็อก และ 2 สตีล

เอมบิดซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ลุ้นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า 

หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี ได้รับการสนับสนุนจาก ไทรีส แมกซีย์ ที่ทำา

ไปอีก 25 คะแนน ขณะที่ เจมส์ ฮาร์เดน จบเกมด้วยสถิติ 22 

คะแนน, 15 แอสซิสต์ และ 6 รีบาวด์

“ทันทีที่เราแพ้ในเกม 5 ของซีรีส์ และรู้ดีว่าพวกเราต้อง

กลับมาเล่นที่โตรอนโต พวกเรารู้ดีว่าต้องเจองานหนักแน่” แมก

ซีย์กล่าวหลังจบเกม “แต่เราก็สู้อย่างถึงที่สุด ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พวก

เราทำาในเกมนี้”

“ผมรู้เพียงว่าผมต้องเล่นให้ดุดันกว่าที่ผ่านมา โจเอล (เอม

บิด) บอกกับผมตอนที่นั่งเครื่องบินมาที่นี่ว่า พวกเราจะแพ้หาก

เล่นกันไม่ดุดัน และนั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำาให้เกมคืนนี้”

ตอนที่จบครึ่งแรก ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส มี

สกอร์นำาหน้า 62-61 หลังการแข่งขันที่สูสีมากในช่วง 2 ควอร์

เตอร์แรกของการแข่งขัน

แต่เซเวนตีซิกเซอร์สมาร้อนแรงมากในช่วงควอร์เตอร์

ที่ 3 ที่พวกเขาทำาสกอร์เหนือกว่าเจ้าบ้าน โตรอนโต แรพเตอร์ส 

ถึง 37-17 และยังไล่ต้อนต่อในควอร์เตอร์สุดท้ายแบบไม่เปิด

โอกาสให้เจ้าบ้านแรพเตอร์สไล่เข้ามาได้ใกล้กว่าตัวเลข 2 หลัก

ได้เลย

โทเบียส แฮร์ริส ทำาอีก 19 คะแนน ให้ฟิลาเดลเฟีย เซ

เวนตีซิกเซอร์ส ขณะที่ แดนนี กรีน เป็นอีกคนที่ทำาแต้มได้เป็น

เลข 2 หลัก โดยจบเกมด้วยสถิติ 12 คะแนน

ฝั่งเจ้าบ้าน โตรอนโต แรพเตอร์ส เป็น คริส บูเชอร์ ที่

ลุกจากม้านั่งสำารองมากดไป 25 คะแนน มากที่สุดของทีม ส่วน 

พาสคาล เซียแคม เกมนี้จบด้วยสถิติ 24 คะแนน.

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม จะเริ่ม

วันที่ 12-23 พ.ค.นี้ ต้นเดือน พ.ค. นักกีฬาไทยคงเริ่มทยอยเดินทาง

กันแล้ว สำาหรับความหวังในการออกไปล่าเหรียญรางวัลครั้งนี้ แม้

จะโดน แฟนกีฬาชาวไทยส่วนหนึ่งมองว่าเป็นแค่ “อาเซียน” อย่า

ไปทุ่มเทมาก เปิดโอกาสให้เยาวชนดีกว่า แต่ว่าจากการประเมินใน

งานแถลงข่าว “มีต เดอะ เพรส” ที่จัดโดย สมาคมนักข่าวช่างภาพ

กีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง 41 สมาคมก็มีความหวังไว้รวมๆ กัน เกิน 

100 เหรียญทอง แต่ไม่เกิน 116 เหรียญทอง ประมาณนี้ ก็รอดูกัน

ว่าแต่ละสมาคมที่ ตั้งความหวัง ตั้งราคาคุยเอาไว้จะทำาได้ตามเป้า

หมายหรือไม่ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกสมาคมกีฬาครับ..••..เป็นกีฬาที่

เริ่มหาดูยากแล้วในเมืองไทย ที่ถือเป็นต้นตำารับแท้ๆ “ตะกร้อ ไทย

แลนด์ ลีก 2022” ดิวิชั่น 1 (ชาย) เปิดฉากวันเสาร์ที่ 30 เมษายนนี้ 

เวลา 15.00 น. สโมสร จ.สุพรรณบุรี (ช้างศึก) แข่งกับสโมสร จ.แพร่ 

(พญาไก่ฟ้า) ณ โรงยิมเนเซียม มกช. สุพรรณบุรี และวันอาทิตย์ที่ 1 

พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. สโมสร จ.ชลบุรี-เกาะจันทร์แคมป์                                                              

(สิงห์บูรพา) ดวลกับสโมสร จ.พิษณุโลก (สิงห์ ไก่ชน) เวลา 15.00 น.                            

ณ ยิมเนเซียมกาญจนาภิเษก บชร.1 แฟนตะกร้อห้ามพลาดรับชม

การถ่ายทอดสด ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น. ทาง

ช่อง 3BB Sports One สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก หมายเลข 

401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV..••..บ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด (มหาชน) โดยคุณอโณทัย เอี่ยมลำาเนา กรรมการบริหาร/

ประธานเจ้าหน้าปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการแข่งขัน รายการ 

Honda City Hatchback One Make Race 2022 เตรียมจัดงาน

แถลงข่าวการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ริม

ทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 14.00-15.45 น. แฟนกีฬา

ความเร็วไม่ควรพลาด..••..อีก 1 กีฬาความเร็ว แต่เป็น 2 ล้อ กับการ

แข่งขัน จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โออาร์ 

บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปียนชิพ 2022 (OR BRIC Superbike 

Championship 2022) สนามแรกวันที่ 6-8 พฤษภาคมนี้ ที ่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ.บุรีรัมย์ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์                                                                          

ไวด์การ์ดเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังระดับทวีป เอเชีย โรด เรซ

ซิ่ง แชมเปียนชิพ ปี 2023 สำาหรับรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 8 

พฤษภาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง True Sports HD 5 / True visions 

ช่อง 684 และแฟนๆ ชาว AEC รับชมทางช่อง MVTV (สปป.ลาว),                     

เมียนมา รับชมทางช่อง MVM, กัมพูชา รับชมทางช่อง TV3, 

YouTube : TVB Thailand ส่วนระบบ Online Live Streaming ที่

เพจ Chang Circuit Buriram และ Youtube : Chang International 

Circuit หรือติดตามได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ 

BRIC Superbike..••

                              นายเหรียญ

                  Coins13@hotmail.com

เอมบิดพาซิกเซอร์สบุกดับแรพเตอร์สคารัง

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ • โจเอล เอมบิด (เบอร์ 21) ผู้เล่นของฟิลา

เดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ทำาท่าล้อเลียนแฟนเจ้าบ้านโตรอนโต

ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงโห่ ในเกมที่ซิกเซอร์สบุกมาชนะแรพเตอร์ส

ถึงสโคเทียแบงก์ อารีนา ในโตรอนโต 132-97 พร้อมชนะซีรีส์

ไป 4-2 

สิ่งที่ต้องการคืออยากให้แฟนบอลเข้ามากันเยอะ แม้จะมีการถ่ายทอดสด 

ผมอยากให้มาสนามมากกว่า ช่วงนี้อากาศอาจจะร้อน แต่นักเตะและทีม

ต่างก็ต้องการความเร่าร้อนในการเชียร์จากกองเชียร์มาสนับสนุน คนที่ลง

เล่นอยากได้บรรยากาศการให้กำาลังใจ การสนับสนุน เพื่อเป็นแรงจูงใจใน

การเล่นเพื่อเก็บ 3 คะแนน และผลการแข่งขันที่ดีเพื่อเป้าหมายของเรา”.

ปทุมธานี • มาโกโตะประกาศเก็บ

ชัยเพื่อการันตีเข้ารอบ ยอมรับเจอ 

ชุนนัม ดรากอนส์นัดแรกแม้จะ

ชนะพวกเขามาได้ แต่เกมนี้มัน

น่าจะยากกว่าเดิม 

เพราะชุนนัม

เองก็ยังมีลุ้น

เข้ารอบ ด้าน

ฉัตรมงคลหวังพัฒนาตัว

เองจากเกมระดับเอเชีย ใน

เกมสุดท้ายศึก ACL กลุ่มจี 

ขณะที่ จอน คยอง จุน เฮด

โค้ชชุนนัมฯ หวังทำาผลงาน

ออกมาให้ดีที่สุดและไม่อยาก

คำานึงถึงการเข้ารอบ 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2565 ที่ห้องแถลงข่าวภายใน

สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม ได้มี

การแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน

เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 

กลุ่มจี นัดที่ 6 ระหว่างบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด พบ ชุนนัม ดรากอนส์ 

โดย “เดอะ แรบบิท” มี มาโกโตะ 

เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วย ฉัตรมงคล ทองคีรี ผู้เล่นของ

ทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าว ขณะ

ที่ทางชุนนัมฯ มี จอน คยอง 

จุน หัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อม

ด้วย ปาร์ก อิน               

ฮยอก ผู้เล่นของ

‘บรูโน’เตือนแข้งราชบุรีห้ามประมาท

แม้ได้1แต้มจากฉลามชลก็ไม่ตกชั้น

‘บีจี’ขอย้ำ�แค้นชุนนัมฯคว้�แชมป์กลุ่มG

คว้าแต้ม • “เค” เขมินท์ คูโบะ นักบิดไทย สังกัดยามาฮ่า วีอาร์ 

โฟร์ตี้ซิกซ์ มาสเตอร์ แคมป์ ทีม ประเดิม 3 แต้มแรกบนเวทีโมโต

ทูให้กับตนเอง หลังบิดจบการแข่งขันด้วยอันดับ 12 ในการชิงชัย

สนาม 5 ที่ปอร์ติเมา โปรตุเกส เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าว

โดย มาโกโตะ เทกุระโมริ เฮดโค้ชทัพ “เดอะ แรบบิท” กล่าว

ถึงเกมที่จะพบกับ ชุนนัม ดรากอนส์ ว่า “เกมในวันเสาร์นี้จะเป็นเกม

สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม แน่นอนว่าเราต้องการที่จะกำาหนดชะตาตัวเอง

ในการเข้ารอบ เราต้องชนะเพื่อจบอันดับ 1 ของกลุ่มให้ได้ ก่อนเกมเรา

ได้วิเคราะห์และคำานวณสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มแล้ว แต่ยังคาดการณ์

อะไรไม่ได้ เพราะยังต้องตัดคะแนนทีมอันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่ม ดัง

นั้นเราต้องชนะเพื่อจบอันดับ 1 ของกลุ่ม เกมที่แล้วกับเมลเบิร์นเรามี

โอกาสที่จะชนะได้ แต่สุดท้ายเราไม่เฉียบคมพอ ซึ่งเกมนี้ผมหวังว่าเราจะ

แก้ไขตรงจุดนี้ให้ดีกว่าเดิม”

“แม้ว่าการเจอกันนัดแรกกับชุนนัมฯ เราจะชนะพวกเขามาได้ แต่

เกมนี้มันน่าจะยากกว่าเดิม เพราะพวกเขาเองก็ยังมีลุ้นเข้ารอบ และเมื่อ

ดูจากฟอร์มการเล่นของเขาที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเราเองก็

จะประมาทไม่ได้ ซึ่งเราเองก็ทำาการบ้านมาเป็นอย่างดีสำาหรับเกมนี้ และ

ผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีในวันเสาร์นี้”

ด้าน ฉัตรมงคล ทองคีรี ได้กล่าวถึงเกมนี้ว่า “ตอนนี้ผู้เล่นทุกคน

มีความพร้อมมากสำาหรับเกมนี้ เราศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดี ปีที่แล้วเรา

มีประสบการณ์ในการเจอทีมจากเกาหลีใต้ทั้งในรอบแบ่งกลุ่มและรอบ 

16 ทีม แน่นอนว่าเราพัฒนาจากปีที่แล้วและได้ศึกษาการเล่นของทีม

จากเกาหลีใต้มาพอสมควร แต่เกมในวันพรุ่งนี้คงไม่ใช่งานง่ายเหมือนนัด

แรกที่เราเจอกัน เพราะมันเป็นเกมสุดท้าย และเขาเองก็ยังมีโอกาสใน

การเข้ารอบ ดังนั้นเขาน่าจะสู้เต็มที่แน่นอน แต่เราเองก็ศึกษาเขามาเป็น

อย่างดี และพร้อมสำาหรับเกมในวันเสาร์นี้ครับ”

“ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยลงเล่นใน

รายการนี้ และสามารถทำาผลงานได้ดี พวกเรามุ่งมั่นและพยายามอย่าง

เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมาก 

ส่วนตัวผมเองก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในรายการนี้ และหวังว่าจะพัฒนา

ฟอร์มการเล่นของตัวเองจากเกมระดับเอเชีย”

ด้าน จอน คยอง จุน เฮดโค้ชชุนนัม ดรากอนส์ กล่าวถึงเกมที่จะ

พบกับ บีจี ปทุมฯ ว่า “แม้ว่าที่ผ่านมาผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามที่

เราคาดไว้ แต่ฟุตบอลก็มีแพ้มีชนะมีเสมอเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอล 

และแม้ว่าเราจะแพ้บีจี ปทุมฯ มาในเกมที่แล้ว แต่สิ่งที่เราต้องทำาตอนนี้

คือทำาให้ดีที่สุดสำาหรับเรา จริงอยู่ที่เรายังมีโอกาสในการเข้ารอบหากชนะ

ได้ในเกมนี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราโฟกัสสำาหรับเกมนี้ เราหวังว่าจะทำาผล

งานออกมาให้ดีที่สุด และไม่อยากคำานึงถึงโอกาสในการเข้ารอบ เพราะ

มันอาจจะกดดันเราได้ ซึ่งผมหวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีในวันเสาร์นี้”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 กลุ่มจี นัด

ที่ 6 จะลงสนามในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 คู่แรก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

(ไทย) พบ ชุนนัม ดรากอนส์ (เกาหลีใต้) เวลา 18.00 น., คู่ที่ 2 ยูไนเต็ด ซิตี                  

(ฟิลิปปินส์) พบ เมลเบิร์น ซิตี (ออสเตรเลีย) เวลา 21.00 น. โดยทั้ง 2 คู่

แข่งขันที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดผ่านทาง ELEVEN SPORTS

สำาหรับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ปัจจุบันรั้งอันดับ 1 กลุ่มจี มี 11 

คะแนน ด้วยผลงานชนะ 3 เสมอ 2 จากการลงสนาม 5 นัด โดยหาก

เกมนี้ทัพ “เดอะ แรบบิท” สามารถเอาชนะหรืออย่างน้อยเสมอกับ ชุน

นัม ดรากอนส์ ได้ก็จะการันตีการเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มพร้อมผ่านเข้าสู่

รอบต่อไปทันที.

บรูโน เปเรย์รา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวให้

โอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม โดยกล่าวว่าวันนี้เป็นการ

พบกันอีกครั้ง ตนยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบทุกคน เพื่อ

ร่วมเป็นกำาลังใจให้ทุกคนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และมีโอกาส

สร้างผลงานอย่างเต็มสติ กำาลังและความสามารถ เพื่อนำาชื่อเสียง

ด้านการกีฬากลับมาสู่ประเทศไทยให้เป็นความสุขกับชาวไทยอีก

ครั้งหนึ่ง 

“ทั้งนี้ จากข้อมูลเดิม ตนทราบว่ากีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ผ่าน

มา ที่ฟิลิปินส์ ทีมนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญกลับบ้านได้ทั้ง 

318 เหรียญ เป็นเหรียญทอง 92 เหรียญ เงิน 103 เหรียญ และ

ทองแดง 123 เหรียญ จาก 54 ชนิดกีฬา ทีมนักกีฬาทั้งหมด 980 

คน เป็นอันดับที่ 3 จาก 11 ประเทศ ในนามรัฐบาล และพี่น้องชาว

ไทยรู้สึกภาคภูมิใจ และขอขอบคุณทัพนักกีฬาไทยทุกคน รวมทั้งครูผู้

ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย 

เป็นที่รู้จักและโดดเด่นในด้านการกีฬาในภูมิภาคอาเซียนเสมอมา ปีนี้

เราตั้งเป้าไว้ 114 เหรียญทอง จาก 40 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา 108 ราย 

และเจ้าหน้าที่อีก 300 กว่าคน”

“อยากให้ทุกคนตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อลงไปในสนามแล้วเราต้องตั้ง

เป้าว่าเราต้องชนะ ถ้าตั้งใจว่าทำาให้ดีที่สุด แต่มันชนะหรือเปล่า ต้อง

ตั้งเป้าหมายให้มันสูงไว้ก่อน เป็นความท้าทายที่พวกเราต้องเอาชนะ

ตัวเองให้ได้ ทุกอย่างมันอยู่ที่กำาลังใจด้วย เราอาจจะทำาได้ดีกว่าสถิติที่

เราซ้อมมา ถ้าเราตั้งใจไปสู่ชัยชนะ มันอาจจะไปถึงจุดนั้นได้ ถึงแม้ว่า

สถิติต่างๆ เราจะสู้เขาไม่ได้ในบางกีฬา นั่นเป็นโอกาสของทุกคนที่

จะสามารถไขว่คว้าเหรียญมาเป็นรางวัลให้กับตัวเอง ทีม ประเทศ

ชาติ และคนไทยในอนาคต ขอขอบคุณทุกคนและอวยพรให้ประสบ

ความสำาเร็จทุกอย่าง บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อนำาชื่อเสียงมา

สู่ประเทศชาติ ผมจะติดตามการแข่งขันของท่านอย่างต่อเนื่อง เป็น

กำาลังใจให้ท่านเสมอไป” นายกฯ กล่าว.

‘บิ๊กตู่’ปลุกทัพซีเกมส์ ไทย‘ลงสนามต้องชนะ’

ฉัตรมงคล ทองคีรี ผู้เล่นหลักของบีจีฯ ร่วมในการแถลง

ความพร้อม

ดิโอโก หลุยส์ซานโต 

ดาวยิงของบีจีฯ

ที่ยังใส่สกอร์ ได้แทบ

ทุกนัด
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10 บันเทิงเทศ

คุณนุชจรินทร เฉลิมบุญ เจาหนาที่สวนส� อสารภาพลักษณ

องคกรและสนับสนุนการตลาด สํานักงานทรัพยสินจุฬาฯ ได

โทรศัพทมาแนะนําวามีรานอาหารจีนอรอยมาเปดในโครงการ 

Block 28 Creative & Startup Village ที่เธอดูแลอยู

จะไมใหไปชิมไดอยางไร เพราะรานที่

เธอบอกนั้นช� อรานวา เจี่ยวจือ เพียงแคช� อ

รานก็น�าสนใจแลวครับ

สอบถามเจาของราน คือ คุณพนิตนันท 

(แจน) พัฒนยินดี ก็ไดความวาตัวเธอเองนั้น

เรียนจบการศึกษาจากคณะสถาปตยอินเตอร 

(INDA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดไป

ทํางานที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางที่ทํางานก็ใชชีวิตแบบคนจีน เชาก็ขี่

จักรยานไปทํางาน กลางวันก็ลงมากินอาหาร

กลางวัน มีรานประจําที่กินทุกๆ วัน คือ ราน

ขายเกี๊ยว มีคนจีนกินกันเยอะ เพราะรสชาติ

อรอยมาก

กลับมาทํางานที่เมืองไทย ก็ยังติดอกติดใจในรสชาติของ

เกี๊ยวรานที่วาอยูมิวาย เพราะไมเหมือนเกี๊ยวบานเรา จึงชักชวน

คุณพอ คือ คุณวีรพันธ พัฒนยินดี ซึ่งเปนมาสเตอรเชฟและ

ยังเปนเจาของรานขายอาหารไทย-อิตาเลียน ที่มีบรรยากาศดี 

อาหารรสชาติอรอย ช� อเสียงโดงดังมากอยูใกลสวนสมเด็จยาน

ศรีสมาน คือ ราน PATA PLANTATION ใหบินไปปกกิ่ง เพ� อไป

เรียนวิชาทําเกี๊ยวสูตรโบราณโดยเฉพาะ ซึ่งชาวจีนที่สอนใหอยูใน

ตรอกเล็กๆ บานกออิฐเกาๆ ในเมือง Hutong เรียนจนจบทั้งการ

ทําแปงการทําไส ทําไดเหมือนเจาของ

สูตรตนตํารับ กลับมาเมืองไทยก็ทดลอง

แลวทดลองอีก และไดยังปรับเปลี่ยน

สูตรใหเขากับรสชาติแบบไทยๆ เริ่มเปด

รานแรกที่สวนหลวงสแควร มีลูกคาไปอุดหนุนจนรับลูกคาไมไหว 

เพราะเปนอาหารที่แปลกแตมีรสชาติอรอย จึงตองขยับขยายมา

เปดรานเจี่ยวจืออีกแหงที่ Block 28 Creative & Startup Village

เดินเขามาภายในรานจะพบวารานตกแตงแบบจีนสมัยใหม 

ถาไมทราบมากอนก็จะนึกวานั่งอยูในกรุงปกกิ่งดวยซ้ําไป รานมีที่

นั่งไมมากนักมีเมนูแนะนําพรอมทั้งรูปถายและราคาใหเลือกอยาง

ชัดเจน มีทั้งเมนูเสน เมนูขาว และที่พลาดไมไดคือ เกี๊ยว เพราะ

ช� อของรานวา เจี่ยวจือ นั้นแปลวา เกี๊ยว มีทั้งเกี๊ยวนึ่งและเกี๊ยว

ทอด ใหไดเลือกชิมสําหรับเมนูที่ขอแนะนําก็เชน

เกี๊ยวหมูตนตํารับ เปนสูตรแทๆ จากปกกิ่ง ตัวเกี๊ยวจะหนา

กวาเกี๊ยวของไทย แตเหนียวนุมเคี้ยวสนุกมีไสเปนหมูผสมเห็ด 

พนักงานจะยกออกมาพรอมน้ําจิ้ม แตถาไมชอบใจทางรานก็มีมุม

น้ําจิ้มใหเลือกไดทําเองตามใจชอบ มีทั้ง งาบด พริกขี้หนู หมาลา 

ซอสเสฉวน แตถาจะใหมีสีสวยงามขอแนะนําใหสั่ง เกี๊ยวหยิน-

หยาง มาชิม ซึ่งจะมีเกี๊ยวนึ่งสีขาวและสีดําวางสลับกันเปนหยิน

หยาง แปลกตาน�ากินครับ

เกี๊ยวหมูเสฉวนหมาลา เปนเกี๊ยวนุมๆ คลุกเคลาดวยซอส

หมาลาไมเผ็ดจัด แตจะมีรสซา เผ็ดๆ ของหมาลาแทรกเขามา

ทําใหรสชาติอรอยมากขึ้น

เกี๊ยวผักโขมเพสโต เปนเมนูที่ผสมผสานระหวางเกี๊ยวจีน

และอาหารฝรั่งอยางลงตัวน�าชิม

เมี่ยงเปดปกกิ่ง เปดปกกิ่งของที่นี่จะใชทั้งเนื้อและหนังปรุง

รสอยางดีรสชาติเขมขนเขาถึงเนื้อเปด กินคูกับแผนแปง ผัก ซอส 

หมี่กรอบ จะเขากันไดอยางลงตัว ยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอรอยจนตองตอ

คําที่สองที่สามเชียวครับ

ขาวหมูสามชั้นยาง เมนูนี้เชฟจะนําหมูสามชั้นไปหมักแลว

นําไปตุนจนเขาเนื้อ เสร็จแลวนําไป Burn จนหอมกลิ่นควันไฟ 

เนื้อหมูจะนุมเป� อยจนแทบจะละลายในปาก แถมไดความหอม

จากการ Burn สวนของผมนั้นราดดวยพริกน้ําปลาลงไปดวย ก็จะ

อรอยจนบรรยายไมถูกครับ

บัก เกี๊ยว เต เปนเมนูที่คิดวาจะมีอยูที่เดียว โดยเชฟจะใช

เกี๊ยวมาใสกับซี่โครงหมูพรอมน้ําซุปรสชาติกลมกลอม โดยมีเกี๊ยว

กรอบแทนปาทองโก กินแลวช� นใจดี

เมนูที่พลาดไมไดอยางเด็ด

ขาดเปนทีเด็ดของราน ใครไปมาตอง

สั่งกันแทบจะทุกโตะ ก็คือ ชวน ลา 

เฟน คลายๆ กับวุนเสนตมยําของ

ไทยแตอรอยกวากันมาก โดยเชฟ

จะนําเขาวุนเสนจากประเทศจีน ไม

เหมือนวุนเสนของไทย น้ําซุปแบบ

สไตลจีนเปนสวนประกอบของซุป

กระดูกหมู พริก จิ๊กโฉ พริกหมาลา 

พริกเผาจีน ถั่วลิสง หมู กะหล่ําปลี                                                

ผักชี รสชาติกลมกลอม อรอยมาก

ครับ

สวนของหวานที่พลาดไมได

ก็คือ พุดดิ้งชาเขียวถั่วแดง รสชาติ

นุมนวลกลมกลอมไมแข็งกระดาง 

หอมกลิ่นชาเขียว อากาศรอนๆ กิน

แลวช� นใจครับ

เกี๊ยวปกกิ่งตนตํารับอรอยที่ 
รานเจี่ยวจือ 

ตลาดสามยาน

ช� อราน  เจ่ียวจือ

เจาของ  คุณพนิตนันท (แจน) พัฒนยินดี

สถานท่ี  ตลาดสามยาน ถนนพระราม 4 วิธีเดินทาง จากหัวลําโพงมาตามถนนพระราม 4 เล้ียวซาย

เขาซอยจุฬาภรณ 5 เขาไปไมไกลจะพบปอมเขาท่ีจอดรถ ดานขวามือจะพบ Block 28 Creative & Start up Village รานอยูท่ี

อาคาร A คูหาท่ี 3 เปดบริการต้ังแตเวลา 11.00-21.00 น. โทรศัพท 08-3983-6589 หยุดวันจันทร

มรียา และเอรียา จุฑานุกาล สอง

โปรสาวแถวหน้าของโลก ยอมรับ

ตื่นเต้นลงเล่นกอล์ฟประเภททีม  

4 คนเป็นครั้งแรก ในศึกเลดีส์ ยูโรเปียน 

ทัวร์ รายการ “อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบง 

ค็อก” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (ประมาณ 32 ล้านบาท) ซึ่งจะ

ชิงชัย ณ สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่าง

วันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้ โดยทั้งคู่ตั้งเป้า

เล่นเต็มที่ หวังพาทีมคว้าแชมป์ในบ้าน  

อารามโก้ บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่

ของโลก ร่วมกับเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ 

ขยายฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟในทวีป

เอเชีย ด้วยการจัดกอล์ฟรายการ อาราม

โก้ ทีม ซีรีส์ ครั้งแรกในประเทศไทย 

ประเดิมสนามแรกในฤดูกาล 2022 ด้วย

รายการ “อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก” 

โดยมีโปรกอล์ฟสาวดาวดังระดับโลกตอบ

รับร่วมชิงชัยคับคั่ง รวมถึงสามนักกอล์ฟ

แถวหน้าของไทยอย่าง โปรเหมียว-ปภังกร 

ธวัชธนกิจ และสองพี่น้อง โมรียา-เอรียา 

จุฑานุกาล ซึ่งจะลงแข่งขันกอล์ฟประเภท

ทีม 4 คนเป็นครั้งแรก

โปรโม-โมรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟ

สาวมือ 48 ของโลก เผยถึงการได้ลงเล่น

รายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ว่า “การที่

อารามโก้ให้การสนับสนุนกอล์ฟในเอเชีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการกอล์ฟสตรี 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอภิชัย 

ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ

ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

ผู้บริหารจาก NYLA THAILAND, PAUL FRANK 

และ NATURE ACTIVE CAMP ร่วมพิธีเปิด

โครงการ “PAUL FRANK CLEAN UP THE 

BEACH”

เพื่อสร้างเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

พร้อมสร้างจิตสำานึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง

ยั่งยืน ดึง นท พนายางกูร นักร้อง นักแสดงชั้นนำา

ของประเทศไทย หนึ่งในไอคอนสาวนักอนุรักษ์ 

ร่วมสร้างการรับรู้ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง

น้ำาแบบ “ACTIVE NATURE”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

ถึงสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างชาติจะต้องคำานึงถึงเป็นลำาดับต้นๆ คือ ความ

สวยงามของหาดทรายสีขาว และความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ

ตามแนวชายฝั่ง แต่ที่มักควบคู่กันมาคือปัญหา

การทิ้งขยะและการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและความไม่ตั้งใจของนัก

ท่องเที่ยว ทางกระทรวงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ต่อการแก้ไขปัญหา จึงได้บรรจุให้ “โครงการ

การท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว (CLEAN TOURISM 

AND SPORTS)” เป็นแผนการดำาเนินงานใน 

ลำาดับต้นๆ”

ด้านนายชยนันท์ ช่วยศรีนวล ผู้จัดการ

ทั่วไป NYLA THAILAND ได้กล่าวถึงทางแบรนด์

มีแนวคิดที่จะให้ทุกคนรู้สึกสนุกไปกับ LIFE 

STYLE ที่นอกเหนือจากการทำางาน การหาแรง

บันดาลใจใหม่ๆ ในชีวิตในรูปแบบของการท่อง

เที่ยว กิจกรรมทางน้ำาต่างๆ การว่ายน้ำา ดำาน้ำา ซึ่ง

เราก็มองเห็นถึงคุณนท พนายางกูร หรือนท THE 

STAR ที่เป็นหนึ่งในสาวนักอนุรักษ์ และมีภาพ

ลักษณ์ของการทำากิจกรรมทางน้ำาที่ชัดเจน เรา

จึงเรียนเชิญมาร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษให้

กับแบรนด์ในคอนเซ็ปต์ “PAUL FRANK CLEAN 

UP THE BEACH” และการจัดกิจกรรม PAUL 

FRANK JOURNEY 2022 โดยทาง NATURE 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจับมือNYLA

ดึง‘นท’ร่วม‘พอลแฟรงก์คลีนอัปเดอะบีช’

ACTIVE CAMP ได้เตรียมกิจกรรมสุดมันส์ อาทิ การสอนการ

เล่น SURF, SUP BOARD ร่วมกับกิจกรรมด้าน CSR ที่ชวน

ผู้ร่วมทริปทุกคนมาเก็บขยะชายหาด และนำามาทำา TRASH 

DIY WORKSHIP

โดยสาวนักอนุรักษ์ นท พนายางกูร ศิลปินแนวหน้า

ของประเทศไทยที่ ได้มาร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายกับ

แบรนด์ PAUL FRANK ในคอลเลกชันพิเศษ ภายใต้แนวคิด 

“PAUL FRANK CLEAN UP THE BEACH” กล่าวว่า ส่วน

ตัวแล้วนทเป็นคนชอบว่ายน้ำาหรือกีฬาทางน้ำาอยู่แล้ว และก็

ชอบชุดว่ายน้ำาเหมือนกัน เป็นคนรักทะเล ใช้ชีวิตอยู่กับทะเล 

รวมถึงเล่น SURF เป็นประจำาอยู่แล้ว จึงรู้สึกมีความยินดี

อย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆ อย่างนี้

โครงการ “PAUL FRANK CLEAN UP THE BEACH” 

และกิจกรรม PAUL FRANK JOURNEY 2022 ที่จะชวน

ทุกคนไป SURF กันให้สนุก พร้อมท่องเที่ยวในรูปแบบเชิง

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูชายหาดไปด้วยกัน ณ หาด

กะตะ จังหวัดภูเก็ต ได้ทาง https://www.facebook.com/

paulfrankstore.Thailand.

‘โมรียา-เอรียา’ตั้งเป้าพาทีมคว้าชัยศึก 

‘อารามโก้ทีมซีรีส์’คร้ังแรกท่ีประเทศไทย
นับเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับกอล์ฟผู้หญิงที่มี 

สปอนเซอร์เข้ามา เกิดการแข่งขันรูปแบบ

ที่เปลี่ยนไป ทำาให้เรามีทัวร์นาเมนต์แข่งขัน

มากขึ้น ก่อนหน้านี้โมเคยเล่นประเภททีม

ที่สเปน รู้สึกดีและสนุกมาก และยังได้เล่า

ให้เมฟังว่ารายการนี้น่าจะสนุก พอรู้ว่ามา

จัดที่เมืองไทยก็รู้สึกตื่นเต้นมาก และเชื่อ

ว่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่สนุกแน่ๆ และ

ไม่ลังเลที่จะตอบรับลงเล่น”

ทางด้านโปรเม-เอรียา อดีตมือหนึ่ง

โลกและเจ้าของแชมป์เมเจอร์ 2 รายการ 

กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งที่จะได้เล่นในเมือง

ไทย ซึ่งน้อยครั้งมากที่ ได้มาเล่น ครั้งนี้จึง

เป็นอีกครั้งที่อยากเล่นให้ดีมากที่สุด พอรู้

ว่ามาจัดที่ประเทศไทยก็ตื่นเต้นมาก ส่วน

เป้าหมายในรายการนี้ ที่ผ่านมาเมเคยเล่น

แบบทีมสองกับโม ซึ่งค่อนข้างง่ายในการ

วางแผนการเล่น แต่ครั้งนี้เป็นแบบทีม 4 คน 

เราก็ต้องมาช่วยกันคิดกับสมาชิกในทีมว่า

อะไรจะดีกับทีมของเรา เพราะก่อนแข่งจะ

ต้องมีการเลือกผู้เล่นร่วมทีมกันอีก ก็จะต้อง

ไปดูอีกครั้งหลังจากนั้น แต่แน่นอนว่านี่เป็น

อีกหนึ่งรายการที่ต้องการชนะในบ้าน”

สำาหรับศึกกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ 

เป็นการแข่งขันทีมซีรีส์ในระดับทัวร์อาชีพ

รายการแรก โดยรูปแบบการแข่งขันจะ

แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีม ทีมละ 4 คน ใช้

วิธีการเลือกและสุ่มเลือกผู้เล่นเข้าทีม ซึ่ง

แต่ละทีมจะมีนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมทีม

ด้วย 1 คน โดยในสองวันแรกจะเป็นการ

ชิงชัยประเภททีม ทีมที่ทำาคะแนนรวมดี

ที่สุดเมื่อจบการแข่งขันในวันศุกร์จะคว้า

แชมป์ไปครอง ส่วนในการแข่งขันวันเสาร์

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการลุ้นแชมป์

ประเภทบุคคลของเหล่านักกอล์ฟที่ผ่าน

การตัดตัวหลังจบสองวันแรก

ทางด้านนักกอล์ฟสาวระดับโลกที่

ยืนยันเข้าแข่งขัน อาทิ ชาร์ลี ฮัลล์ จาก

อังกฤษ, อลิสัน ลี และลินด์ซีย์ วีเวอร์-

ไรต์ สองสาวจากสหรัฐ, แอน วาน ดาม 

จากเนเธอร์แลนด์, เอมิลี พีเดอร์เซน 

จากเดนมาร์ก, คาร์ โลตา ซิกันดา จาก

สเปน, บรอนต์ ลอว์ จากอังกฤษ, โอลิเวีย  

โคแวน จากเยอรมนี, พอลีน รุสแซง  

บูชาร์ด จากฝรั่งเศส และสเตฟานี คีเรียคู 

จากออสเตรเลีย

กอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบง 

ค็อก จัดภายใต้มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำากัด

เฉพาะเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการแข่งขันและผู้เข้าชมที่ ได้รับเชิญ

เท่านั้น โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ www.aramcoteamseries.com.

interthaipost69@gmail.com

โ
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11บันเทิงไทย

ลังปล่อยความฟินให้

แฟนๆ ได้อินจิกหมอน

อย่างต่อเนื่อง สำาหรับ

ซีรีส์มาแรง แล้วแต่ดาว Star In 

My Mind ที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อ

มากความสามารถ จุง-อาเชน 

ไอย์ดึน มารับบทคาบคลื่น หนุ่ม

มาดขรึม ผู้ไม่กล้าแสดงความ

รู้สึกให้ใครรู้ ที่เจ้าตัวนั้นทุ่มเท

แสดงอย่างเต็มที่ จนได้รับกระแส

ห
ตอบรับจากแฟนๆ ในโลกโซ                          

เชียลอย่างล้นหลาม 

แถมเคมีจิ้นยังดีเวอร์

เวลาเล่นคู่กับนัก

แสดงวัยรุ่นน้องใหม่ 

ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญ

ประเสริฐ ท่ีโคจร

มาเจอกันคร้ังแรก

ก็ทำาเอาแฟนคลับฟิน                             

อินทะลุจอกันเลยทีเดียว

จุงเผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้น

และดีใจมากๆ ครับที่ได้มา

เล่นซีรีส์เรื่องนี้และได้มา

เล่นเป็นคาบคลื่น ถือเป็น

บทบาทที่เล่นยากและท้า

ทายมากๆ เพราะคาแรก

เตอร์คาบคลื่นจะเป็นคน

สุขุม นิ่งๆ ไม่ค่อยพูด ส่วน

ตัวผมจะเป็นคนที่ค่อนข้าง

เป็นคนมีเอนเนอร์ยีและกล้า

ที่จะพูด ซึ่งแตกต่างจากตัวผมมากๆ 

รวมถึงท่าทางการเดิน การพูด หรือการใช้

เสียงด้วย ผมเลยต้องทำาการบ้านอย่างหนัก

ในส่วนของบุคลิกเป็นพิเศษ และก็วิธีการ

พูดที่ต้องใช้น้ำาเสียงให้ดูหนักแน่นขึ้น และมี

ไปฟิตหุ่นด้วยครับ 

รวมทั้งพวกซีนอารมณ์ก็เป็นอีก

หนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นยาก เพราะต้องทำา

อารมณ์หรือร้องไห้ให้น้ำาตาไหลออกมาตาม

ที่ผู้กำากับบรีฟไว้ ซึ่งผมก็ตั้งใจและพยายาม

ทำาเต็มที่ อีกทั้งผมยังรู้สึกว่าโชคดีมากๆ ที่

ได้มาเล่นคู่กับดัง เพราะเราอายุใกล้ๆ กัน 

เดินหน้าสร้างสรรค์

ผลงานคุณภาพพร้อม

จัดเต็มความสนุกโดน

ใจคนดู ล่าสุด GMMTV               

คอนเทนต์ โพรไวเดอร์

ชั้นนำาของเมืองไทย 

ผนึกกำาลังกับ Insight 

Entertainment ผู้นำาคน

สำาคัญในวงการบันเทิง

ไทย-จีน เจ้าเดียวในไทยที่ได้รับเอก 

สิทธิ์ในการเจรจาซื้อขาย รวมถึง                                          

ผลิตคอนเทนต์ซีรีส์และรายการ

โทรทัศน์ต่างๆ สำาหรับเผยแพร่แบบ 

สังคปรีชา 

ร่วมด้วยทัพนักแสดงที่พร้อมเสิร์ฟ

ความสนุกคับคั่ง เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษ

สิริ, ป๊อด-ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, เอ็มม่า-ปาณิ

Simulcast บนแพลตฟอร์มที่ประเทศ

จีน 

ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงซี

รีส์ฟอร์มยักษ์ Find Yourself หารัก

ด้วยใจเธอ แนวโรแมนติก คอมิ

ดี ที่มียอดคนดูในจีนสูงถึง 6,380 

ล้านวิว ยอดเข้าถึงแฮชแท็ก 

#FindYourself มากกว่า 16,000 

ล้านครั้ง และยังเป็นอันดับ 

1 ของซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุด  

ของแพลตฟอร์มในขณะนั้น

อีกด้วย 

โดยบอกเล่าเรื่องราวความ

รัก 3 คน 3 มุมมอง ไม่ว่าจะผ่าน

ชีวิตมาเท่าไหร่ แต่พวกเขาก็ยังคงตาม

หานิยามความรักและคนรักในแบบฉบับ

ของตัวเอง เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์

แบบ นำาแสดงโดยนางเอกเจ้าบทบาท 

แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ที่โคจรมา

ประกบคู่เป็นครั้งแรกกับพระเอกสุดฮอต                                            

นนกุล-ชานน สันตินธรกุล และการประชัน

บทบาทกับนักแสดงมากฝีมือ ก้อง-สหรัถ 

สรา หยาง, นีร สุวรรณมาศ, เชอรี่-จุฑา

ทิพย์ เสียงหวาน, มด-ดวงพร โออภิ

รัตน์, กร๋อย-กิตติพงษ์ ทุมวิภาต, ปู-ยุวดี 

เรืองฉาย, ปลายฟ้า-เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี, 

เจ้านาย-ภคพล สอดแจ่ม ฯลฯ ผ่านฝีมือ

การกำากับของ 2 ผู้กำากับคุณภาพ เขตต์ 

ฐานทัพ และวรายุ รักษ์กุล 

โดยงานนี้มีหัวเรือใหญ่ สถาพร 

พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำากัด 

พร้อมด้วย คุณไห่โตง เฉิน Chief 

Executive Officer บริษัท อินไซท์ เอ็น

เตอร์เทนเมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ อาคาร 

GMM GRAMMY. 

โปรเจ็กต์ NFT BUAKAW 1 โดย

บัวขาว บัญชาเมฆ สร้างปรากฏการณ์ส่ง

ต่อจิตวิญญาณนักสู้เขย่าทุกวงการ เปิดตัว 

Collab X NFT BUAKAW 1 ซึ่งเป็นการ 

Collaboration ร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียง

ของไทยจากแวดวงต่างๆ ทั้งจากวงการ

ธุรกิจ กีฬา บันเทิง ดนตรี ดิจิทัล และสื่อ

ออนไลน์ เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์จิต

วิญญาณนักสู้ไปพร้อมกับบัวขาว บัญชา

เมฆ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของมวยไทย

ที่เชื่อมโยงได้กับทุกวงการ โดยติดตาม

ข่าวสารอย่างใกล้ชิดเรื่องการประกาศการ 

Collab X NFT BUAKAW 1 และกิจกรรม

อื่นๆ 

หลังการเปิดตัวโปรเจ็กต์ NFT 

BUAKAW 1 อย่างยิ่งใหญ่ที่เขย่าวงการ 

NFT ทั่วโลก เมื่อต้นเดือนเมษายน 2565 

NFT BUAKAW 1 ได้เป็นที่กล่าวถึงอย่าง

กว้างขวางทั้งสื่อภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งต่างจับตามองว่าจะหนึ่ง

ใน NFT ที่ร้อนแรงที่สุดในวงการกีฬา

โลกประจำาปีนี้ ล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ 

ปล่อยหมัดเด็ดทำาเซอร์ไพรส์แฟนๆ และ

ผู้ที่สนใจโปรเจ็กต์ BUAKAW 1 ด้วยการ

เปิดเผย Collab X NFT BUAKAW 1 ที่

ร่วม Collaboration กับเหล่าคนดังจากทุก

วงการของเมืองไทย ซึ่งพร้อมใจกันแสดง

เจตนารมณ์จิตวิญญาณนักสู้ไปกับบัวขาว 

บัญชาเมฆ 

ได้แก่ มารีญา พูลเลิศลาภ มิส

ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560 ที่สามารถเข้าถึง

รอบ 5 คนสุดท้ายในการประกวดนางงาม

จักรวาลในปีเดียวกัน, น้าเน็ก-เกตุเสพย์

สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกร

ฝีปากกล้า, หมู อุ๊คบี-ณัฐวุฒิ พึงเจริญ

พงศ์ นักลงทุน Tech Startup ชื่อดัง, บอย 

โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลง นักร้อง และ

โปรดิวเซอร์ผู้มีชื่อเสียง, นภ พรชำานิ นัก

ร้องหนุ่มผู้มีผลงานเพลงดังติดหูมากมาย 

รวมถึงนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนอย่าง 

ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ และยิ่งยง ยอด

บัวงาม นอกจากนี้ยังมี Online content 

creator ชื่อดังอย่างเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน 

และสุดยอดนักธุรกิจอย่าง เต้-ภูริต ภิรมย์

ภักดี ก็มาร่วมแจมในโปรเจ็กต์ระดับโลก

ครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ BUAKAW 1 คือโปรเจ็กต์ NFT 

(Non-Fungible Token) ของนักมวยไทย

ระดับตำานาน บัวขาว บัญชาเมฆ โดยจัด

ทำาเป็นดิจิทัลอาร์ตแบบ Generative Art 

ในชื่อคอลเลกชัน จิตวิญญาณนักสู้ ซึ่งมี

จำากัดเพียง 10,000 ชิ้น ที่สะท้อนตัวตน

ของบัวขาว นักมวยไทยที่ทั่วโลกให้การ

ยอมรับว่าเป็นนักมวยไทยที่แข็งแกร่งที่สุด 

มีทั้งความรวดเร็ว เฉียบคม ดุดัน รวมถึง

วิญญาณของความเป็นนักสู้ที่ไม่เคยคิด

ยอมแพ้ โดยจะเปิดจำาหน่ายรอบ Pre-

Sale ทั้งหมด จำานวน 3 รอบ ในวันที่ 8-9 

พฤษภาคม 2565 (จำากัดสิทธิ์การเฉพาะ

สมาชิก Discord Buakaw 1 และสมาชิก

ของพันธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่

กำาหนดเท่านั้น) และเปิดรอบ Public Sale 

ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.30 น. 

บนเครือข่าย Ethereum (ETH). 

‘บัวขาว บัญชาเมฆ’ปล่อยหมัดเด็ด

เปิดตัว‘Collab X NFT BUAKAW’

มีอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายๆ กัน ทำาให้

เราสนิทกันเร็ว และทำาให้เวลาแสดงก็เล่น

ได้ลื่นไหล รับส่งอารมณ์กันได้ดีสุดๆ ครับ 

สำาหรับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราทุกคนตั้งใจ ทุ่มเท

กันมากๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดง ทีมงาน 

หวังว่าแฟนๆ จะชื่นชอบในผลงานของพวก

เรา ยังไงก็ฝากติดตามชมซีรีส์ แล้วแต่ดาว 

Star In My Mind ด้วยนะครับ”.

‘จุง’ทุ่มแสดงซีรีส์‘แล้วแต่ดาว’

จับคู่‘ดัง’ขึ้นแท่นคู่จิ้นน้องใหม่

‘GMMTV’ร่วมมือ‘Insight Entertainment’

ส่ง‘แอฟ-นนกุล-ก้อง’ลง‘หารักด้วยใจเธอ’



12 ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นางศศิญา ปานตั้น ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี 

(สศท.6) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) 

เปดเผยถึงผลสรุปขอมูลเอกภาพไมผลภาค

ตะวันออก ป 2565 (ขอมูล ณ 11 เมษายน 

2565) โดย สศก. รวมกับคณะทํางานยอย

เพ� อพัฒนาระบบขอมูลและโลจิสติกส ภาค

ตะวันออก สรุปตัวเลขเอกภาพปริมาณผลผลิต

ของไมผล 4 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ 

และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ระยอง 

จันทบุรี ตราด) พบวา ผลผลิตรวมท้ัง 4 ชนิด 

มีจํานวน 1,189,522 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2564 

ท่ีมีจํานวน 903,865 ตัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 32) 

เน� องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมี

ฝนตกตอเน� องตั้งแตปลายป 2564 สงผลให

เอื้อตอการออกดอกและติดผล แมจะมีภัย

ธรรมชาติจากลมพายุชวงปลายป 2564 และ

เดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2565 ที่ทําให

ดอกและลูกรวงเสียหาย แตในภาพรวมปริมาณ

ผลผลิตยังคงมากกวาปท่ีผานมา ท้ังน้ี ผลผลิต

ไดทยอยออกสู ตลาดตั้ งแตกลางเดือน

กุมภาพันธที่ผานมา และจะออกตอเน� องจนถึง

กลางเดือนกันยายน 2565 โดยผลผลิตจะ

ออกมากที่สุดชวงเดือนพฤษภาคม 2565 (คิด

เปนรอยละ 51 ของผลผลิตทั้งหมด)

เม� อพิจารณาปริมาณผลผลิตรายชนิด 

พบวา ทุเรียน มังคุด เงาะ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

โดยมังคุด เพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 108 รอง

ลงมา ทุเรียน เพิ่มขึ้นรอยละ 26 และเงาะ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เน� องจากสภาพอากาศปนี้

มีความเหมาะสมตอการออกดอกและติดผล

ของไมผลมากกวาปที่ผานมา ประกอบกับ

อายุตนที่เพิ่มขึ้นและสภาพความพรอมของตน 

ในขณะที่ ลองกอง ผลผลิตลดลงรอยละ 6 

เน� องจากปญหาราคาตกต่ําในระยะ 2-3 ปที่

ผานมา และโรคระบาด Covid-19 สงผลให

ตลาดปลายทางประเทศเวียดนามมียอดรับ

ซ้ือคอนขางนอย การดูแลเอาใจใสจึงนอยกวา

พืชอ� น ดานผลผลิตตอไร ของไมผลทั้ง 4 

ชนิดเพิ่มขึ้น เน� องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย 

มีปริมาณน้ําเพียงพอใชเลี้ยงตน ดอกและ

ผลผลิต ชวงอายุตนใหผลผลิตสูง เกษตรกร

เอาใจใสดูแลรักษามากข้ึน โดยมังคุดมีปริมาณ

ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 115 

เน� องจากการไมติดผลในป  ที่ผานมาทําให

ไดพักตนสะสมอาหาร จึงออกดอกและติดผล

เพิ่มขึ้นมากกวาปที่ผานมา รองลงมาทุเรียน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 21 เงาะ เพิ่มขึ้นรอยละ 13 

และลองกองเพิ่มขึ้นรอยละ 4 

สถานการณการผลิตไมผลทั้ง 4 ชนิด 

ขณะนี้ ทุเรียน ออกดอกแลวรอยละ 100 

เร่ิมเก็บเก่ียวไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา 

ทุเรียนที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงแรกคือ

ทุเรียนพันธุกระดุมและหมอนทองบางสวน 

โดยจะทุเรียนทยอยออกสูตลาดจนถึงปลาย

เดือนกรกฎาคม 2565 ผลผลิตจะออกสูตลาด

มากที่สุดในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

มิถุนายน 2565 มังคุด ออกดอกแลวรอยละ 

99 เริ่มเก็บเกี่ยวไดเล็กนอยตั้งแตกลางเดือน

มีนาคมที่ผานมา และตอเน� องถึงตนเดือน

กรกฎาคม 2565 ปนี้ มังคุดออกดอกติดผล

เพิ่มขึ้นมากและมีหลายรุน ผลผลิตจะออก

มากที่สุดชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลาง

เดือนมิถุนายน 2565 เงาะ ออกดอกแลว

รอยละ 99 เริ่มเก็บเกี่ยวไดตั้งแตปลายเดือน

เมษายนถึงตนเดือนสิงหาคม 2565 ผลผลิต

จะออกสูตลาดมากที่สุดชวงกลางเดือน

พฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายน 

2565 ลองกอง ออกดอกแลวรอยละ 70 สวน

ใหญอยู ในระยะทยอยตั้งชอออกดอกและ

นวัตกรรมกอลฟ     วิภา อัมพุช พรอมดวย ผูประกอบการแบรนดกอลฟชั้นนํา จัดงาน 

“สปอรตมอลล ดิ อัลติเมท กอลฟ โชว 2022” งานนวัตกรรมกอลฟที่ยิ่งใหญแหงป โดยมี 

สุนทร สุรียเหลืองขจร, ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน, พิริยะ ติยะวุฒิโรจน, ทิพย สีอัมพรโรจน 

รวมงาน ที่ ควอเทียร แกลลอรี่ ชั้นเอ็ม ดิ เอ็มควอเทียร ตั้งแตวันนี้- 31 พฤษภาคม ที่ 

สปอรตมอลลทุกสาขา (ยกเวนรามคําแหง,  ทาพระ,บลูพอรต)

ไมผลตะวันออก 4 ชนิด ปนี้ ผลผลิตรวม 1.19 ลานตัน 

เพิ่มขึ้น 32% ออกตลาดชุก พฤษภาคม นี้
เริ่มติดผลแกบางเล็กนอย ปนี้ออกดอกลาชา

เน� องจากมีฝนตกตอเน� อง จึงมีระยะการติด

ผลที่คอนขางหางในแตละรุน ชอดอกยาว

สมบูรณไดน้ําหนักดี ทําใหไดผลผลิตลูกโต 

จะเริ่มเก็บเกี่ยวไดในชวงปลายเดือนเมษายน

ถึงกลางเดือนกันยายน 2565 ผลผลิตจะออก

สูตลาดมากที่สุดชวงปลายเดือนมิถุนายนถึง

กลางเดือนกรกฎาคม 2565

สําหรับแนวทางการบริหารจัดการ

ผลไม ในป 2565 ทั้ง 3 จังหวัด ไดกําหนด

มาตรการควบคุมปองกันและแก ไขปญหา

ทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ออกสูตลาด 

โดยประกาศกําหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนไว 4 

พันธุ ดังนี้ พันธุกระดุม เก็บเกี่ยวไดวันที่ 20 

มีนาคม 2565 พันธุชะนีและพันธุพวงมณี 

เก็บเกี่ยวไดวันที่ 10 เมษายน 2565 พันธุ

หมอนทอง เก็บเกี่ยวไดวันที่ 25 เมษายน 

2565 หากจะเก็บเกี่ยวทุเรียนกอนวันกําหนด 

เกษตรกรและคนรับจางตัดทุเรียนตองแจง

สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี โดยนําตัวอยาง

ผลผลิตมาตรวจเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงใน

เนื้อทุเรียนอยางนอย 2 วันกอนเก็บเกี่ยว 

หรือลงสงออกตองแจงดานตรวจพืชจันทบุรี 

หรือ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 6 (สวพ.6) จังหวัดจันทบุรี เพ� อสุมตรวจ

เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียนกอนปด

ตูสงออก 

ซึ่งกรมวิชาการเกษตร และสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(มกอช.) ไดกําหนดคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตน้ํา

หนักแหงในเนื้อทุเรียน สําหรับพันธุกระดุม 

ไมนอยกวา 27 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง 

พันธุชะนีและพันธุพวงมณี ไมนอยกวา 30 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง พันธุหมอนทอง 

ไมนอยกวา 32 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง 

หากต่ํากวาเกณฑที่กําหนดถือวาเปนทุเรียน

ดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ซึ่งผูใดจําหน�าย

ทุเรียนดอยคุณภาพ เขาขายความผิด ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 และ

ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 

นอกจากนี้ เนนการควบคุมคุณภาพ

สินคาตามมาตรฐาน GAP-Plus การปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดี และเหมาะสม การปองกัน

โรค Covid-19 ในระดับสวนเกษตรกร และ

มาตรฐาน GMP-Plus การปฏิบัติในโรงคัด

บรรจุที่ดีของลงสงออกใหเปนที่ยอมรับและ

สรางความมั่นใจ เพ� อรองรับการตรวจสอบ

ตามนโยบาย Zero Covid ของประเทศจีน

อยางเขมงวดในสินคานําเขาจากทุกประเทศ 

สําหรับแนวทางการกระจายผลผลิตใน

ประเทศ มีทั้งโครงการสนับสนุนการกระจาย

ผลไมเพ� อยกระดับราคาไมใหตกต่ํา นอกจาก

นี้ หน�วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน

ไดรวมหารือแนวทางการยกระดับผลผลิตเขา

สูชองทางโมเดิรนเทรด ตลาดคาสงขนาดใหญ 

และบริษัทไปรษณีย ไทย เพ� อเพิ่มชองทาง

การกระจายผลผลิตภายในประเทศ ชวย

สงเสริมพัฒนาและเช� อมโยงการตลาดใหแก

เกษตรกร

อีกท้ัง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

จะชวยกระจายผลผลิตในนิคมอุตสาหกรรม

ตางๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ใหกับผูบริโภค

โดยตรง และโครงการจับคูธุรกิจสินคาผลไมสด 

แปรรูปและผลิตภัณฑอ� นๆ ทั้งนี้ สํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สสก.3) 

จังหวัดระยอง ไดนําขอมูลเอกภาพน้ีไปบริหาร

จัดการในการจัดตั้งวอรรูมเฝาระวังติดตาม

สถานการณทั้งปริมาณการออกสูตลาดและ

ราคาขายรายวันโดยเริ่มรายงานตั้งแต 18 

เมษายน 2565 เปนตนไป 

ทั้งนี้ ทานที่สนใจขอมูลเอกภาพไมผล

ภาคตะวันออก สามารถสอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ สศท.6 โทร.0-3835-2435 หรืออีเมล 

zone6@oae.go.th

เปดตัวศูนยบําบัดฟนฟู      นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป 

เปดตัว “ศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด บจก.ธนบุรี เวลบีอิ้ง โดย โรงพยาบาล

ธนบุรีบูรณา” เพ� อมุงเนนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบองครวม

อยางมีมาตรฐาน โดยมี พล.ต.ท.ปฏิพัทธ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนยฯ ตอนรับ และ 

น.ส.ณัฐธภัสส ยงใจยุทธ, พล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ พรอมดวย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 

มารวมงาน ที่ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา จ.ปทุมธานี

ใหการสนับสนุน     สุเมธ งามเจริญ ประธาน บจก.เอ พลัส ซัพพลาย เขารับโลประกาศ

เกียรติคุณท่ีไดใหการสนับสนุน งาน ๑ ทศวรรษ สบยช. “ทําดีท่ีสุดเพ� อทุกชีวิต” โดยมี นพ.สมศักด์ิ 

อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย และ นายสรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถานบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี รวมแสดงความยินดี ที่ สถานบําบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี

เมืองไทยประกันภัย จัดงานประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ประจําป 2565     นวลพรรณ 

ล่ําซํา กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI 

จัดงานประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ประจําป 2565 ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย ในรูป

แบบการประชุมผานส� อระบบอิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยมี ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ พรอม

ดวย สาระ ลํ่าซํา, ปุณฑริกา ใบเงิน, ชูศักด์ิ ดิเรกวัฒนชัย, ดร.อโศก วงศชะอุม, พิลาศ พันธโกศล 

และสมเกียรติ ศิริชาติไชย เขารวมการประชุม ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานใหญ

ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 38     มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย 

ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด 

การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นเพ� อสงเสริม และให

โอกาสแกเยาวชนไดฝกทักษะความสามารถทางดานศิลปะ โดยมี  กฤษดา วงศอารยะ บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูสนับสนุนการจัดงาน พรอมดวย ดร.ปรมพร 

ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการการตัดสิน รวม

งานดังกลาว ณ  ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม

ไทยชวยไทย   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให พินิดา เพชรธนะกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด 

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ในฐานะที่โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา เปน

พันธมิตรหลักของการจัดงาน “อาคารแสดงประเทศไทย” หรือ “ไทยแลนด พาวิเลียน” ใน

งานเวิลด เอ็กซ โป 2020 ดูไบ ซึ่งจัดขึ้นเม� อวันที่ 1 ตุลาคม 64 -31 มีนาคม 65 ที่สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ในงานนี้ประเทศไทยไดรับความสําเร็จอยางทวมทนจากจํานวนผูเขาชม

อาคารแสดงประเทศไทยกวา 2.35 ลานคน โดยเซ็นทาราพรอมสนับสนุนทุกภาคสวนในการ

นําเสนอศักยภาพในทุกมิติของประเทศไทย เพ� อสรางความเช� อมั่นดานการทองเที่ยว การคา 

และการลงทุนจากตางประเทศ เพ� อกระตุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยวในไทย

บริษัท คชเชอร โกลบอล ฟูด เตรียมฉลอง

ครบรอบ 1 ป ผลิตภัณฑนมโคแท 100% คุณภาพ

เยี่ยมแบรนด “East Field” ในปนี้นับเปนโอกาสดี

ที่แบรนดของเราไดรับการตอบรับที่ดี และนับวา

เปนกาวแรกที่สําคัญในการทําตลาดผานชองทาง

ออนไลน และ ออฟไลน กาวสูความสําเร็จตามเปา

มา 1 ป และในปนี้มีเปาหมายขยายชองทางเขาสู

รานสะดวกซื้อทั่วประเทศ ลุยปรับกลยุทธ ในการ

ทําการตลาดเพิ่มเติมเพ� อรองรับการเติบโต และ 

เปาหมายในการโฟกัสชองทางทําตลาดเทรนดใหม 

โดยอัพเดทในสวนของแพลตฟอรมรานคาออนไลน 

ผลิตภัณฑนมสูตรออริจินัล มีอัตราเติบโตไดมากถึง 

60% และในสวนของผลิตภัณฑนมรสแลคโตส

ฟรี เปนทางเลือกสินคาสุขภาพทางเลือก

สามารถเติบโตไดถึง 40% สามารถเติบโตใน

ดานของยอดขายไดตั้งแตไตรมาสแรกของ

ป 65 โดยแคมเปญของชองทางจําหน�าย

ออนไลนครั้งนี้ จะแจกสวนลดสูงสุด 20%  

(เฉพาะสินคาที่รวมรายการ) โดยทุกการใช

จายสามารถลุนรับคูปองโคดสูงสุด 10,000 บาท 

สูงสุดถึง 3 รางวัล เอาใจสายชอปออนไลน 

ใหไดรอติตตามกัน อยาพลาดเพราะแคมเปญ

ดีแบบน้ีมีวันเดียว Flashsale 5.5 ทาง Shopee 

และ Lazada เพียงพิมพรานคา Khotcher Store

ในสวนของความทาทายตอไปของ

แบรนด “East Field” คือการศึกษาวิจัย

ผลิตภัณฑ์นมรสชาติใหม่ที่เชื่อมั่นว่าจะตอบ

บริษัท คชเชอร โกลบอล ฟูด ฉลองครบรอบ 1 ป 

ขนทัพ มหกรรมสินคาใหเตรียมใสตะกรา ชอปออนไลน เอาใจสายสุขภาพรักการด� มนม

โจทยกลุมลูกคาในวงกวาง คาดวาจะเปดไลนผลิต

เพ� อออกวางจําหน�ายในอนาคตอันใกลน้ี เพ� อรองรับ

ตลาดวัยเรียน วัยทํางาน และผูท่ีช� นชอบการด� มนมมากข้ึน

ทานสามารถสั่ งซื้ อผลิตภัณฑนมโคแท  

100% คุณภาพเยี่ยม แบรนด “East Field” และ

ผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ ภายใตแบรนด 

คชเชอร โกลบอล ฟูด หรือ http://www.khotcher-

globalfood.com Official Facebook: Khotcher 

Global Food Shopee: Khotcher Store, Lazada: 

Khotcher Store สําหรับขอมูลผลิตภัณฑของทางบ

ริษัทฯทั้งหมดสามารถติดตามไดทาง Facebook: 

Khotcher Store โทร.06-3995-1714 Email: mar-

keting@khotcherglobalfood.com

Monline.com โดย เดอะมอลล กรุป เอาใจนักชอปใหชอปกันไมมีแผว 

ที่ Monline.com แจกโคดสวนลดมากมาย ในแคมเปญ “M Online 5.5 

Brand-A-Thon” พบกับสินคาแบรนดดังลดสูงสุด 90% พรอมแจกโคดลดเพิ่ม

สูงสุด 2,500 บาท และลูกคาบัตร SCB M VISA ลดเพ่ิมอีกสูงสุด 1,700 บาท 

แลกคะแนนสะสมสูงถึง 20% หรือแบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

สวนลดจากพารทเนอรมากมายตลอดรายการ พิเศษ!! เฉพาะพื้นที่ในเขต

กทม.บริการสงดวน ภายใน 3 ชั่วโมง และบริการหอของขวัญฟรี พรอมจัด

สงฟรีทั่วไทยทุกคําสั่งซื้อไมมีขั้นต่ํา ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน  – 8 พฤษภาคม  

เพียงคลิกซื้อผาน Monline.com ตลอด 24 ชั่วโมง

หางสรรพสินคาโรบินสัน และศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล ในเครือ

เซ็นทรัล รีเทล ผนึกกําลังคร้ังสําคัญ จัดซิกเนเจอรแคมเปญสุดย่ิงใหญ “ROBINSON 

/ ROBINSON LIFESTYLE SALESATION หยิบกอนลดกวา” ที่มาพรอมดีล

โปรโมชั่นสุดปง! และกิจกรรมการชอปปงสุดสนุกเพ� อทุกครอบครัวสายชอป

ท่ัวไทย ต้ังแตวันท่ี 29 เมายน– 31 พฤษภาคม ท่ีหางโรบินสัน รวมท้ังทุกชองทาง

การชอปปงสุดสะดวกของหางฯ และศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

ซันคิสท ด� มอรอยไดประโยชนกับเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ แบรนดซัน

คิสท ทั้ง 5 รสชาติ ไมวาจะเปนรสออริจินอล รสช็อกโกแลต รสชาไทย สูตร

ไมเติมน้ําตาล และนมพิสทาชิโอ ผสมเนื้อกลวยบด อัดแน�นดวยคุณประโยชน

ที่จําเปนตอรางกาย ที่สําคัญนมซันคิสทไมมีสวนผสมของนมโคและถั่วเหลือง 

แคลอรี่ต่ํา ปราศจากแลคโตสและกลูเตน  อรอยเพลิดเพลินไดทั้งขนาดกลอง 

180 มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ก) ราคา 59 บาท และขนาด 946 มิลลิลิตร 

ราคา 99 บาท ที่รานคาชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผานชองทางออนไลน

ไดที่ LINE Official: @Heritagethailand, Shopee: Heritage Official, Lazada 

และ JD Central: Heritage สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่โทร 0-2813-0954-5 

หรือติดตามขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.heritagethailand.com, 

www.facebook.com/SunkistTH และ IG:sunkistthailand

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจักริน รัตนผล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ อาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติ 

ขนาด ๔๕ น้ิว ย่ีหอ Colt 

Defender หมายเลข

ทะเบียน กท ๕๙๐๘๗๐๕

๑ กระ

บอก

นายศักดา 

ตะโกพวง

๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

 ๑. ทรัพยสินรายการที่ ๑ ตาม

คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕ ๒. นายศักดา 

ตะโกพวง นําอาวุธปนไปจํานํา

ไวกับนายจักริน รัตนผล คงคาง

ชําระเปนเงินคาไถถอนการจํานํา

เปนเงินจํานวน๔๐,๐๐๐ บาท ๓. 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด

จํานวน๔๐,๐๐๐ บาท ใหตกเปน

ของแผนดิน กรณีที่ขายทอดตลาด

ไดเงินมากกวา ๔๐,๐๐๐ บาท ให

คืนเงินแกนายศักดา ตะโกพวง

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา เอสพละ

นาด รัชดาภิเษก เลขท่ีบัญชี 

๐๘๑๘๖๗๓๓๘๘ ช� อบัญชี 

นางสาวพรนภา วรวงค 

- นางสาว

พรนภา 

วรวงค 

๕๐,๐๐๐.๐๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา บ๊ิกซี ราชบุรีเลขท่ี

บัญชี ๕๑๘๒๓๐๙๑๐๐ ช� อ

บัญชี นางสาวพรนภา 

วรวงค

- นางสาวพร

นภา วรวงค

๑๑๘,๓๖๒.๘๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา เทสโก

โลตัส นครปฐม เลขท่ีบัญชี 

๘๕๕๒๑๘๙๘๔๒ ช� อบัญชี 

นายศดิศ ชุณหกิจ

- นายศดิศ 

ชุณหกิจ

๑๗๐,๑๕๐.๙๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔๑๘,๕๑๓.๘๕ บาท (ส่ีแสน

หน่ึงหม� นแปดพันหารอยสิบสามบาทแปดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจักริน รัตนผลกับพวก

(นายณสหพลธ เจียมพิริยะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

 พนักงานเจาหนาที่

 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

มอบโล     นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย พรอมดวยนายแพทย

สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ 

บรมราชชนนี (สบยช.) และเจาหนาที่ จัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษ สบยช. "ทําดีที่สุดเพ� อทุก

ชีวิต" 10 ป แหงความภาคภูมิใจ พรอมมอบโลแกหน�วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ สบยช. ณ หอประชุมสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ

บรมราชชนนี (สบยช.) เม� อเร็วๆนี้

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต กรุป จํากัด 

ผูจําหน�ายรถยนต บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และ

มอเตอร ไซค บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอรราด 

เอาใจคนพันธุแรงและผูช� นชอบรถยนต บีเอ็ม

ดับเบิลยู สายพันธุ M เปดตัว ‘M TOWN by 

MILLENNIUM AUTO’ อาณาจักรแหงความ

แรง ที่ ไดรับการแตงตั้งจาก บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุป ประเทศไทย ใหเปนผูจําหน�ายยนตรกรรม 

บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M และ M Performance 

อยางเปนทางการในประเทศไทย ใหลูกคา

และผูที่สนใจ ไดสัมผัส อยางใกลชิด บริเวณ

ชั้น 3 โชวรูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม 

ออโต สาขาพระรามที่ 4

อเล็กซานเดอร บารากา, ประธาน

และซีอี โอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย 

เปดเผยวา บีเอ็มดับเบิลยู M ไดรับการขนาน

นามวาเปนตัวอักษรที่ทรงพลังที่สุดในโลก 

และเปนตัวแทนจิตวิญญาณมอเตอรสปอรต 

ที่ถูกสราง ขึ้นเพ� อสนับสนุนโปรแกรมการ

แขงขันรถยนตของ บีเอ็มดับเบิลยู มาตั้งแต

‘M TOWN by MILLENNIUM AUTO’ อาณาจักรแหงความแรงของรถยนต BMW สายพันธุ M

ป พ.ศ. 2515 โดยปนี้จะเปนปแหงการเฉลิม 

ฉลองครบรอบ 50 ป บีเอ็มดับเบิลยู M ซึ่ง

ไดกลายมาเปนสัญลักษณของรถสปอรต

สมรรถนะสูง ที่โดดเดนเหนือใคร เรียกไดวา

เปนความสําเร็จดานมอเตอรสปอรต และ 

เปนสวนหนึ่งของดีเอ็นเอความเปน บีเอ็ม

ดับเบิลยู โดยในป 2564 BMW M GmbH ได

กาวขึ้นมาเปนผูนําระดับโลกในเซกเมนต

รถยนตสมรรถนะสูงเปนเวลา 3 ปติดตอกัน 

ดวยสถิติ การสงมอบรถยนต บีเอ็มดับเบิลยู 

M กวา 163,542 คัน ใหกับลูกคาทั่วโลก 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตกวา 13% ขณะ

เดียวกัน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย ก็

ยังครองแชมปในเซกเมนตรถยนต พรีเมียม 

ดวยยอด การจดทะเบียนรถยนต บีเอ็ม

ดับเบิลยู และ มินิ ที่พุงสูงขึ้น ครองสวนแบง

ทางการตลาดกวา 45.5% ในป 2564 แน�นอน

วาความสําเร็จนี้ เกิดจากการสนับสนุนของ

ผูจําหน�ายอยางเปนทางการของเรา รวมทั้ง

มิลเลนเนียม ออโต ที่เปนหนึ่ งในพันธมิตร

ทางธุรกิจที่สําคัญมายาวนานกวา 2 ทศวรรษ

ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจ มิลเลนเนียม 

กรุป คอรปอเรช่ัน (เอเชีย) เผยวา มิลเลนเนียม 

ออโต ใหความสําคัญกับการมอบประสบการณ

สุดพิเศษกับลูกคามาโดยตลอด และในครั้งนี้ 

เราภูมิใจนําเสนออาณาจักรแหงความแรง 

กับยนตรกรรม บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M 

‘M TOWN by MILLENNIUM AUTO’ ดวย

งบประมาณการลงทุนกวา 50 ลานบาท เพ� อ

รองรับการเติบโตของตลาดรถยนตกลุมนี้ที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง โดยปจจุบันเรามีฐาน

ลูกคา บีเอ็มดับเบิลยู M และ M Perform-

ance รวมกวา 1,000 คัน มิลเลนเนียม ออโต 

มีความพรอมทุกดาน สําหรับการขายและให

บริการรถยนต บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M 

ดวยทีมขายที่มากประสบการณ พรอมใหคํา

ปรึกษาและรายละเอียดของรถยนตรุนตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยากเชิญชวนทุกทาน 

เขามาชมโชวรูมแหงใหมของเรา ที่แบงโซน

เฉพาะสําหรับรถยนต บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ 

M และ M Performance

มิลเลนเนียม ออโต เปดตัว ‘M TOWN 

by MILLENNIUM AUTO’ อาณาจักรความ

แรงสําหรับ บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M 

และ M Performance อาทิ บีเอ็มดับเบิล

ยู M2, M4, M5 และ M8 มั่นใจไดกับเครือ

ขายโชวรูม และศูนยบริการครบวงจรทั่ว

ประเทศ พรอมเตรียมพบกับแฟลกชิปโชวรูม

แหงใหม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต 

สาขาพัฒนาการ-ศรีนครินทร ที่สามารถนํา

เสนอประสบการณพิเศษใหกับลูกคา ผาน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได ในชวงกลางปนี้ 

ยนตรกรรมสายพันธุ M เปนรถยนต

สมรรถนะสูง ท่ีจําเปนตองมีการดูแลเปนพิเศษ 

ซึ่งฝายบริการ หลังขาย มิลเลนเนียม ออโต

กรุป มีศักยภาพและความพรอมสําหรับการ

เซอรวิส บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M ทุกรุน 

ดวยประสบการณยาวนานกวา 20 ป กับ

ศูนยบริการครบวงจร ที่ ไดมาตรฐาน มีการ

เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือพิ เศษ 

สําหรับเซอรวิส บีเอ็มดับเบิลยู M โดยเฉพาะ 

มีการบริหารจัดการอะไหลอยางเหมาะสม 

ลูกคาสามารถนํารถ M เขารับบริการไดที่ บี

เอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต ทุกสาขา 

พรอมเพิ่มความมั่นใจ ดวยทีมชางมาก

ประสบการณ ‘M Certified Mechanics’ ที่

ผานการรับรองการใหบริการรถยนต บีเอ็ม

ดับเบิลยู สายพันธุ M โดย บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุป ประเทศไทย ท่ีตองใชเวลาส่ังสมประสบการณ 

ความรู และทักษะ พรอมผานการอบรมดาน

เทคโนโลยีเคร� องยนต รวมถึงระบบไฟฟา 

จากบริษัทผูผลิต และ มาสเตอร ออโตโมทีฟ 

เทรนน่ิง เซ็นเตอร (MAT) ซ่ึงเปนศูนย พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระดับสากล

มิลเลนเนียม ออโต เอาใจผูมีใจรักใน

ความแรง ดวยการเปดตัวอาณาจักร บีเอ็ม

ดับเบิลยู สายพันธุ M และ M Performance 

‘M TOWN by MILLENNIUM AUTO’ ที่

ไดรับการแตงตั้งจาก บีเอ็มดับเบิลยู กรุป 

ประเทศไทย ใหเปนผูจําหน�ายยนตรกรรม 

บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ M และ M Per-

formance อยางเปนทางการในประเทศไทย 

พรอมใหบริการทุกทานแลววันนี้  บริเวณชั้น 

3 โชวรูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต 

สาขาพระรามที่ 4

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด ประกาศราคาจําหน�ายสําหรับ มิตซูบิชิ 

เอ็กซแพนเดอร ใหม 2 รุน ไดแก รุน GLS-LTD มี

ราคาจําหน�ายที่ 799,000 บาท และ รุนท็อป 

GT มีราคาจําหน�ายที่ 895,000 บาท มิตซูบิชิ

เอ็กซแพนเดอร ใหม รถครอสโอเวอร 7 ที่

นั ่งรุ นใหมลาสุดจาก มิตซูบิชิ มอเตอรส 

ประเทศไทย ยังคงคอนเซป ‘Expand Your 

Advanced Life’ ถือเปนรถยนตที่เหมาะ

สําหรับไลฟสไตลที่หลากหลายของครอบครัว

ยุคใหมที่ตองการรถยนตที่มีหองโดยสาร

กวางขวาง ความอเนกประสงคครบครัน 

และสามารถขับขี่ ไปทุกจุดหมายไดอยาง

งายดาย พรอมดวยสมรรถนะการใชงานใน

แบบรถเอสยูวีที่ชวยสรางทุกความเปนไปได

ในชีวิตใหแกลูกคาทุกทาน

มร.เออิอิชิ  โคอิโตะ  กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ยอดจอง

รถยนต มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม 

ภายในงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 ถือวาเหนือความคาด

หมายไมใชเฉพาะแคงานนี้เทานั้น เรายังได

รับเสียงช� นชมจากทั่วประเทศ ที่ตางประทับใจ

กับ มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม น้ี หลังการ

เปดตัวอยางเปนทางการสูตลาดรถยนต ไทย

เพียงหน่ึงเดือน มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม 

มียอดจองรวมมากกวา 2,500 คัน เรายังมี

ความยินดีที่จะแจงวา ทางบริษัทฯ จะเริ่ม

ดําเนินการสงมอบ มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม 

ใหแกลูกคาได ตั้งแตสิ้นเดือนเมษายนนี้ 

เปนตนไป

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม มีการ

ปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมไปอีกข้ัน ท้ังดีไซนภายนอก

และดีไซนภายใน รวมถึงการยกระดับสมรรถนะ

การขับขี่ ดานหนาดีไซนใหมแบบ Advanced 

Dynamic Shield การยกระดับความสูงจาก

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม ราคาเริ่มที่ 799,000 บาท

พื้นมากถึง 220 มม. ดีไซนภายในอัพเกรด

คุณภาพใหมดวยวัสดุบุนุม สีทูโทน สีน้ําตาล-

ดํา การติดต้ังระบบเกียรอัตโนมัติแบบแปรผัน

ตอเน� องรุนใหม Eco-Dynamic CVT ทั้งนี้ 

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ใหม ยังมอบความ

มั่นใจในดานบริการหลังการขายภายใต

สโลแกน ‘เราดูแล คุณแคขับ’ ที่พรอมให

บริการแกลูกคาดวยผูจําหน�ายทั่วประเทศ

กวา 231 แหง ดวยการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน 

คุณภาพอะไหลแท ใหบริการดวยเจาหนาที่ผู

เชี่ยวชาญและผานการฝกอบรม ตลอดจน

ความสะดวกสบายในการเขารับบริการ

ดวยเครือขายผูจําหน�ายที่ครอบคลุมทั่วทั้ง

ประเทศเพ� อใหลูกคามั่นใจไดวารถยนต 

มิตซูบิชิ ทุกคันจะพรอมใชงานอยูเสมอ 

ดวยคาบํารุงรักษาที่ไมแพง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รวบผู้นำ�บริติชเวอร์จินค้�ย�-ฟอกเงิน

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีแอนดรูว์ 

ฟาฮีย์ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีท่าเรือของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 

ถูกจับกุมที่สนามบินในไมอามี จากปฏิบัติการล่อซื้อโดยสำา 

นักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐ “ดิฉันรู้สึกตกใจกับข้อ

กล่าวหาที่ร้ายแรงเหล่านี้” ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศ

อังกฤษ กล่าวในถ้อยแถลงที่ออกมาภายหลังเมื่อวันพฤหัสบดี 

เธอบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ย้ำาถึงความจำาเป็นที่จะต้องให้มี

การเปิดเผยสำานวนการสอบสวนที่สรุปไปเมื่อเร็วๆ นี้ที่เกี่ยว

กับข้อกล่าวหาการทุจริต และการใช้ตำาแหน่งในทางมิชอบ

ภายใต้รัฐบาลฟาฮีย์ การสอบสวนเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 

2564 กำากับดูแลโดยจอห์น แรนกิน ผู้ว่าการหมู่เกาะบริติช

เวอร์จิน ทรัสส์กล่าวว่า แรนกินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จ

พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จะเป็นผู้ดำาเนินการในขั้นตอน

ต่อไป รวมถึงการตีพิมพ์รายงานการสอบสวนอย่างเร่งด่วน 

สำาหรับหมู่เกาะปกครองตนเองในแถบทะเลแคริบเบียนแห่ง

นี้มีประชากรราว 35,000 คน เป็นดินแดนทะเลโพ้นของสห

ราชอาณาจักร 

จับ 2 โสมข�วสอดแนมให้ โสมแดง

โซล • เอเอฟพีรายงานว่า ชาวเกาหลีใต้ 2 คน โดยคนหนึ่ง

เป็นนายทหารยศร้อยเอก ถูกจับกุมในข้อหาโจรกรรมความ

ลับทางทหารให้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับเกาหลีเหนือ

คนหนึ่ง ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้พวกเขาเป็นสกุลเงินดิจิตอล 

ตามการเปิดเผยของตำารวจกรุงโซลเมื่อวันศุกร์ เป็นที่รู้กันว่า

เกาหลีเหนือมีกองทัพของแฮ็กเกอร์ที่ ได้รับการฝึกมาอย่าง

ดีจำานวนหลายพัน ที่มีการโจมตีบริษัท, สถาบันต่างๆ และ

บรรดานักวิจัยในเกาหลีใต้ แต่นี่เป็นกรณีแรกที่คนเกาหลีใต้

เองหนึ่งคนกับทหารยศร้อยเอกวัย 29 ปีของเกาหลีใต้ ถูก

จับได้ว่าพยายามที่จะล้วงความลับทางทหารตามคำาสั่งของ

สายลับเกาหลีเหนือคนหน่ึง ทหารยศร้อยเอกถูกกล่าวหาว่า

ส่งข้อมูลในการล็อกอินเข้าระบบบัญชาการและควบคุมร่วม 

ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อสารภายในที่สำาคัญของกองทัพบกให้กับ

สายลับเกาหลีเหนือ ส่วนอีกคนเป็นนักธุรกิจวัย 38 ปี ประ 

กอบธุรกิจบริษัทจัดการสินทรัพย์เสมือนจริง ถูกกล่าวหาว่า

เป็นคนมอบนาฬิกาข้อมือที่มีกล้องแอบถ่ายให้ทหารยศร้อย

เอกตามคำาสั่งของสายลับ

‘แอสตร้�เซนเนก้�’ กำ�ไรวูบ 75%

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า แอสตร้าเซนเนก้า 

บริษัทผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิดของอังกฤษ เปิดเผยตัวเลขกำาไร

สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีน้ีลดลง 75% เนื่องจากต้นทุนท่ี

สูงข้ึน เป็นผลจากการเข้าซ้ือกิจการของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ 

Alexion ของสหรัฐ แอสตร้าเซนเนก้าระบุว่า กำาไรหลังหัก

ภาษีลดลงเหลือ 386 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามตัวเลข

รายรับเพิ่มขึ้นมา 56% เป็น 11,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย

ได้แรงหนุนจากการขายยา Alexion รวมถึงวัคซีนโควิด-19 

ของแอสตร้าเซนเนก้าและยาชนิดอื่นๆ.

ณะที่ยุโรปตะวันตกยังไม่มีคว�มเป็นเอกภ�พ

ในการห้ามซื้อก๊าซและน้ำามันจากรัสเซียเพื่อต่อ

ต้านสงครามยูเครน ก็มีคำาถามว่าประเทศไหน

ในเอเชียที่ยังซื้อน้ำามันรัสเซียอยู่?

จากข้อมูลหลายๆ แหล่งชี้ชัดว่าน้ำามันรัสเซีย 

จำานวนมากยังคงไหลไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และ

อินเดีย 

อย่างน้อยนี่คือข้อมูลจากรายงานของเรือขนสินค้าที่

เข้าข่ายเป็นพลังงานก็ชี้ ไปอย่างนั้น

รายงานใน Nikkei Asia แจ้งว่า ตั้งแต่เริ่มสงคราม

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึง 18 เมษายน เรือบรรทุก

น้ำามันทั้งหมด 380 ลำาได้ออกจากรัสเซีย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จาก 357 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยซ้ำาไป  

แม้หลังจากรายงานข่าวว่ามีการสังหารหมู่ที่เมือง 

Bucha ใกล้กรุงเคียฟ แต่การส่งมอบน้ำามันจากรัสเซียมา

เอเชียก็ยังดำาเนินต่อไป

ระหว่างวันที่ 2 ถึง 18 เมษายน เรือบรรทุกน้ำามัน 

119 ลำาออกจากรัสเซียมุ่งสู่เอเชีย เทียบกับ 109 ลำาเมื่อ

ปีที่แล้ว

เรือบรรทุกน้ำามัน 380 ลำาที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 

24 ก.พ. มี 115 ลำาที่มาเอเชียไปที่ไหนบ้าง

รายงานแจ้งว่า 52 ลำาไปจีน,  

28 ลำาสู่เกาหลีใต้,  

25 ลำามุ่งสู่อินเดีย, 

9 ลำาไปญี่ปุ่น และอีก 1 ลำาสู่มาเลเซีย 

เท่ากับเป็นการเพิ่มขึ้น 8 เท่าสำาหรับอินเดีย

และเพิ่มขึ้น 33% สำาหรับจีนในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่แล้ว 

ในกรณีนี้ตัวเลขของประเทศอื่นๆ ลดลง 16%

ประเทศตะวันตกที่สำาคัญ เช่น สหรัฐฯ และสหราช

อาณาจักร ได้ประกาศจะหยุดนำาเข้าน้ำามันของรัสเซียเพื่อ

ประท้วงสงครามในยูเครนในวงกว้าง  

แม้ก่อนที่จะมีการดำาเนินมาตรการเด็ดขาดโดยรัฐบาล 

บริษัทด้านพลังงาน เช่น BP และ Shell ก็ยืนยันว่าจะไม่ซื้อ

น้ำามันจากรัสเซียอีกต่อไป

เหตุเพราะแรงกดดันจากผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงด้านชื่อ

เสียง และอุปสรรคด้านโลจิสติกส์

ในจังหวะเดียวกันนั้น ราคาอ้างอิงสำาหรับน้ำามันดิบ 

Ural ในยุโรปก็ร่วงลงประมาณ 30% ระหว่างต้นเดือนมีนาคม

ถึงกลางเดือนเมษายน

นั่นแปลว่าประเทศไหนที่ยังพร้อมจะทำาธุรกิจกับรัสเซีย

ก็สามารถต่อรองราคากับมอสโกได้

อินเดียเป็นตัวอย่างนี้อย่างดี

“เราเริ่มซื้อแล้ว เราได้รับเงื่อนไขที่ค่อนข้างดี” Nirmala 

Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย 

บอกนักข่าว

สำานักข่าวบลูมเบิร์กนิวส์รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า       

มอสโกเสนอน้ำามันให้อินเดียมากขึ้น โดยมีส่วนลดมากถึง 35 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เป็นราคาที่ต่ำากว่าราคาก่อนสงครามด้วยซ้ำาไป

รายงานของ Nikkei Asia คุยกับ Vandana Hari ผู้ก่อ

ตั้งและ CEO ของ Vanda Insights ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ 

ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ระดับตลาดน้ำามันทั่วโลก

เขาบอกว่าน้ำามันของรัสเซียเป็น “ตัวเลือกที่น่าสนใจ” 

สำาหรับผู้ซื้อที่ไม่เข้าข่ายถูกแรงกดดันทางการเมือง

“บริษัทในสิงคโปร์จะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือแรง

กดดันใดๆ จากรัฐบาล และโดยทั่วไปบริษัทในเอเชียจะไม่อยู่

ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยืนหยัดต่อต้านมอสโก” 

Hari กล่าว

ชัดเจนว่าอินเดียและจีนซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ 

“ไม่เป็นมิตร” โดยรัสเซีย 

จึงมีแนวโน้มที่จะซื้อน้ำามันของรัสเซียต่อไป

กระทรวงพลังงานของอินโดนีเซียบอกว่าไม่ได้ซื้อน้ำามัน

ของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

แต่ก็น่าพิจารณา...ซึ่งก็อาจจะกลายเป็นประเด็นถก

แถลงที่ร้อนแรงในประเทศก็ได้

S. Jaishankar รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ

อินเดีย กล่าวว่า ยุโรปซื้อน้ำามันและก๊าซจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 

15% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

เขาบอกว่าผู้ซื้อน้ำามันและก๊าซรายใหญ่จากรัสเซีย

ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป

อินเดียซื้อน้อยกว่า 1% ของความต้องการน้ำามันดิบ

ทั้งหมดจากรัสเซีย

ข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำามันแสดงให้เห็นว่ามี

เรือ 41 ลำามุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์ 36 ลำาไปยังอิตาลี 

และอีก 9 ลำาไปยังเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 

15 เมษายน

สะท้อนว่าประเทศยุโรปตะวันตกยังซื้อน้ำามันของ

รัสเซียในขณะที่พูดถึงการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ

รายได้จากการส่งออกพลังงานของรัสเซียมีมูลค่า

มากกว่า 235,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 

เท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้จากการส่งออกของ

ประเทศในปีที่แล้ว 

แม้จะมีการถกเถียงเรื่องการคว่ำาบาตรด้านพลังงาน

ของรัสเซีย แต่อุปสรรคด้านโลจิสติกส์อาจจะกลายเป็น

ปัญหาใหญ่กว่าการซื้อน้ำามันรัสเซียของประเทศในเอเชีย

อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาขนส่งกลายเป็นเรื่องหลักในช่วงนี้

ตัวแทนของ Taiyo Oil ที่ญี่ปุ่นบอกว่า เมื่อบริษัท

ไม่มีเรือบรรทุกน้ำามันเอง จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาเรือไปขน

น้ำามันจากรัสเซีย

เพราะบริษัทเดินเรือเริ่มเพิ่มความระมัดระวังในการ

ส่งเรือไปรัสเซียมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นตะวันออกไกลและ

ไม่ใช่ทะเลดำาก็ตาม

มิหนำาซ้ำา บริษัทประกันบางรายก็ยังปฏิเสธที่จะ

ประกันการจัดส่งเรือบรรทุกน้ำามันของรัสเซีย

Taiyo Oil มีโรงกลั่นใกล้ท่าเรือใน Kikuma ใน

จังหวัด Ehime ทางตะวันตกของญี่ปุ่น 

บริษัทนี้จัดหาน้ำามันของรัสเซียสำาหรับเรือบรรทุก

น้ำามันที่มาถึงท่าเรือเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยผ่าน

สัญญาระยะยาวที่มีอยู่

ผู้บริหาร Taiyo Oil ยอมรับว่ากำาลังมองหาแหล่ง

น้ำามันอื่น เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และแอฟริกาเหนือ

นี่คือสถานการณ์สงคราม, น้ำามันรัสเซีย, การคว่ำา

บาตร, การพึ่งพาพลังงานรัสเซียของยุโรป

และผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อเอเชียอย่าง

กว้างขวางดั่งที่เห็น.

ข

ยูเครนเผยรัสเซียสูญเสียมหาศาล
เคียฟ • ยูเครนยอมรับว่�ก�รโจมตีของทห�รรัสเซียในภ�คตะวัน

ออกของประเทศ ทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียอย่�งหนักและหล�ยเมือง

ถูกรัสเซียยึดครอง แต่ฝ่�ยรัสเซียก็สูญเสียอย่�งมห�ศ�ล และ

มีผู้สื่อข่�ววิทยุเสียชีวิต 1 ร�ยจ�กที่รัสเซียยิงมิสไซล์ถล่มกรุง

เคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่�งก�รเยือนของอันโตนิโอ กูเตอร์เรส 

เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 ถึง

สถานการณ์สงครามในยูเครน

ว่า หลังรัสเซียล้มเหลวในการ

โจมตีภูมิภาคเคียฟทางเหนือของ                                                 

ยูเครนเมื่อเดือนท่ีแล้ว ขณะ

น้ีรัสเซียพยายามเข้ายึด 2 จัง 

หวัดทางตะวันออกของยูเครนท่ี

เรียกว่าภูมิภาคดอนบาส

ฝ่ายยูเครนยอมรับว่าบาง

เมืองและหมู่บ้านทางภาคตะ 

วันออกถูกทหารรัสเซียเข้ายึด                                      

ครองแล้ว หลังรัสเซียเริ่มโจม 

ตีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่ฝ่าย

รัสเซียก็ได้รับความสูญเสียหนัก

มากยิ่งกว่า 

โอเล็กซี เอเรสโตวิช ท่ีปรึก 

ษาประธานาธิบดียูเครน กล่าวว่า 

เราได้รับความสูญเสียอย่างรุน                                                     

แรงจากท่ีรัสเซียโจมตีทางภาค

ตะวันออก แต่การสูญเสียของรัส                                              

เซียมากกว่าฝ่ายเรามากๆ เรียกได้                                                     

ว่า “รัสเซียสูญเสียอย่างมหาศาล”

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบ

เดนของสหรัฐ ยื่นขอต่อรัฐสภา

ให้อนุมัติเงินช่วยเหลือยูเครน

ด้านต่างๆ เป็นเงินรวม 33,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐระบุ

ว่า การช่วยเหลือยูเครนของ

สหรัฐไม่ใช่แค่เพ่ือขับไล่การรุก                            

รานของรัสเซีย แต่เพื่อให้กอง 

ทัพรัสเซียอ่อนแอ เพื่อจะได้ไม่

เป็นภัยคุกคามกับประเทศเพื่อน

บ้านของรัสเซียอีกต่อไป

ไบเดนระบุว่า เราจำาเป็น

ให้รัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญ 

ญัติเพื่อสนับสนุนยูเครนในการ

ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ราคาของการ

ต่อสู้ไม่ใช่ราคาถูก การทำาให้ฝ่าย

รุกรานยอมแพ้จำาเป็นต้องใช้ต้น 

ทุนที่มากขึ้น  

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์                                                  

เซเลนสกีของยูเครน โพสต์ทาง

ทวิตเตอร์ขอบคุณประธานาธิบ 

ดีสหรัฐอเมริกาและประชาชน

ชาวอเมริกัน สำาหรับการสนับ 

สนุนยูเครนในการต่อสู้ของเรา                                  

ต่อการรุกรานของรัสเซีย เราปก                                            

ป้องคุณค่าร่วมกันคือประชาธิป 

ไตยและเสรีภาพ เราซาบซ้ึง

ในความช่วยเหลือซ่ึงปัจจุบันมี

ความจำาเป็นมากย่ิงข้ึน 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

ศุกร์ อ้างแถลงการณ์สาขาใน

ยูเครนของ “เรดิโอฟรียุโรป/เร                               

ดิโอไลเบอร์ตี” สถานีวิทยุท่ีได้

รับการสนับสนุนจากสหรัฐ เผย

ในวันเดียวกันว่า ผู้สื่อข่าวคน

หน่ึงของเรดิโอไลเบอร์ตีเสียชีวิต

จากการยิงมิสไซล์ถล่มกรุงเคียฟ 

ระหว่างการมาเยือนของอันโต                                             

นิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสห 

ประชาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี 

ในแถลงการณ์เผยว่า เวอรา 

จีริช ผู้สื่อข่าวและโปรดิวเซอร์    

ของเรดิโอไลเบอร์ตี เสียชีวิตจาก

มิสไซล์ของรัสเซียท่ียิงถล่มบ้าน                 

ท่ีเธออาศัยในกรุงเคียฟ เมื่อวันท่ี 

28 เมษายน จีริชเร่ิมทำางานกับ 

เรดิโอไลเบอร์ตีในกรุงเคียฟเมื่อ

ต้นปี 2561 หลังจากเคยทำางาน

ในห้องข่าวของสื่อในยูเครน 

วิตาลี คลิตช์โก นายกเทศ

มนตรีกรุงเคียฟ โพสต์ทางโซเชียล                    

มีเดียว่า หน่วยกู้ภัยพบร่างผู้

เสียชีวิตหนึ่งรายในซากปรักหัก

พังหลังการโจมตีของรัสเซีย

คณะกรรมการปกป้องผู้

สื่อข่าวเผยว่า มีผู้สื่อข่าวโดน

ฆ่าไปแล้วอย่างน้อย 7 รายใน

ยูเครนต้ังแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์.

เก�หลีใต้เลิกบังคับสวมหน้�ก�กกล�งแจ้ง

โซล • เกาหลีใต้จะยกเลิกคำาส่ัง

บังคับสวมหน้ากากอนามัยในท่ี                                    

กลางแจ้งต้ังแต่สัปดาห์หน้า เนื่อง 

จากผู้ติดเช้ือโควิด-19 ลดลง

อย่างต่อเนื่อง ด้านรัฐบาลใหม่

ของเกาหลีใต้ท่ีเตรียมเข้าบริหาร

ประเทศค้านว่าเป็นการตัดสิน

ใจท่ีเร็วเกินไป 

เอเอฟพีและรอยเตอร์                                   

รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษา                                                    

ยน 2565 ว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณ 

สุขเกาหลีใต้แถลงยกเลิกคำาสั่ง

บังคับสวมหน้ากากอนามัยใน

ท่ีกลางแจ้งต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2                                          

พฤษภาคม แต่ยังบังคับให้สวม

หน้ากากในสถานท่ีกลางแจ้งท่ีมี

ผู้คนรวมตัวกันมากกว่า 50 คน 

เช่น สนามกีฬาและคอนเสิร์ต 

ช็อง อึน คย็อง ผู้อำานวย                                           

การสำานักควบคุมและป้องกัน

โรคของเกาหลีใต้ (เคดีซีเอ) 

แถลงว่า ทางการยกเลิกมาตร 

การเว้นระยะห่างทางสังคม และ                                      

ปรับเปลี่ยนกฎบังคับการสวม

หน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชา 

ชนกลับไปใช้ชีวิตปกติได้มาก

ขึ้น ต้องขอบคุณในความอดทน

และความร่วมมือของประชา 

ชนตลอดเวลายาวนานที่บังคับ

ใช้มาตรการเหล่านี้

ฮง คยองฮี โฆษกของทีม

งานของยุน ซอกยอล ผู้ชนะ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่

จะสาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง

ในวันที่ 10 พฤษภาคม กล่าว

เมื่อวันศุกร์ว่า เห็นด้วยเรื่องการ

ยกเลิกสวมหน้ากากเพื่อให้ประ 

ชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติ แต่

การยกเลิกสวมหน้ากากในท่ีกลาง

แจ้งในเวลาน้ีเป็นเรื่องเร็วเกินไป

อันห์ ชอล ซู หัวหน้าทีม

งานช่วงเปล่ียนแผนของว่าท่ีประ 

ธานาธิบดียุน กล่าวก่อนหน้า

น้ีว่ารัฐบาลใหม่มีแผนจะตัดสิน

ใจเรื่องการบังคับสวมหน้ากาก

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 

เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติด

เช้ือไวรัสโคโรนารายใหม่เมื่อวัน

ศุกร์ 50,568 ราย ลดลงจากท่ี                                          

เคยมีผู้ติดเช้ือสูงสุดมากกว่า 

620,000 รายช่วงกลางเดือนมี                                         

นาคม 

ช็อง ผอ.เคดีซีเอ เผยว่า 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่าง

ต่อเนื่องในช่วง 6 สัปดาห์ที่

ผ่านมา ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก

รายใหม่ลดลงด้วย ขณะนี้โรง

พยาบาลมีเตียงเพียงพอที่จะรัก 

ษาผู้ป่วย 

มากกว่า 86% ของประ 

ชากรเกาหลีใต้ 51 ล้านคน ฉีด

วัคซีนโควิดครบโดส และ 65% 

ฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว เกาหลีใต้มี

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตราย 

22,700 คน อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 

0.13% เป็นหนึ่งในประเทศที่มี

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเสียชีวิต

ต่ำาสุด.

ถล่มต้อนรับ • สภาพความเสียหายของอาคารในกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน หลังโดนมิสไซล์รัสเซียยิงถล่มเมื่อวันพฤหัสบดี 

ต้อนรับการมาเยือนของอันโตนิโอ กูเตอร์เรส  เลขาธิการยูเอ็น.

ใครในเอเชียยังซื้อน้ำ�มันรัสเซีย?



‘อนุทิน’

ซึ่งจากการประชุมวิชาการกัญชาทางการ

แพทยในหลายเขตสุขภาพที่ผานมา พบ

วามีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ทั้งดาน

กัญชาทางการแพทยและการตอยอดเปน

พืชเศรษฐกิจ มีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพตางๆ เชน เคร� องสําอาง ผลิตภัณฑ

สมุนไพร อาหาร เคร� องด� ม ที่หลากหลาย 

และประชาชนใหความสนใจในผลิตภัณฑ

กัญชาเพิ่มมากขึ้น

“กวาเราจะเปลี่ยนกัญชาจากสีดํา

ใหกลายเปนสีขาวได ใชเวลาและความ

ทุมเทกันอยางหนัก จากทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน ขอให ใชกัญชากันอยาง

ระมัดระวัง ใช ใหเปนประโยชน อยา

นํากัญชากลับไปสูเสนทางที่ผิด วันที่ 9 

มิถุนายนนี้กัญชาจะพนจากความเปนยา

เสพติด ระหวางนี้ ไดมีการออกกฎ วาง

กรอบ เพ� อดูแลการใช ขอใหประชาชน

เตรียมพรอม เม� อวันที่ 9 มาถึง ประชาชน 

ผูประกอบการ สามารถนํากัญชาไปใช

ประโยชน เพ� อเปนพืชครัวเรือน ปลูกเปน

ยาสมุนไพร ไปจนถึงการเปนพืชเศรษฐกิจ 

ปลูกกันในเชิงอุตสาหกรรม หากจะปลูก

เชิงอุตสาหกรรมตองขออนุญาตใหถูก

ตอง แตหากจะปลูกในครัวเรือนสามารถ

จดแจงได และไมไดจํากัดเพียงแค 6 ตน 

แตสามารถปลูกมากกวานั้นก็ยอมได แต

ขอใหใชกันในครัวเรือน สวนตางๆ ของ

กัญชาลวนมีประโยชน จะมีพืชชนิด

ไหนบางที่นําใบมาชุบแปงทอดแลวก็ยัง

อรอยเหมือนกับกัญชา สําหรับกระทรวง

สาธารณสุข เราไดมีการหารือแลว โดย

เราจะรับวัตถุดิบจากประชาชนเขามา

สกัด และใชทําเปนยา ปจจุบันนี้สารสกัด

จากกัญชาสูตรของอาจารยเดชาไดรับการ

ยอมรับ และใชเปนยารักษาโรคในสูตรยา

ตําราหลัก ซึ่งเรามีคลินิกกัญชากระจาย

อยูทั่วประเทศ ในเชิงเศรษฐกิจ อนาคต

ของกัญชาจะไมตางจากขาว ปาลม มัน

สําปะหลัง ที่จะเปนพืชเศรษฐกิจสรางราย

ไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ”

ผูส� อขาวรายงานวา สําหรับเขตสุขภาพ

ที่ 12 ประกอบดวย พัทลุง ตรัง สงขลา 

สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยทุก

จังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการ

ผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

ไดแก รพ.หวยยอด จ.ตรัง, รพ.ปาบอน 

จ.พัทลุง, รพ.สิงหนคร จ.สงขลา, รพ.ละงู 

จ.สตูล, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

จ.ปตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา 

จ.ยะลา และ รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

สามารถเปดคลินิกกัญชาทางการแพทย

ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชา

ทางการแพทยภาคเอกชน รวม 97 แหง 

ทําใหผูปวยเขาถึงยากัญชาทั้งแผนไทย

และแผนปจจุบัน โดยในป 2564 มีผูเขา

รับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย

กวา 7,000 คน และรับยากัญชากวา 

6,500 คน

รายงานเพิ่มเติมระบุวา ในเขต

สุขภาพที่ 12 มีการปลูกกัญชาเพ� อการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พื้นที่ปลูกกัญชา 

21 แหง 2,636.50 ตารางเมตร ปลูกกัญชง 

17 แหง 22,102 ตารางเมตร. 

สั่งเคลียร

ทําขึ้นเพ� อใชประกอบการแถลงขาวเพ� อ

ใหประชาชนเขาใจไดงายขึ้นเทานั้น 

นอกจากนี้ ผบช.ภ.1 ยังยืนยันอีกดวย

วาการนําเสนอดังกลาวไมสามารถทําให

สาระสําคัญทางคดีเปลี่ยนแปลงได

โฆษก ตร.กลาวอีกวา พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร. ไดสั่งการให พล.ต.ท.

จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 รายงานชี้แจง

ขอเท็จจริงใหทราบโดยดวนแลว 

ดานนายธีรนนท ไหวดี อธิบดีอัยการ

ภาค 1 เปดเผยวา ยังไมเห็นเนื้อหาใน

สํานวน เพราะยังอยูในขั้นตอนการตรวจ

ดูเอกสาร ซึ่งอัยการจังหวัดยังไมรายงาน

ใหทราบ ตองรอดูวาคณะทํางานของ

จังหวัดจะวาอยางไร เน� องจากเอกสารมี

จํานวนมาก แตเทาที่เฝาดูจากขาว ยังไม

คอยเปนที่ยุติดี เชนเร� องบาดแผลที่ขายัง

มีความเห็นเปน 2 แนวทาง จึงกําชับให

ทางอัยการจังหวัดผูพิจารณาสํานวนทําให

ละเอียดในทุกประเด็นปญหา โดยเตรียม

อัยการระดับภาคใหชวยดูในรายละเอียด

ของสํานวนดวย เทากับเปนการดูสํานวน

ถึง 2 ชั้น ทั้งนี้ ตามขั้นตอนอัยการระดับ

จังหวัดสามารถมีความเห็นทางคดีไดเลย 

หากไมพบปญหาในสํานวน

ทั้งนี้ น.ส.สุภาภรณ นิปวณิชย 

อัยการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหนา

พนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดีนี้ ไดมี

คําสั่งสํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

ที่ 15/2565 แตงตั้งพนักงานอัยการ

สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เปน

องคคณะเพ� อรับผิดชอบการดําเนินคดี 

ประกอบดวย น.ส.อรุณพัฒน ภักดีวงศ 

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการ
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พายุถลมขอนแกนบานพัง 200 หลัง

ขอนแกน • วันที่ 29 เม.ย.65 เกิดพายุลูกเห็บและพายุฝนพัด

ถลม จ.ขอนแกนตลอดทั้งคืนที่ผานมา โดยเฉพาะที่ อ.แวงใหญ 

ที่บานใหมนาเพียง ม.1 และ ม.14 เปนสองหมูบานติดกัน 

พบวาชาวบานตางเรงขนยายขาวของและทรัพยสินไว ในที่

ปลอดภัย เกรงพายุจะพัดถลมอีกครั้ง โดยนางพรพรรณ จําปา 

อายุ 50 ป ที่อยู 37/1 ม.14 ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ พา

ไปสํารวจความเสียหายบานไมสองชั้นหลังคาสังกะสี โดยลม

พายุไดพัดหลังคาปลิวหลุดไปกวา 20 แผน โดยเหตุการณเกิด

ขึ้นเม� อชวงเย็นวันที่ 28 เม.ย. ขณะตนเองและครอบครัวอยู

ในบาน ไดมีพายุหมุนมาพรอมลูกเห็บ  ลมพัดมาอยางแรงจน

ตองเรียกทุกคนมาหลบในบาน เพราะกลัววาสังกะสีจะปลิว

ไปโดนคนในบาน พายุลูกเห็บครั้งนี้รุนแรงมาก ทุกคนตกใจ

กลัวตองอยูอยางผวา และกลางดึกก็มีฝนตกลงมาซ้ําอีกรอบ 

ขณะที่นายพีระพงศ หม� นผอง หัวหนา ปภ.จ.ขอนแกน เปด

เผยวา เบื้องตนจากการรายงานมีบานเรือนประชาชนเสียหาย

แลวกวา 200 หลังคาเรือน  ประกอบดวยอําเภอแวงใหญ เสีย

หายหนักสุดกวารอยหลังคาเรือน อ.บานไผ, อ.หนองเรือ และ 

อ.หนองสองหอง  รวมๆ แลวกวา 200 หลังคาเรือน

รถกระบะพลิกคว่ําซุกไอซ 220 กก.

สุราษฎรธานี • เวลา 18.15 น. วันที่ 28 เม.ย.65 พ.ต.อ.ชุติ

พล เขมานุวงศ ผกก.สภ.ทาชนะ พรอมดวย พ.ต.ท.วัชระ  เผือก

จันทร รรท.รอง ผกก.ป.สภ.ทาชนะ รับแจงอุบัติเหตุรถพลิก

คว่ําในพื้นที่ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี บริเวณถนนสาย 41 

กม.100 ฝงขาลองใต ม.14 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ หลังเกิดเหตุ 

ร.ต.ต.จาตุรงค สุขศรีเมือง ไดไปตรวจสอบและพบรถกระบะ

อีซูซุ ทะเบียน ผน 518 สงขลา เสริมกระบะขางเปนรั้วสูง 

บรรทุกผักกะหล่ําปลีเต็มคันรถ พลิกตะแคงฝงผู โดยสารลง 

ในที่เกิดเหตุไมพบผูขับขี่ ซึ่งผูเห็นเหตุการณเลาวาเห็นคนขับ

พรอมผู โดยสารในรถ 1 คน โบกรถ 6 ลอไมทราบหมายเลข

ทะเบียน หนีไปทางถนนเอเชีย 41 ฝงขาลองใต มีพฤติการณ

เช� อวาน�าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซอนอยู ชุดปฏิบัติการจึงได

เดินทางไปรวมกันตรวจสอบ พบกระสอบจํานวน 9 ใบซุกซอน

อยูใตผักกะหล่ําปลี จึงไดตรวจสอบ 1 กระสอบพบภายใน

บรรจุยาไอซจํานวนมาก โดยซีลพลาสติกใสอัดแบบสุญญากาศ 

ถุงบรรจุเปนถุงสีเขียว มีรูปดาวสีแดง 5 ดวง ตัวอักษรภาษา

อังกฤษตัวใหญ GUANYINWANG ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก 

refined chinese tea เม� อแกะดูพบกอนยาไอซรูปทรงสี่เหลี่ยม 

1 กอน จึงไดรวมกันตรวจยึดกระสอบทั้งหมด และนํามาตรวจ

นับโดยละเอียดทั้ง 9 กระสอบ พบยาไอซรวม 220 ถุง ชั่งน้ํา

หนักรวม 220 กิโลกรัม ราคาประมาณ 220 ลานบาท.

สูงสุด หัวหนาองคคณะและเจาของ

สํานวน, นายพงศธร เจนปรมกิจ รอง

อัยการจังหวัด และ น.ส.วริสรา ช� นศรี

สวาง อัยการจังหวัดผูชวย

คณะทํางานมีอํ านาจหนาที่ ใน

การพิจารณามีความเห็นและคําสั่งทาง

คดี เสนอผูบังคับบัญชา เพ� อมีคําสั่งตาม

ระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวา

ดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน

อัยการ พ.ศ.2563 ตอไป

ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ 

เขตหลักสี่ กทม. นายอัจฉริยะ เรืองรัตน

พงศ ประธานชมรมชวยเหลือเหย� ออาช 

ญากรรม ย� นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพ

สุทิน รมว.ยุติธรรม และนายไตรยฤทธิ์ 

เตมหิวงศ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(DSI) เพื่อให้ดําเนินคดีกับนายวิศาพัช 

หรือแซน มโนมัยรัตน กับพวกในคดี

แตงโม ดาราสาวจมน้ําเสียชีวิต โดยมีวาที่ 

ร.ต.ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการ 

รมว.ยุติธรรม และ พ.ต.ท.พเยาว ทองเสน 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

เปนผูรับเร� องกลาวโทษ

นายอัจฉริยะกลาววา มีหลักฐานวา

ในคดีนี้มีผูทําใหนองแตงโมเสียชีวิต แต

ทางการสอบสวนของตํารวจระบุวาการ

เสียชีวิตของนองแตงโมเกิดจากความ

ประมาท ซึ่งตนมีหลักฐานใหม โดยมีผู

เชี่ยวชาญสามารถยืนยันไดวาในสิ่งที่แซน 

พูดมาโดยตลอดวานองแตงโมตกจากทาย

เรือ แตไมปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยัน

ไดวาขณะเกิดเหตุนั้นนองแตงโมตกจาก

ทายเรือจริงหรือไม แมกระทั่งดีเอ็นเอ 

หรือผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร ซึ่งตน

ตั้งขอสังเกตวาทําไมตํารวจไมตรวจสอบ

ทรายที่อยูในมือนองแตงโม อันนี้จะเปน

หลักฐานใหมที่กองบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 1 ไมเคยใหความใสใจ แมกระทั่ง

ทรายที่อยูในรองเทาของคนบนเรือ ทราย

ที่อยูในรางกายของนองแตงโม และหลัก

ฐานที่ชี้ ไดมากที่สุดก็คือบาดแผลที่อยูที่ขา

ขางขวามันเปนบาดแผลที่เกิดจากของมี

คม ไมใชใบพัดเรือ

ดานวาที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย

รัตน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม กลาววา การสืบสวนสอบสวน

ในคดีนี้ตํารวจเองไดมีการดําเนินการใน

คดีดังกลาวย� นตอพนักงานอัยการเปนที่

เรียบรอยแลว ในคดีนี้มีอายุความ 20 ปี 

หากพบวามีประเด็นการเสียชีวิตเปนไป

ตามที่ผูรองย� นหนังสือไว ทางดีเอสไอ

สามารถรวบรวมพยานหลักฐานอ� นๆ นํา

พิจารณาขอเปนคดีพิเศษได

วาที่ ร.ต.ธนกฤตกลาวตอวา วันนี้

ในเบื้องตนตองมีผูกระทําความผิดทําให

เกิดการตายเกิดขึ้น ประการที่สอง อะไร

ที่ทําใหเปนสาเหตุการตาย ดังนั้นหลัก

ฐานที่นายอัจฉริยะนํามาใหนั้นตองมั่นใจ

วาเปนไปตามองคประกอบความผิด การ

ที่ยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงความผิดจากคดี

ประมาทเปนฆาตกรรม ทางนายอัจฉริยะ

ก็ต้องรับผิดชอบในทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้น

ตอจากนี้ โดยจะใหทางกรมสอบสวน

คดีพิเศษกําหนดแนวทางการสืบสวน

สอบสวน พยานบุคคล พยานเอกสารหลัก

ฐานตางๆ ในการตรวจพิสูจนและลงพื้นที่

เพ� อคลี่คลายความสงสัยใหกับสังคมตอไป

ดาน พ.ต.ท.พะเยากลาววา จากเดิม

ที่ ไดมีกลุมบุคคลเขาย� นคํารองใหคดีของ

คุณแตงโมเปนคดีพิเศษ ดีเอสไอไดรับเปน

เรื่องสืบสวนเพื่อไปแสวงหาข้อเท็จจริง

และหลักฐานควบคูกับพนักงานสอบสวน

สภ.เมืองนนทบุรี สอบสวนดวย ขณะที่การ

สอบเสร็จสิ้นไปแลว โดยลักษณะมันก็อาจ

จะไมไดเปนคดีพิเศษไดอีก ซึ่งทางนาย

อัจฉริยะไดมาย� นเร� องใหมในประเด็นใหม 

โดยเปนการกลาวหาวาเปนการฆาตกรรม 

ซึ่งเราสามารถทําการสืบสวนสอบสวนตอ

ไดวามีมูลมากนอยแคไหน หลังจากนี้จะ

นําเร� องที่นายอัจฉริยะย� นมาศึกษา และ

กําหนดประเด็นวามีประเด็นอะไรบาง มี

พยานหลักฐานที่อางอิงอยางไรบาง กอน

จะนัดมาสอบปากคําอยางเปนทางการ 

จากนั้นจะทําการสอบสวนตามประเด็นที่

กําหนดในหนังสือรองเรียนตอไป.

ปริญญ

ไดนัดหมายใหผูตองหามารับทราบขอ

กลาวหาในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 09.00 น. 

รอง ผบช.น.กลาว 

มีรายงานวา เม� อวันที่ 28 เม.ย. 

น.ส.อรอนงค กาญจนชูศักดิ์ กรรมการ

บริหารพรรค ปชป. ไดย� นใบลาออกจาก

การเปน กก.บห.พรรค ปชป. ซึ่งมีผลทันที 

เพ� อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

ตอกรณีนายปริญญ ทั้งนี้ น.ส.อรอนงค

เปน 1 ใน 7 กก.บห.พรรคผูหญิงที่เคย

ตกเปนขาวจะลาออก แตนายเฉลิมชัย 

ศรีออน เลขาธิการพรรคขอรองไว จึงได

ชะลอการย� นใบลาออกไวกอน 

นอกจากนี้ น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา  

อดีตผูสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ พรรค

ปชป. ก็ไดทําหนังสือลาออกจากการเปน

สมาชิกพรรคเชนกัน เน� องจากไมพอใจที่

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค 

ไมยอมแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

ดาน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กก.บห.

พรรค ปชป. ในฐานะประธานคณะกรรม 

การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกผูที่จะ

สมัครเปนสมาชิกพรรค ปชป.และผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมืองของพรรค แถลงวา 

ที่ประชุมไดมีขอสรุปใหระบุในขอบังคับ

พรรคเพิ่มคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค

ใหครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับเพศ โดย

เพิ่มขอความวา “ตองไมถูกคําพิพากษา

ถึงที่สุดในความผิดทางเพศ รวมถึงการ

กระทําความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัว 

เด็ก สตรี รวมทั้งการคามนุษย และการคา

ประเวณี” ในขอบังคับ 

นอกจากนี้  ตองเพิ่มหมวดแนว

ปฏิบัติวาดวยการตอตานการละเมิดและ

หรือคุกคามทางเพศ โดยใหมีกลไกรับทราบ

ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมที่

เกี่ยวของกับการละเมิดและหรือคุกคาม

ทางเพศของผูดํารงตําแหน�งทางการ

เมืองและกรรมการบริหารพรรค มีคณะ

กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หากพบ

มีการกระทําความผิดจริง ใหดําเนินการ

ตามขอบังคับพรรค รวมทั้งสําหรับผูเสีย

หายจากกรณีที่เกิดขึ้นพรรคพรอมใหความ

ชวยเหลือดานกฎหมายและดานสังคมอ� นๆ 

ซึ่งสามารถพูดคุยกับมูลนิธิสงเสริมความ

เสมอภาคทางสังคมและมูลนิธิเพ� อนหญิง

ได โดยจะนําขอเสนอนี้เขาสูการพิจารณา

ของกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ

พรรคเพ� อปรับแกขอบังคับพรรคตอไป.

นครสวรรค • ตํารวจตามรวบ

สาวปากน้ําโพ จางเพ� อนรุนพี่

หาคนจัดฉากขับรถชนสามีชาว

เดนมารกวัย 63 ป หวังถึงตาย

เพ� อฮุบมรดกและเงินประกันสิบ

ลานบาท หลังไมยอมหยาและ

แบงสมบัติ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.65 

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน  

รอง ผบช.ภาค 6 พรอมดวย 

พล.ต.ต.ระพีพงษ สุขไพบูลย 

ผบก.ภ.จว.นครสวรรค และ 

พ.ต.ท.ปรินทร ภูระยา หัวหนา

สถานียอย สภ.หนองกรด อ.บรร 

พตพิสัย รวมกันแถลงขาวการ

จับกุมนางประทีป ฟาง ลาเซน 

อายุ 48 ป นางแจมจันทร คํา

แกว อายุ 60 ป ผูตองหาตาม

หมายจับศาลนครสวรรค เลข

ที่ 98/2565 และหมายจับเลข

ที่ 992565 ในคดีจางวานฆานาย

เพีย ฟาง ลาเซน ชาวเดนมารก 

อายุ 63 ป โดยใหนายเอกสิทธิ์ 

วิชาจารย อายุ 24 ป ชาว 

จ.สุพรรณบุรี ใชรถเกงชนนาย

เพียโดยตองการใหเสียชีวิต  เพ� อ

หวังเงินคาประกัน 10 ลานบาท

โดยเม� อวันที่ 21 เม.ย.65 

ร.ต.อ.ภูธร อุนแกว สว.สส. สภ.

จับเมียฝร่ังจางฆาผัวหวังมรดก

ยอยหนองกรด ไดรับแจงวามี

อุบัติเหตุบนถนนสาธารณะใน

หมูบานที่ 1 ต.บึงปลาทู อ.บรรพต 

พิสัย จ.นครสวรรค เปนรถเกงโต

โยตา สีเทา ทะเบียน กต 1397  

ลําปาง ตกอยูในทองนาริมถนน 

ดานหนาพังเสียหาย คูกรณีเปน

รถจักรยาน 2 ลอลมคว่ําอยูบน

ไหลทาง ถูกชนดานทายไดรับ

ความเสียหายหนักเชนกัน

โดยมีนายเอกสิทธิ์เปนผู

ขับรถเกงมาชนทายรถจักรยาน

ของนายเพีย ชาวเดนมารก ซึ่ง

ดูเปนอุบัติเหตุทั่วไป แตจากการ

สืบสวนสอบสวนทั้งหลักฐานใน

ที่เกิดเหตุ รวมถึงการทําแผน

ในที่เกิดเหตุพบพิรุธหลายอยาง 

และมองวาอุบัติเหตุครั้งนี้น�าจะ

เปนการจงใจชน จึงนําตัวนาย

เอกสิทธิ์มาเคนสอบปากคํา ซึ่ง

ยอมรับวาไดรับการวาจางจาก

นางแจมจันทร ใหขับรถพุงชน

นายเพียใหเสียชีวิต เพ� อตองการ

เงินคาประกันชีวิต แตไมประสบ

ความสําเร็จเพราะนายเพียไมตาย

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์เผยวา 

ไดคุมตัวนางแจมจันทรมาสอบ

ปากคํา ซึ่งใหการซัดทอดวาได

รับการวาจางมาจาก นางประทีป 

ภรรยาของนายเพีย วงเงิน 

500,000 บาท ใหจัดหาคนมา

ฆาสามีเพ� อหวังเงินประกันชีวิต

สําหรับนายเพียและนาง

ประทีปเปนสามีภรรยากัน ใช

ชีวิตอยูที่เดนมารกนานหลาย

ป มีลูกดวยกัน 2 คน ที่ผานมา

ทั้งคูกลับมานครสวรรคและได

กวานซื้อที่นาเอาไวหลายสิบไร 

มูลคากวา 20 ลานบาท มาระ

ยะหลังมีปญหาเกิดขึ้น  นาง

ประทีปขอหย่าเพื่อหวังจะแบ่ง

สมบัติ แตติดปญหาในชวงโควิด

ไมสามารถเดินทางกลับประเทศ

เดนมารกได และฝายสามีไม

ยอมหยาดวย

นางประทีปจึงวาจางนาง

แจมจันทร ซึ่งเคยมีประวัติพัว 

พันรับจางฆาคนเม� อสิบปที่แลว

แตศาลยกฟอง ใหจางหลาน

ของตนเอง คือนายเอกสิทธิ์ 

มาขับรถพุงชนนายเฟย เพ� อ

แลกกับรถยนตคันใหม ที่นาง

แจมจันทรรับปากจะซื้อใหหาก

ทํางานสําเร็จ แตสุดทายไม

เปนดังหวังนางแจมจันทรจึงให

เงินนายเอกสิทธิ์เปนคาซอมรถ

เพียง 10,000  บาทเทานั้น กอน

ที่ตํารวจจะจับพิรุธไดจนนําไปสู

กับจับกุม 3 ผูตองหาในที่สุด.

บุรีรัมย • วันที่ 29  เม.ย.65  

มีความคืบหนากรณีเสี่ยเจา

ของรีสอรตแหงหนึ่งใน  อ.ละ 

หานทราย บังคับให น.ส.เอ 

(นามสมมติ) อายุ 15 ป นร.ชั้น 

ม.3 ขายบริการใหแขกที่เขามา

พักในรีสอรตของตัวเอง เพ� อ

ขัดดอกหลังจากไปยืมเงินเสี่ย 

6,300 บาท เพ� อไปรักษายาย

วัย 70 ป ที่ปวยตองผาตัดดวน 

พอเด็กไมยอมรับแขกตามที่

สั่งก็ขูจะแจงความที่ยืมเงิน

แลวไมจาย ทั้งจะประจานให

อับอาย ทําใหจําใจตองทํา โดย

ไปรับแขกแลวทั้งหมด 4 ครั้ง

และเม� อวันที่ 28 เม.ย.65 

ตํารวจ สภ.ละหานทราย  ไดนํา

หมายจับศาลจังหวัดนางรอง

เขาทําการจับกุมตัว นายวีร

วงศ หรือเฮียวินัย อายุ 62 ป 

เจาของรีสอรต ในฐานความผิด 

4 ขอหา ประกอบดวย “กระทํา

อนาจารบุคคลอายุกวาสิบหาป

แตไมเกินสิบแปดป โดยขูเข็ญ

ดวยประการใดๆ โดยใชกําลัง

ประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยู

ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได, 

พยายามขมขืนกระทําชําเรา

บุคคลอายุกวาสิบหาปแตไม

เกินสิบแปดป ซึ่งมิใชภริยา

หรือสามีของตน เพื่อสนอง

ความใครผูอ� น, เปนธุระจัดหา 

ลอไป หรือชักพาไป ซึ่งบุคคล

ใดเพ� อใหบุคคลนั้นกระทํา

การคาประเวณี แมบุคคลนั้น

จะยินยอมก็ตาม และกระทํา

ความผิดฐานคามนุษย”

ลาสุด ร.ต.อ.อนุสรณ ศรี

พรหม พงส.สภ.ละหานทราย  

ไดทําเร� องฝากขังตอศาลจังหวัด

นางรองผานระบบวิดี โอคอน

เฟอเรนซ ขณะที่ทนายความ

เจาของรีสอรตผูตองหา ไดนํา

เอกสารพรอมหลักทรัพยกวา 

8 แสนบาทยื่นขอประกันตัว

ที่ชั้นศาล แตศาลไมอนุญาต

เน� องจากเปนคดีที่มีอัตราโทษ 

สูง ตํารวจจึงควบคุมตัวผู

ตองหาเขาเรือนจํานางรอง

ทันที.

คุมเสี่ยรีสอรตใหเด็กม.3คากามเขาคุก

กรุงเทพฯ • วันที่ 29 เม.ย.65 

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน 

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงขาว

กรณีสื่อมวลชนและสื่อสังคม

ออนไลน ไดมีการเผยแพรภาพ

ขาว โดยระบุวาเปนคายทหาร

แหงหนึ่งในพื้นที่สัตหีบ มีจา

ทหารเรือซึ่งเปนครูฝกบังคับให

ทหารกองประจําการผลัดใหมรับ

ประทานน้ําอสุจิของตน

จากการตรวจสอบพบวา 

เหตุการณดังกลาวเปนเร� องจริง

เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 ผู

กอเหตุคือ จาโททักษิณ หงอกพิลัย 

สังกัดกองรอยบังคับการ กรมรักษา

ความปลอดภัย หน�วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน ซึ่งในขณะนั้นเปนครู

ฝกใหแกทหารกองประจําการ โดย

เหตุการณดังกลาว ผูบังคับบัญชา

ตนสังกัดของจาโททักษิณทราบ

เร� องแลว และไดสั่งยายใหมาทํา

หนาที่อ� นที่ ไมเกี่ยวของกับทหาร

กองประจําการ พรอมทั้งตั้งคณะ

กรรมการสอบสวน ซึ่งหากตรวจ

พบวากระทําความผิดจริงจะตอง

ถูกลงทัณฑทางวินัยตามความผิด

สูงสุด เนื่องจากได้มีการสั่งการ

อยางเขมงวดจากผูบัญชาการ

ระดับสูงไมใหมีการกระทําในเร� อง

ดังกลาวมาแลว

โฆษกกองทัพเรือกลาววา 

กองทัพเรือขอแสดงความเสียใจ

ตอทหารกองประจําการและ

ครอบครัวที่เกี่ยวของกับเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น และขอเรียนใหทราบวา

กองทัพเรือไมเคยมีนโยบายในการ

ใชความรุนแรงหรือใหกระทําการ

ใดๆ ในการลงโทษ อันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 

ซึ่งพลเรือเอกสมประสงค นิลสมัย 

ผูบัญชาการทหารเรือ ไดสั่งการให

หน�วยที่รับผิดชอบในการฝกและ

อบรมพลทหารกองประจําการ

จัดการเร� องนี้อยางจริงจัง.

ทร.ตั้งคกก.สอบ

ครูฝกทหารใหม

บังคับกินน้ําอสุจิ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

อาหารปรุงสำาเร็จและอาหารสำาเร็จรูป รวม

ถึงนักธุรกิจมีผลกระทบมาก ดังนั้นการปรับ

ขึ้นราคาหรือไม่ และเท่าไหร่ กรมการค้า

ภายในจะดูเป็นกรณีว่าสูงขึ้นมากเพียงใด 

ถ้าจะปรับต้องปรับแค่ไหน เท่าที่ผู้ประกอบ

การยังทำาธุรกิจอยู่ได้ และกระทบผู้บริโภค

น้อยที่สุด แต่ตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้

สินค้ารายการใดปรับราคาขึ้น โดยเฉพาะ 

18 รายการสำาคัญยังอยู่ในช่วงที่ขอตรึงราคา

สินค้าไว้

“กระทรวงพาณิชย์จะทำาหน้าที่ให้ดี

ที่สุด ดูแลให้ทั้ง 3 ฝ่ายอยู่ได้ ทั้งเกษตรกร 

ผู้ประกอบการและบริโภค ซึ่งรายละเอียด

ในแต่ละรายการสินค้าจะมีความแตกต่างกัน

แต่ละประเภท” นายจุรินทร์กล่าว

วันเดียวกัน นายสักกะภพ พันธ์ยา

นุกูล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจ

มหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ระบุว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 

1/2565 มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาส 4/2564 

แม้ว่าช่วงเดือน มี.ค.การบริโภคภาคเอกชน

จะแผ่วตัวลงบ้าง จากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่

รุนแรงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มค่าครองชีพที่ปรับ

เพิ่มสูง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น

ของราคาพลังงาน

นายสักกะภพกล่าวอีกว่า ธปท.อยู่

ระหว่างการติดตามการอ่อนค่าของค่าเงิน

บาท ที่คาดว่าจากนี้จะมีความผันผวนรุนแรง

ขึ้น เพราะตั้งแต่ต้นปีเงินบาทอ่อนค่า 2.5% 

ถือว่ายังอยู่ในระดับกลางๆ แม้ว่าจะมีผล

บวกต่อผู้ส่งออก แต่ในด้านของการนำาเข้า

ก็กังวลจะกระทบต่อต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลไป

ยังเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และกระทบกับค่า

ครองชีพของประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ส่ง

ผลอะไรต่อเศรษฐกิจมาก แต่ถ้าค่าเงินบาท

ยังอ่อนค่าต่อเนื่อง ก็จะยิ่งเป็นแรงกดดัน ซ้ำา

เติมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

“ธปท.อยู่ระหว่างติดตามการเปลี่ยน 

แปลงของค่าเงินบาท ถ้าผิดปกติไม่สอดคล้อง

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะต้องเข้าไป

ดูแล โดยเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาจากกรณี

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีการขึ้นดอกเบี้ย

แรงและเร็วกว่าที่คาด รวมทั้งความกังวลต่อ

การฟื้นตัวเศรษฐกิจจีน ซึ่งมองไประยะข้าง

หน้า ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนสูง” นาย

สักกะภพกล่าว และว่า อัตราเงินเฟ้อ ธปท.

ก็จับตาดูอย่างใกล้ชิด เท่าที่ประมาณการไว้

ช่วงไตรมาส 2-3/2565 มีโอกาสที่เงินเฟ้อ

ทั่วไปจะมากกว่า 5% ก่อนเริ่มปรับลดลงใน

ไตรมาส 4/2565 โดยมีสมมติฐานจากการ

ลอยตัวราคาน้ำามันดีเซล และการขึ้นราคา

สินค้าประเภทต่าง  

ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวถึงกรณีที่เงินบาทอ่อนค่า

ลงสุดในรอบ 5 ปีว่า ประเด็นนี้ภาคส่งออก

ค่อนข้างพอใจ เพราะช่วยทำาให้ผู้ประกอบ

การสามารถแข่งขันเรื่องราคาได้เป็นอย่าง

ดี แต่อีกส่วนก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีผล 

กระทบในเรื่องการนำาเข้าวัตถุดิบจากต่าง

ประเทศบ้าง อาจทำาให้มาร์จิ้นในส่วนนี้ลด

ลง เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องไปบริหาร

จัดการกัน

“บาทอ่อนค่าลงก็เป็นประโยชน์กับ

ภาคส่งออก ทำาให้ได้ส่วนต่างด้านราคาที่สูง

ขึ้น แต่ในอีกมุมคือการนำาเข้าวัตถุดิบ โดย

เฉพาะน้ำามันนั้น ก็ต้องยอมรับในเรื่องต้นทุน

ที่จะต้องปรับตัวสูงขึ้นบ้าง เพราะราคาใน

ตลาดโลกมีการขยับตัวขึ้นไปมาก ที่ผ่าน

มารัฐบาลได้พยายามในการบริหารจัดการ

เพื่อช่วยเหลือราคาพลังงานในประเทศอยู่ 

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง หน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่ แต่สุดท้าย

ก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับไปตามกลไกของ

ตลาด” นายอาคม กล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า ในส่วนของ

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลลง

ลิตรละ 3 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุมาตรการใน

วันที่ 20 พ.ค.2565 นั้น อยากให้รอดูก่อนยัง

มีเวลาในการพิจารณาอีกมาก.

เซ่นโควิด

มีโรคเรื้อรัง 25 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,238,061 

ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,053,751 ราย ยอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 28,420 ราย 

ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 

512,182,648 ราย เสียชีวิตสะสม 6,256,282 

ราย 

 สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 3,225 ราย, ขอนแก่น 480 

ราย, ศรีสะเกษ 475 ราย, ชลบุรี 467 ราย, 

บุรีรัมย์ 462 ราย, สมุทรปราการ 407 ราย, 

อุบลราชธานี 356 ราย, นครราชสีมา 343 

ราย, นครปฐม 327 ราย และฉะเชิงเทรา 

325 ราย     

 สำาหรับสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ 

นั้น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะ

กรรมการโรคติดต่อ ได้ร่วมกันหารือใน

ประเด็นผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่จะมีขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. หลังจาก จ.สมุทรสาครได้

ถูกปรับลดระดับสีลงให้ทำากิจกรรมได้เพิ่มขึ้น 

รวมทั้งยังมีการเปิดเทอมอีก โดยที่ประชุมได้

ให้หน่วยงานสาธารณสุขเน้นในเรื่องความ

ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสำาคัญ 

ส่วนที่ห้องประชุมสำานักงานท่องเที่ยว

และกีฬา จ.นครราชสีมา มีการประชุมคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผ่าน

ระบบ zoom โดยล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติด

เชื้อโควิด-19 จากการตรวจ RT-PCR 234 

ราย และการตรวจ ATK 1,911 ราย รวม 

+2,145 ราย โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตรายวันอีก 

5 ราย ทำาให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 186 

ราย รวมผู้ป่วยสะสม 133,238 ราย รักษา

หายกลับบ้านสะสม 98,678 ราย ยังรักษาอยู่

จำานวน 34,374 ราย 

ส่วนสาธารณสุขสงขลารายงาน

จำานวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่ จ.สงขลา 

ว่าลดลงเรื่อยๆ จากการตรวจ RT-PCR วัน

นี้ 103 ราย แต่ยังมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็น 

กลุ่มสูงอายุและมีโรคประจำาตัว

น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี

ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบ Test & Go 

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ว่า เป็นสัญญาณที่ดีต่อการ

ท่องเที่ยวไทยแน่นอน แต่ไม่ได้ทำาให้ดีขึ้นได้

ทั้งหมด หรือเท่ากับสถานการณ์ปกติ เพราะ

ยกเลิกมาตรการตอนสิ้นสุดฤดูกาลท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติพอดี ต้องรอ 6 

เดือน คือช่วงเดือน พ.ย. นักท่องเที่ยวต่าง

ชาติถึงจะกลับมามากขึ้น ดังนั้นในช่วงเวลา

นี้ต้องไม่มองภาพดีเกินไปจนกลายเป็นการ

สร้างภาพลวงตา

น.ส.พิมพ์รพีกล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำาคือ

การวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและ

การจัดการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง แต่

เท่าที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรม

อย่างที่ควรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬาและกระทรวงสาธารณสุข จึงอยากให้

ทั้ง 2 กระทรวงประสานกันให้มากกว่านี้ 

เพราะเป็นเรื่องสำาคัญต่อการจัดการการท่อง

เที่ยว โดยเอาการยกเลิก Test & Go เป็นจุด

เริ่มนับหนึ่งการวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

อย่างเป็นจริงเป็นจัง.

เลิกคิดปลุกระดมสร้างความเกลียดชังให้

คนในสังคมได้แล้ว และเมื่อไหร่ที่บ้านเมือง

สงบสุข เราจะเชิญ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์                          

สิรินทร์ อดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี

ค้ามนุษย์ ที่ต้องลี้ภัยอยู่ในขณะนี้กลับมารับ

ราชการรับใช้บ้านเมือง 

เมื่อวันศุกร์ นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... 

และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง (ฉบับที่...) เปิดเผยว่า การ

ประชุม กมธ.วันที่ 11-12 พ.ค. จะพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสำาคัญคือ สูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เชื่อว่าจะเสร็จตาม

กรอบเวลา ทั้งนี้ กมธ.เตรียมนัดผู้เสนอคำา

แปรญัตติ ที่มีประมาณ 10-15 คนมาชี้แจง

ในวันที่ 18 พ.ค. เบื้องต้นเชื่อว่าจะแล้วเสร็จ

ตามกำาหนด จากนั้นวันที่ 23 พ.ค. กมธ.จะ

นัดประชุมเพื่อตรวจร่างรายงานของ กมธ. 

ก่อนที่จะเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา วันที่ 24 พ.ค.นี้.

ตู่บี้

ที่มีอยู่อย่างจำากัดว่าจะทำาได้มากน้อยแค่

ไหนเพียงไร ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้หยุดนิ่ง 

ทุกเรื่องที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน 

ค่าแรง ราคาพลังงานต่างๆ ก็มีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกกระทรวงหามาตรการที่เหมาะ

สมก่อนที่จะเสนอมายังตนเองในฐานะ                  

นายกฯ พิจารณา  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา

ได้ ให้แนวทางไปแล้วว่าจะทำาอย่างไรให้

บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด แต่

จะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเดิมคงไม่ได้ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน หลายคนออกมาพูด

ผ่านสื่อว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ ก็อยากให้

ไปดูประเทศอื่นด้วยว่าเขาแก้ได้น้อยกว่าเรา 

ประเทศไทยแก้ได้มากกว่าเขา แต่ยังไม่เป็น

ที่น่าพอใจ ตนเองก็ยังไม่พอใจ แต่ปัญหาติด

อยู่ที่ว่างบประมาณเรามีอยู่อย่างจำากัดด้วย 

ทำาอะไรต้องมีหลักการ ไม่สร้างภาระไว้ในวัน

ข้างหน้า อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าทำาอย่างไร

ให้เราอยู่รอดไปได้ก่อน อยู่รอดและปลอดภัย

จากโควิด ปลอดภัยจากการดำาเนินชีวิต และ

นำาไปสู่ความพอเพียง 

“สิ่งที่นายกฯ กำาลังคิดต่อไปคือ 

นโยบายของรัฐบาลในวันข้างหน้าต้อง

เปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่าง จากสถานการณ์

ในวันนี้ถือเป็นบทเรียนได้ทราบว่าโลก

เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่าง จึงเป็นแนวทางที่

รัฐบาลและตัวนายกฯ ต้องเตรียมการไว้ว่า

จะดำาเนินนโยบายของเราอย่างไรต่อไป ถ้า

ยังมีโอกาสได้อยู่และได้ทำา ก็เอาปัญหาทุก

ปัญหามาประมวล ซึ่งเป็นปัญหาของโลก

ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำา ราย

ได้ อาชีพ วันนี้เมื่อโควิดเข้ามาทำาให้แผน

งานเดิมมีปัญหา จึงต้องแก้ทุกอย่าง ซึ่งการ

ทำาทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ใช้งบประมาณ

สูงมาก ทั้งเรื่องสุขภาพ รายได้ และราคา” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายกฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการทั้ง

หลายต้องช่วยกันดูว่าการขึ้นราคาสินค้าบาง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ แม้จะมีมาตรการของ

กระทรวงพาณิชย์บังคับอยู่แล้วก็ตาม อย่า

ลืมว่าการขึ้นราคาสินค้าต้องสอดคล้องกับ

สถานการณ์ของเงินเฟ้อ รวมทั้งต้นทุนการ

ผลิต ไม่ใช่ยังคงกำาไรจำานวนมากเหมือนเดิม 

มันคงไม่ได้ วันนี้ต้องช่วยชาติและประชาชน 

รวมทั้งรัฐบาลบ้าง เพราะอย่าลืมว่ารายได้

ของรัฐบาลก็มาจากผู้ประกอบการนักธุรกิจ 

หากรายได้ไม่ดี รายได้ของรัฐบาลก็ลดด้วย 

เพราะภาษีต้องลดลงทั้งหมด แล้วจะเอา

เงินจากที่ไหน ทั้งๆ ที่เรามีการเตรียมการไว้

หมดแล้ว ถ้าไม่มีเรื่องของโควิดน่าจะดีกว่านี้ 

“อยากขอร้องกันว่าการเมืองก็เบาๆ 

ลงบ้างแล้วกันนะ ไม่เช่นนั้นจะทำาให้เกิด

ความไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อถือกัน แล้วจะแก้กัน

อย่างไร เพราะการแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยวิธี

การร่วมมือ ถ้าขัดแข้งกันตั้งแต่ต้นมันก็คุย

กันไม่รู้เรื่อง ไปกันไม่ได้ แล้วจะไปแก้อะไร

ได้ ใครจะได้รับผลกระทบ รัฐบาลนั้นแน่นอน

อยู่แล้ว แต่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ

ประชาชน วันข้างหน้านโยบายภาครัฐต้อง

ปรับหลายอย่าง ซึ่งเราพยายามปรับมาหลาย

อย่างแล้ว แต่มันก็เดินมาได้ช้า เนื่องจาก

ความขัดแย้งสูง การจะปรับเปลี่ยนอะไร

ต่างๆ ของประเทศไทยนั้นยอมรับว่ายาก 

ต้องทำาอย่างระมัดระวัง” นายกฯ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการให้

สัมภาษณ์ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์มีสีหน้าและ

น้ำาเสียงคล้ายกับคนอ่อนล้าและไม่สดชื่น  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งให้กรมการ

ค้าภายในไปดูลึกลงไปในรายละเอียด เช่น 

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ซึ่งต้องยอมรับว่าปาล์ม

น้ำามัน ผลปาล์มราคาสูงมาก แม้เกษตรกรผู้

ปลูกปาล์มจะพอใจราคาผลปาล์มมาก แต่ผู้

ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องจำาหน่าย

ปั่นนายกฯ

การเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค

สอง หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ได้

รับการสนับสนุนในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่

จะถึงใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรายัง

ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นญัตติในเรื่องใด ตน

คิดว่าไวเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ และยังไม่รู้ว่า

ฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อไหร่ 

เมื่อถามอีกว่า หากให้วิเคราะห์เสียง

ในสภาขณะนี้เป็นอย่างไร เลขาธิการพรรค 

ศท.ตอบว่า “ตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มองไม่

เห็นมันเยอะ สภายังไม่เปิดก็ยังไม่รู้ และ

เดี๋ยวสภาเกิดก็จะรู้ เพราะตอนนี้ทุกคนต่าง

ซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองหมด จึงยังไม่รู้

อะไรเป็นอะไร”

ซักว่าเมื่อเปิดสภามาแล้วจะเกิดการ

เปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือไม่ เลขาธิการ

พรรค ศท.ระบุว่า ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่อย่าง

นั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคงไม่พูด

เลขาธิการพรรค ศท.ยังกล่าวถึงกรณี

ที่มีข่าวทาบทามนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 

อดีตรองนายกฯ และนายธีระชัย ภูวนาถ

นรานุบาล อดีต รมว.การคลัง มาเป็นทีม

เศรษฐกิจ โดยยอมรับว่า ได้ทาบทามไปจริง 

แต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

รวมทั้งอาจจะมีคนอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย ส่วน

จะเป็นใครนั้น ของดีไม่ควรเปิดเผยก่อน 

เพราะมิเช่นนั้นจะไม่เป็นของดี  ส่วนกรณีที่

มีชื่อนายทนง พิทยะ อดีต รมว.การคลังนั้น 

ยืนยันว่าพรรคไม่เคยทาบทาม

ขณะที่นายธีระชัยยอมรับว่า มีการ

ทาบทามมาจริง แต่ตนยังไม่ได้ตอบรับ มี

หลายพรรคที่ติดต่อเข้ามาขอความรู้เรื่อง

เศรษฐกิจจากตนอย่างไม่เป็นทางการ และ

ตนยินดีให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจกับทุกคน

และทุกพรรคการเมือง ส่วนเรื่องจะไปร่วม

ทีมเศรษฐกิจกับ ศท.หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่

ได้ข้อสรุป และยังไม่ได้ตัดสินใจ

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหน้าพรรค ศท. กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรม

นัสเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค

สอง ว่าน่าจะเป็นไปได้ หากทุกอย่างนำาไปสู่

การแก้ไขปัญหา 

“บิ๊กป้อม” เหมาะนายกฯ คนนอก

 เมื่อถามว่า นายกฯ ในบัญชีรายชื่อ

ที่มีอยู่ไม่พอใช่หรือไม่ จึงเสนอแนวคิดนี้ขึ้น

มา พล.อ.วิชญ์ชี้แจงว่า ไม่ใช่ไม่พอ แต่คน

ไม่ศรัทธา คนไม่เอาก็ไม่เอา อย่างมากต้องหา

คนที่ประชาชนต้องการ ที่ทำาเพื่อประชาชน 

เมื่อถามอีกว่าใครที่เหมาะสมเป็นนายกฯ 

คนนอกได้ พล.อ.วิชญ์ตอบว่า “ผมไม่ได้มอง

ใคร ผมมองแค่ พล.อ.ประวิตร เพราะท่านมี

ความเหมาะสม ที่สามารถจะช่วยประเทศได้

ในเวลานี้ เพราะท่านทำางานมาตลอด น่าจะ

รู้ดีว่าทำาอย่างไร”

ถามอีกว่า แสดงว่า ศท.จะไม่เสนอ

รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้งใช่

หรือไม่ หัวหน้าพรรค ศท.ระบุว่า คงไม่เสนอ 

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา แต่เมื่อถึงเวลาก่อน 

อาจจะมีชื่อ ถึงเวลาอาจจะมีคนที่เหมาะสม

มากกว่าตน และอาจจะเสนอคนนอกเข้ามา

ร่วมก็ได้ และตนเองไม่ซีเรียสกับเรื่องการ

ไม่ส่งหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

เพราะอยากให้บ้านเมืองดีขึ้น

เมื่อถามถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ประเมินว่ารัฐบาลจะรอดหรือไม่ หัวหน้า

พรรค ศท.ตอบว่า บอกไม่ได้ อยู่ที่คำาตอบ

ของนายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ถ้า

ตอบในสิ่งที่โอเค ฝ่ายค้านพอใจ พรรคร่วม

รัฐบาลพอใจ ทุกอย่างก็ราบรื่น ศท.เราอยู่

ในฝ่ายรัฐบาล แต่สิ่งสำาคัญจะยึดประชาชน

เป็นหลัก สิ่งไหนที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์

เราก็ไม่เอาด้วย

น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม. 

ในฐานะโฆษกพรรค พปชร. เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประวิตรได้มอบนโยบายการทำางานให้

กับ ส.ส.พปชร. เน้นการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เพื่อรับฟังปัญหา และนำาความต้องการของพี่

น้องประชาชนมาสู่กระบวนการทำางาน โดย

เฉพาะการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และที่ผ่านมานโย

บายของรัฐบาลให้ความสำาคัญ นอกจาก

นี้ พปชร.ยังเดินหน้าในเรื่องแก้ปัญหาสิ่ง

ก่อสร้างรุกล้ำาลำาน้ำาสาธารณะ ที่ถือเป็นผล

งานชิ้นสำาคัญของ พล.อ.ประวิตรที่เป็นรูป

ธรรม 

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะใช้มาตรา 272 วรรค

สอง เพราะใช้เงื่อนไขนี้เอาเปรียบประชาชน 

เพราะมีเสียง ส.ว. 250 คนอยู่ในมือ สมควร

ให้สิทธิ์แคนดิเดตนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ

ของพรรคการเมืองก่อน ซึ่งเหลืออยู่ 4 คน 

จากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มากกว่าร้อยละ 

5 ในสภาคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์,  

นายชัยเกษม นิติสิริ, นายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งมีสิทธิ์

ได้รับการเสนอชื่อจาก ส.ส.พรรคไหนก็ได้ใน

รัฐสภา ขอเพียงให้ได้เสียงข้างมาก ทำาหน้าที่

นายกฯ อีกประมาณ 1 ปี และทั้ง 4 คนมี

ความสามารถมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

เลขาธิการ ครป.กล่าวว่า ไม่มีอุบัติเหตุ

ทางการเมืองใดๆ แต่ที่ พล.อ.ประยุทธ์จะ

ต้องลงจากตำาแหน่งเพราะการอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้ ส.ส.ยกมือกันท่วมท้น เพราะ

ปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถอยู่ครบวาระอีก 1 

ปีได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ที่

ระบุว่า นายกฯ จะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้ว

เกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่ง                                          

ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะครบกำาหนด 8 ปี 

วันที่ 24 ส.ค.นี้

“ชะตาของ พล.อ.ประยุทธ์ คือโดน

โหวตคว่ำา หรือไม่ลาออกก่อนครบกำาหนด

เดือน ส.ค.ก็ต้องยุบสภา ถ้าไม่ลาออก

และลากยาวอยู่ต่อจะทำาผิดรัฐธรรมนูญที่

ตนเองเขียนขึ้นมา โดนข้อหาล้มล้างระบอบ

ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา กลายเป็นระบอบ

ประยุทธิปไตย” นายเมธาระบุ

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.โพสต์ผ่านเฟซ 

บุ๊ก ทนายวันชัย สอนศิริ เรื่อง ต่อแต่นี้..อะไร

ก็เกิดขึ้นได้ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า  อะไรก็เกิด

ขึ้นได้เมื่อมฤตยูและราหูทับดวงเมือง พร้อม

กับระบุอีกว่า ตามดวงดาวและความเป็นจริง 

รัฐบาลที่ล้มกันมาหลายรัฐบาลนั้น มักจะเกิด

จากผู้มีอำานาจขัดแย้งกัน พรรคร่วมรัฐบาล

แตกแยก มีการทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชน

หมดหวังหมดศรัทธา นั่นแหละ…ราหูและ

มฤตยูก็จะเล่นงานทันที

16 ส.ส.ขู่ โหวตสวนซักฟอก

วันเดียวกัน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ของรัฐบาล นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  

ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอ

ให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสการประมูล

ท่อส่งน้ำาของกรมธนารักษ์ กระทรวงการ

คลัง ในโครงการอีอีซี ที่มีมูลค่ากว่า 25,000 

ล้านบาท

โดยนายยุทธพงศ์ระบุว่า การประมูล

งานดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส เนื่องจาก

กรมธนารักษ์ไม่เปิดให้มีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แต่

เป็นการบอกต่อทำาให้มีบริษัทเข้าร่วมประมูล

เพียง 5 บริษัท และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง 

จำากัด ที่เป็นบริษัทคูหาเดียวได้รับงานไป 

แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำา

ภาพตะวันออก จำากัด (มหาชน)  หรืออีสท์

วอเตอร์ ที่ถือหุ้นใหญ่โดยการประปาส่วน

ภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้

ดำาเนินการอยู่ก่อนไม่ได้งานเดิม

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า มี

โอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกับนายพิ

เชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ   พปชร. ใน

ฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 ซึ่งนายพิเชษฐ กล่าว

กับตนว่าเรื่องท่อส่งน้ำานี้หากรัฐบาลเดินหน้า

จะขอแตกหักกับรัฐบาลอย่างแน่นอน

นายพิเชษฐกล่าวถึงการไปรับประทาน                                                                     

อาหารร่วมกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ

นายยุทธพงศ์ เมื่อค่ำาวันที่ 28 เม.ย.ว่า ได้คุย

กันเรื่องที่อีสท์วอเตอร์แพ้ประมูลบริษัท วงษ์

สยามก่อสร้างฯ เป็นเรื่องที่ตนรับไม่ได้ หาก

มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ ฝ่ายค้านมี

ข้อมูลหนักแน่น ตรงกับที่ทางเรามี ทางกลุ่ม 

16 ส.ส.จะยกมือสวนแน่นอน เราตกลงกัน

แล้ว และถ้า พล.อ.ประวิตรยังหนุนหลังคน

รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ตนยอมให้ถูกขับออก

จาก พปชร.

เมื่อถามว่า จะไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคน

ไหนบ้าง นายพิเชษฐตอบว่า รัฐมนตรีที่รับผิด

ชอบกรมธนารักษ์คือนายสันติ พร้อมพัฒน์ 

รมช.การคลัง เพราะทราบว่าเป็นคนมา

เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ แล้วบริษัท วงษ์สยามฯ 

เป็นของใคร และหากนายกฯ ไม่ทบทวน ต้อง

ไม่ไว้วางใจนายกฯ ด้วย เพราะนายกฯ เป็น

ผู้นำาต้องรู้เรื่อง หากไม่ทบทวนจะถูกกล่าวหา

ว่ารับสินบนด้วย

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เปิด

เผยถึงกรณี 4 พรรคเล็กคือ พรรคเพื่อชาติ

ไทย พรรคไทรักธรรม พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย และพรรคประชาธรรมไทย จะ

ยุบรวมกันว่า เป็นเพียงแค่แนวความคิด เรา

ต้องดูสูตรการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก่อน

ว่าจะหารด้วย 100 หรือ 500 และเรายังไม่รู้

ว่าจะยุบรวมกันหรือไม่ หากจะยุบคงจะเป็น

ช่วงปลายปีที่ใกล้กับช่วงยุบสภา

นายสุธรรม แสงประทุม แกนนำา

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ อดีตแกนนำา กปปส. ออกมาโจมตี 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่

ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

พรรคเพื่อไทย โดยยกเรื่องระบอบทักษิณ

ขึ้นมาปลุกระดมผู้คนว่า นายสุเทพไม่ต้อง

ไปวิตกจริตจนเกินเหตุ เพราะถ้าประชาชน

เลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง 

จะเป็นการเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง 

และนำาพาประชาชนออกจากวิกฤตที่คณะ

รัฐประหารและเครือข่ายสร้างเอาไว้ ทางที่

ดีนายสุเทพควรแสดงความเห็นอกเห็นใจคน

ไทยที่เดือดร้อนทุกวันนี้ ปัดฝุ่นพรรคเก่ามา

ต่อสู้ทางการเมืองตามกติกาประชาธิปไตย 

ดานจิตใจ มีคุณธรรม และศีลธรรมในการ

ดําเนินชีวิต ท่ีเรียกวา การใชชีวิตอยางมีสติ สสส. 

รวมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ริเริ่มโครงการสรางสุขและจิตสํานึกดวย

โปรแกรมสติในองคกร จัดทําโปรแกรมสรางสุข

ดวยสติในองคกร (Mindfulness in Organization 

: MIO) ขึ้น เปนโปรแกรมเพ� อมุงสงเสริมใหมี

ความสุขในการทํางาน มีสุขภาพจิตที่ดี และ

เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ ฝกใหคนมีสภาวะ

จิตท่ีสูง คือ การมีสติและสมาธิ มาเปนเคร� องมือ

ในลักษณะ (Meta skill) นําไปสูคุณลักษณะ

ที่ดี เชน เห็นใจผูอ� น มีความรับผิดชอบ มี

ความคิดบวก ส่ิงเหลาน้ีจะสงผลใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีสัมพันธภาพกับเพ� อน

รวมงานดีขึ้น เกิดความสงบ ดวยการรับฟง

อยางมีสติ เกิดการส� อสารอยางมีสติ เกิด

ความคิดสรางสรรคสามารถแกไขปญหาตางๆ ได 

ท้ังในระดับตนเอง ทีม องคกร และสังคม

โปรแกรมการอบรม MIO แบงการ

เรียนรูออกเปน 3 เร� อง ไดแก 1. สติกับการ

เรียนรูพัฒนาตน ประกอบดวย 3 เร� องยอย 

คือ กรอบแนวคิดและบุคคลในดวงใจ การฝก

สมาธิ และการฝกสติ 2. สติในทีมสัมพันธภาพ 

การทํางานรวมกัน ประกอบดวย 3 เร� องยอย 

คือ สติส� อสาร สติส� อสารระหวางบุคคล และ

สติคิดบวก และ 3. สติกับการพัฒนาองคกร 

ประกอบดวย 2 เร� องยอย คือ การประชุมดวย

สติสนทนาแบบกัลยาณมิตร และการประชุม

ดวยสติสนทนาแบบอภิปรายอยางสรางสรรค 

โดยโปรแกรมจะแบงหลักสูตรออกเปน 3 กลุม 

คือ หลักสูตรสําหรับผูบริหาร หลักสูตรสําหรับ

วิทยากร และหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป 

โดยมี นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ที่ปรึกษา

โครงการสรางสุขและจิตสํานึกดวยโปรแกรม

สติในองคกร เปนวิทยากร ผูสนใจสามารถ

เรียนรูหลักสูตรสรางสุขดวยสติในองคกร 

ลงทะเบียนเพ� อเรียนในรูปแบบ e-Learning 

ไดที่ www.thaimio.com/elearning/

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปน

การจุดประกายใหผูอานมีความเขาใจ ความมุงม่ัน 

และกําลังใจที่จะพัฒนาองคกรของตนเอง 

ทําใหองคกรเปรียบเหมือนบานหลังที่ 2 ของ

ทุกคนในองคกรถึงจะเปนองคกรแหงความสุข

อยางแทจริง กอนเกิดวิกฤตการณลาออกของ

พนักงานที่ไรความสุขในการทํางานครั้งใหญ

 ความจริงวันนี้ สถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19 ทําใหผูประกอบการในไทย

ตกอยูในสภาวะเศรษฐกิจหยุดน่ิง หลายองคกร

จําเปนตองมีวิธีรักษาสถานภาพการจางงาน

ไมใหกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู ใชแรงงาน 

เพิ่มความพรอมใหองคกรสามารถอยูได โดย

ไมจําเปนตองลดขนาดหรือปดกิจการ ดังนั้น 

เพ� อที่องคกรจะตองอยูไดนานที่สุด จึงตอง

ปรับตัวใหพรอมตอการเปล่ียนแปลงท่ีเผชิญอยู 

และที่จะเขามาในอนาคต องคกรจึงตองมุงสู

การสรางความเขมแข็งขององคกรผานการ

พัฒนาใหผูใชแรงงานทํางานดวยความสุข

ขอมูลท่ีน�าสนใจในประเทศกลุมเศรษฐกิจ

ที่มีอัตราการขยายตัวดีตอเน� องอยางประเทศ

สหรัฐอเมริกา ป 2564 โดยบริษัท Bankrate 

ระบุวา แรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเกินคร่ึง 

หรือรอยละ 55 มีแนวโนมลาออกจากงานใน

ชวงปลายป 2565 (The Great Resignation) 

ที่สําคัญจากขอมูลของเว็บไซต Monster.com 

พบสาเหตุของการลาออก คนทํางานมีภาวะ

เบิรนเอาท (Burnout Syndrome) หรือเหน� อย

ลาหมดไฟ ไรความสุขในการทํางาน จนนํามา

สูความเครียด สงผลเสียตอสุขภาพ เบ� อหน�าย 

และอยากลาออกในที่สุด

สอดคลองกับขอมูลการลาออกของ

แรงงานในประเทศไทย ที่มีการขึ้นทะเบียน

ตนเปนผูวางงานตามระเบียบของสํานักงาน

ประกันสังคมของประเทศไทย ของกองบริหารขอมูล

ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน เปดขอมูลลาสุดเม� อเดือนมกราคม 

2565 ระบุวา มีผูข้ึนทะเบียนวางงาน 88,119 คน 

สาเหตุที่วางงานพบลาออกเองถึง 77,143 คน 

หรือรอยละ 87.54 เร� องนี้สะทอนไดวา คน

ไมไดมีความสุขที่มีงานทํา แตการไดทํางาน

อยางมีความสุขตางหากคือสิ่งสําคัญสําหรับ

พวกเขาเหลานี้

หัวใจสําคัญในการสรางองคกรแหง

ความสุข คือ พนักงาน รวมทีมกันสรางสภาพ

แวดลอมใหเอ้ือสูการเปน “องคกรแหงความสุข” 

(Happy Workplace) ตั้งแตป 2558 สสส. 

ไดพัฒนาแนวคิด Happy Workplace รวมกับ

กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และสภาหอการคาไทย ผลักดัน

สูการเปนนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการ

สรางเสริมคุณภาพชีวิตของคนในองคกรอยาง

เปนรูปธรรมและยั่งยืน ปจจุบันมีองคกรที่

ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุข

ภาวะในองคกรนําแนวคิด Happy Workplace 

ไปใชในองคกรกวา 10,000 แหงทั่วประเทศ 

ซึ่งถือเปนภาคีเครือขายที่มีความเขมแข็ง 

ทําใหคนทํางานมีความสุข และตระหนักถึง

ความสําคัญเร� องสุขภาวะ เปนสวนสําคัญที่

ทําให สสส. ไดรับเลือกใหไดรับรางวัลเนลสัน 

แมนเดลา ดานการสรางเสริมสุขภาพ ประจํา

ป 2564 (Nelson Mandela Award for Health 

Promotion 2021) ขององคการอนามัยโลก

แนวคิด Happy Workplace เกิดการ

สรางคานิยมที่เอื้อตอการทํางานอยางมีความ

สุข 8 มิติ (Happy 8) ประกอบดวย 1. Happy 

Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย

และจิตใจ พรอมที่จะรับมือกับ ปญหาที่จะเขา

มาไดเปนอยางดี 2. Happy Heart (น้ําใจงาม) 

มีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน 3. Happy Society 

(สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชน 

สังคม และสภาพแวดลอม 4. Happy Relax 

(ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการ

ดําเนินชีวิต 5. Happy Brain (หาความรู) การ

เปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการ

ทํางาน 6. Happy Soul (ทางสงบ) มีศีลธรรม

ในการดําเนินชีวิต 7. Happy Money (ปลอดหน้ี) 

อดออม ประหยัด และ 8. Happy Family 

(ครอบครัวดี) ปลูกฝงนิสัยรักครอบครัว เปน

คนดีในสังคม ถือเปนการทํางานและการใชชีวิต

ที่ผสมผสานกันเชิงบูรณาการแบบไรรอยตอ 

(Work–Life Integration) ดวยความยืดหยุน 

ตามนิยามใหม The Future of Workplace 

Well-being ที่สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ตางๆ ตอบโจทยในการพัฒนาองคกรใหอยูรอด 

ควบคูไปกับการสรางความสุขของพนักงานไปพรอมกัน

กอนจะถึงชวงปลายปน้ี ท่ีมีการคาดการณ

ไววา จะมีคนลาออกจากงานมหาศาล เน� องจาก

ความเครียด ที่สงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ

ดานจิตใจ จึงเปนความทาทายที่ สสส. และ

ภาคีเครือขายตองทํางานอยางเขมขน ซึ่งตาม

แนวคิดการสรางองคกรแหงความสุข 8 มิติ 

หนึ่งในนั้นคือ Happy Soul ซึ่งเปนความสุข

สสส. ชูเทรนด “Happy Workplace” 
เปลี่ยนโลกการทํางานยุคโควิด-19 เคล็ดลับสราง “ความสุขพนักงาน”

พงษศักดิ์ ธงรัตนะ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)


